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เม� อวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2565

พลังงานรับสุดอ้ัน/น้ํามันสํารองใชไดแค66วัน!

             
|

รัสเซียจัดทัพลอมเคียฟ

เฟซบุกไฟเขียวดา‘ปูติน’

‘กลา-ไทยสรางไทย’สมาชิกพุง

อนุทินเปดงานกัญชาเมืองกาญจน

ยํ้าพืชเศรษฐกิจแนะใชเพ� อสุขภาพ

กาญจนบุรี • “อนุทิน” เปดงานกัญชา-

กัญชง “เมืองกาญจน” โชวผัดกะเพรา

กัญชา ย้ําใหประชาชนใชดูแลสุขภาพ 

เปนพืชเศรษฐกิจชุมชน เผยป 64 ธุรกิจ

กัญชาสุดคึก เงินสะพัดกวา 7 พันลาน

บาท

เม� อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 45 อําเภอ

พนมทวน จ.กาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญ                                                    

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมน                           

ตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดเปน                                    

ประธานเปดการประชุมวิชาการทางการ

แพทย เขตสุขภาพที่ 5 (จ.ราชบุรี, เพชร                                                       

บุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสง                                       

คราม, สมุทรสาคร, นครปฐม และ

ประจวบคีรีขันธ ในหัวขอ กัญชา กัญชง 

ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจ มี

ผูบริหารกระทรวง และขาราชการฝาย

ปกครอง บุคลากรดานการสาธารณสุข  

อสม. ประชาชน เขารวมงานจํานวนมาก

นายอนุทินกลาววา ประเทศไทย

ประสบความสําเร็จเปนข้ันเปนตอนในการ

ทําใหกัญชากลายเปนพืชเศรษฐกิจใหม

เคียฟ/มอสโก • ยูเครนฟองรัสเซียโจมตี

เปาหมายเปนพลเรือนอีก เผยรัสเซียรวบ 

รวมกําลังพลจัดกระบวนทัพใหมเตรียมปด

ลอมกรุงเคียฟ “ปูติน” ไฟเขียวดึงอาสาสมัคร

ชวยรบจากซีเรียและตะวันออกกลาง เมือง

มาริอูโปลวิกฤตหนักชาวเมืองแยงชิงน้ํา-

อาหาร ดานเฟซบุกอนุญาตใหบางประเทศ

โพสตแสดงความเกลียดชังยุใชความรุนแรง

กับผูนําและรัสเซียได 

รายงานการโจมตีเปาหมายที่เปน

พลเรือนในยูเครนเม� อวันศุกรที่ 11 มีนาคม 

2565 มีออกมาคลอยหลังการโจมตีโรงพยา 

บาลแมและเด็กที่เมืองมาริอูโปล

ไทยโพสต • “ธรรมนัส” รวมโซยขาวพรรค

เล็ก โอหลายคนมาอยูเศรษฐกิจไทยแลว  

“พีระวิทย” ปดตอรอง “บิ๊กตู”  ฝากบอกไม

ตองระแวงซักฟอก แจงไดไมเลวพอโหวต

สวน “สุรทิน” จี้นายกฯ ยุบสภา “หัวหนา 

พท.” ชิ่ง ลิ่วลอบินพบ “แมว” เปนเร� องสวน

บุคคล แต “ชูศักดิ์” ตะแบงไมผิดจริยธรรม

เม� อวันที่ 11 มี.ค. ที่หองอาหารจีน                                                             

โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระ 

ราม 9 มีการนัดรับประทานอาหารกลางวัน

รวมกันของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส. 

พะเยา และ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยจํานวน

หน่ึง กับแกนนําพรรคเล็ก อาทิ นายสุรทิน                                       

พิจารณ ส.ส.บัญชีรายช� อ และหัวหนาพรรค

ประชาธิปไตยใหม, นายดํารงค พิเดช ส.ส. 

บัญชีรายช� อ และหัวหนาพรรคพรรครักษ

ผืนปาไทย, นายพีระวิทย เร� องลือดลภาค

กกต. • เปดขอมูลพรรคการเมืองลาสุด  

87 พรรค ประชาธิปตยยังแชมป สมาชิก

มากสุด 9.8 หม� นคน สวนพรรคกลา-ไทย

สรางไทยแรง สมาชิกแตะหลัก 2 หม� นแลว 

“ชลน�าน” ยัน รธน.ฉบับแกไขกําหนดไวชัด

คํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อตองหารดวย 100 

โวยบัตรใบเดียว เพ� อไทยเสียงตกน้ํา 

เม� อวันที่ 11 มี.ค.65 ผูส� อขาวรายงาน

วา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.)  โดยกองทุนเพ� อการพัฒนาพรรคการ 

เมืองอัปเดตขอมูลของพรรคการเมืองท่ีย� นจด

แจงจัดตั้งพรรคตอสํานักงานคณะกรรม 

การการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ยังดําเนินการอยู                        

ขอมูลวันที่ 28 ก.พ.  พบวามีจํานวน 87 

พรรคการเมือง โดยมีพรรคการเมืองเพ่ิมข้ึน                                

จํานวน 3 พรรคการเมือง ไดแก 1.พรรค 

รวมไทยรักชาติ (รทช.) 2.พรรคไทยเปน 

หนึ่ง (ทปน.) และ 3.พรรคทองที่ไท (ท.) 

รวมจํานวนสมาชิกทั้งหมด 87 พรรค คือ 

1,218,368 ราย สาขาพรรคการเมือง 421 

สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 

2,302 ราย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 

487 ราย และคณะกรรมการบริหาร

ไฉนจีนจึง ‘งดออกเสียง’

กรณีรัสเซียบุกยูเครน? (2)

มาตรการเข็นบริโภค

สุดปง

ชัดเจนแคนดิเดต ‘ผบ.ตร.’

กรุงเทพฯ • ไทยพบผูติดเชื้อใหม 24,792 

ราย สังเวยอีก 63 คน อึ้ง! กทม.-ชลบุรี-นคร

ศรีฯ ผูปวยใหมระดับพันอัป “พิธา” จบเกม 

ไมรอด สธ.เตือนระวังอาการคลายไขหวัด-

ไขเลือดออก หมอสุวัฒนเผยผลวิจัยช้ีชัดเข็ม 

3-4 ปองกันตายเกือบรอยเปอรเซ็นต

เม� อวันศุกรที่ 11 มี.ค. ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                       

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในไทยวา พบผูติดเชื้อราย                                                         

ใหม 24,792 ราย ติดเช้ือในประเทศ 24,554 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 22,065 ราย อยู

ระหวางรักษา 222,998 ราย อาการหนัก 

1,255 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 415 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 63 ราย เปนชาย 37 ราย 

หญิง 26 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 3,136,649 

ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” กําชับ ตร.สอบสวน

คดี “แตงโม” รอบคอบ โปรงใส ยึดหลัก

นิติวิทยาศาสตร ตอบทุกขอสงสัยสังคมให                                                              

ได “ผบช.ภ.1” ระบุพยานหลักฐานไมมีอะไร

บงชี้เปนคดีฆาตกรรม แตยังไมสรุปคดี รอ

ผลการชันสูตร-ผลตรวจ พฐ.อยางละเอียด

กอน “หมอนิติเวช รพ.ธรรมศาสตร” ของ 

ใจความผิดปกติบนใบหนาแตงโม “ทนาย

นกเขา” บุก “ตร.-สํานักนายกฯ” รองเปล่ียน

ตัว พงส. 

เม� อวันที่ 11 มี.ค. นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน 

ตรี กลาวถึงคดี น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ 

หรือแตงโม ดารานักแสดงตกเรือเสียชีวิต                               

วา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.กลาโหม กําชับเจาหนาที่

ตํารวจ พนักงานสอบสวนเรงรัดคดี โดย

เรงสืบสวนทุกขอสงสัยอยางรอบคอบตาม

หลักวิทยาศาสตร ที่สําคัญตองโปรงใสดวย

กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร พรอมให

กําลังใจการทํางานของเจาหนาที่ โดยใหยึด

ขอกฎหมาย วิชาชีพ และใหความเปนธรรม

แกทุกฝาย

“นายกฯ ฝากเตือนประชาชน

ไทยโพสต • รัฐบาลยอมรับชะตากรรม

วิกฤตสงคราม “รัสเซีย-ยูเครน” ทําราคา

น้ํามัน-ปุยพุงปรี๊ด “ประยุทธ” เรียกถก                                                                   

สุพัฒนพงษ-ทีมท่ีปรึกษาดวน ส่ังเรงชวยเหลือ

ประชาชนและรีบทําโดยเร็ว รมว.พลังงาน

รับตรึงดีเซลไดถึง พ.ค.เทาน้ัน “กาซหุงตม” 

สุดอั้น สิ้น มี.ค.ปรับขึ้น กก.ละ 1 บาท คา

ไฟก็เอาไมอยู พ.ค.ขยับตามตนทุนที่พุงขึ้น                                                    

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานช้ีไทยมีนํ้ามันสํารอง

ใชในสถานการณเลวรายที่สุด 66 วัน เล็ง

ออกกฎใหเพิ่มสํารอง

เม� อวันศุกรท่ี 11 มีนาคม นายธนกร                                           

วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐ 

มนตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม หวงสงครามรัสเซีย-ยูเครน 

ท่ีไดสงผลตอระบบการคาโลกแลว โดยราคา                                                         

น้ํามัน สินคาโภคภัณฑและสินแรที่มีการ

ซื้อขายระหวางประเทศพุงสูงขึ้นในเวลา

อันรวดเร็ว และหากสถานการณยังยืดเยื้อ                                                            

จะยิ่งทําปุยและวัตถุดิบอาหารสัตว รวมถึง                                                             

ราคาน้ํามันซึ่งเปนตนทุนสําคัญในการขน 

สงสินคาปรับเพิ่มขึ้น โดยนายกฯ ไดกําชับ

ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวง

พาณิชย และหน�วยงานที่เกี่ยวของ เรงแก

ปญหา ท้ังติดตามระดับราคาอาหารสัตวและ

ปุยใหสอดคลองกับสัดสวนตนทุนที่แทจริง 

ไมใหมีการกักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคา

“นายกฯ ไดเตรียมมาตรการและแนว                                                         

ทางรับมือผลกระทบตั้งแตมีความขัดแยง

ระหวางรัสเซีย-ยูเครน กอนพัฒนาเปนวิกฤต

สงคราม และนําเขาหารือในที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) มาเปนระยะ และหาก

สถานการณยืดเยื้อ รัฐบาลก็ไดเตรียม

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  10  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู
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อิสรภาพแหงความคิด

พิธาติดโควิด19

‘หมอสุวัฒน’ย้ํา

เข็ม3-4กันตาย!

บ๊ิกตูบ้ีคดีแตงโม

ยึดหลักนิติวิทย

‘นิติธร’โวย‘ตร.’
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นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ผัดกะเพราหมูกรอบโดยใชกัญชาประกอบ ในระหวางเปนประธานเปดการประ ชุม

วิชาการทางการแพทย เขตสุขภาพที่ 5 ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 45 อําเภอ

พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

‘แกส-คาไฟ’จอขยับ
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2 ในประเทศ

กลโกง ‘แก๊งคอลเซ็นเตอร์’

หรือทำ�ได้แค่ม�ตรก�รตั้งรับ

�กสถ�นก�รณ์น้ำ�มันแพง สินค้�กำ�ลังจะปรับ

ร�ค�สูงขึ้น ขบวนก�รหลอกลวง ต้มตุ๋น ผ่�นคอล

เซ็นเตอร์ก็ยิ่งทำ�ง�นหนักขึ้นด้วยก�รงัดวิธีก�ร กล

โกงต่�งๆ ให้สมจริงเพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงินเข้�บัญชีม้�ที่

เตรียมไว้ แม้จะมีก�รแจ้งคว�มเพื่อให้เจ้�หน้�ที่ติดต�มเงิน

ดังกล่�วคืนม�ได้ แต่ส่วนใหญ่ก็มักไม่ได้คืน และเมื่อเห็น

จ�กภ�พข่�วพบว่�มีผู้ถูกหลอกแต่ละร�ย เสียเงินในบัญชีไป

หลักล้�น ต่�งเป็นเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ใช้ในย�มเกษียณ 

หรือเตรียมไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน ทำ�ให้ผู้ โชคร้�ยเหล่�นี้ตกอยู่

ในสภ�พสิ้นเนื้อประด�ตัว ต้องตั้งหลักชีวิตใหม่

แม้ภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพยายามหาทุก

ช่องทางในการติดตามผู้กระทำาผิด และสาวไปถึงต้นตอเพื่อ

ทลายเครือข่ายที่กระทำาการท้าทายกฎหมาย แต่ดูเหมือน

มิจฉาชีพเหล่านี้จะไม่ยอมลดราวาศอก กลับยิ่งท้ากฎหมาย

ด้วยการงัดกลเม็ดหลากหลายรูปแบบในการหลอกลวง ถึง

ขนาดปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจใช้อำานาจหน้าที่ให้

เหยื่อเกรงกลัวเพื่อจะได้ โอนเงินได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้วิธี

การพูดจาหว่านล้อม ข่มขู่ ยกตัวอย่าง อ้างอิงกฎหมาย 

สร้างสภาพแวดล้อมให้สมจริงสมจังจนผู้ที่ฟังแล้วหลงเชื่อ 

ในที่สุดก็โอนเงินไป

ล่าสุดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

จากเดิมที่นำาคลิปวิดีโอจากการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่

ตำารวจ ซึ่งสวมใส่หน้ากากอนามัย มาตัดต่อใส่เสียงของ

คนร้าย เพื่อทำาการข่มขู่ผู้เสียหาย มาพัฒนารูปแบบในการ

หลอกลวงประชาชน โดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมาก

ขึ้นที่เรียกว่า Deepfake ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี Deep 

Learning ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ให้สามารถ

ตัดต่อคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายของบุคคลหนึ่ง ให้สามารถ

ขยับปากตามเสียงของบุคคลอื่นได้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

ในการหลอกลวงทรัพย์สินจากประชาชน

ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำารวจพยายามแจ้งเตือนและ

ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรู้เท่าทันถึงอาชญากรรม

ทางเทคโนโลยี และได้กำาชับให้เจ้าหน้าที่ตำารวจทำาการ

สืบสวนจับกุมผู้กระทำาผิดมาดำาเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อ

เนื่องมาโดยตลอดนั้น แต่ก็เหมือนเป็นการตั้งรับ ยังก้าวไม่ทัน

เกมของเหล่าโจรข้ามชาติที่มีคนไทยร่วมขบวนการเหล่านี้ ถึง

แม้จะมีความพยายามทำางานเชิงรุก ด้วยการประสานไปกับผู้

ประกอบการ และธนาคาร เพื่อสร้างระบบป้องกันเหล่านี้เพื่อ

ประวิงเวลาในการตรวจสอบธุรกรรมการเงินปลายทาง แต่ใน

ทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องยากในยุคการเงินดิจิทัล

จะเห็นได้ว่ามิจฉาชีพเหล่านี้มีความพยายามที่จะ

พัฒนารูปแบบการหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินของผู้อื่นมาเป็น

ของตนให้มากที่สุด และเป็นเรื่องยากที่รัฐจะปิดรูรั่วที่เกิด

ขึ้นได้ทุกช่อง เพราะคนจ้องจะเอาทรัพย์สินผู้อื่นมาเป็น

ของตัวย่อมค้นหาช่องทางต่อไป ส่วนคนที่เป็นฝ่ายป้องกันก็

ไม่รู้ว่าวันไหนจะพลาดท่าเสียที อีกทั้งการจับกุมดำาเนินคดี

ก็ทำาได้แค่ระดับหางแถวฟันเฟือง ไม่ใช่ตัวการใหญ่ ระดับ

บัญชาการที่ควบคุมเครือข่ายเงินสีเทาจำานวนมากมาย

มหาศาล ที่คงไม่ได้มีแค่คอลเซ็นเตอร์ที่เป็นพฤติกรรมที่ผิด

กฎหมายเท่านั้น 

เพร�ะเชื่อว่�ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแก๊งคอลเซ็นเตอร์อื่นก็

ยังมีเครือข่�ยอื่นที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนมห�ศ�ล อย่�งเช่น 

ธุรกิจใต้ดิน ก�รพนันออนไลน์ และอ�จจะมีเครือข่�ยเชื่อม

โยง เกี่ยวพันในทุกวงก�ร ที่สำ�คัญไม่รู้ว่�จะมีคนเบอร์ใหญ่

ได้รับอ�นิสงส์จ�กเงินสีเท�เหล่�นี้หรือไม่ ก�รแก้ไขปัญห�

เบื้องต้นก็คงเป็นไปในลักษณะให้ย�รักษ�ไปต�มอ�ก�ร 

ด้วยก�รบังคับใช้กฎหม�ย จับกุมดำ�เนินคดีต�มพย�น

หลักฐ�น พร้อมกับก�รรณรงค์สร้�งก�รรับรู้ ให้ประช�ชน

ป้องกันตัวเอง เท่�ทันกลโกงของแก๊งเหล่�นี้ ไปก่อน. 

 

เร�ทำ�ก�รเมืองเร�ต้องมีอุดมก�รณ์เป็นของตัวเอง 

ไม่ใช่ชักเข้าชักออก เป๋ไปเป๋มา แล้วความหวังของชาติบ้าน

เมืองประชาชนจะฝากไว้กับใคร ทุกวันนี้มันควรจะหันมาสนใจ

ใส่ใจเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งพรรคฝ่ายค้านและ

ฝ่ายรัฐบาล มีบางพื้นที่ ส.ส.ไม่เคยลงพื้นที่เลย ไม่ใส่ใจว่าชาว

บ้านเขาเดือดร้อนอะไร. 

ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่� 

ส.ส.พะเย�  พรรคเศรษฐกิจไทย

รื่องน้ีเป็นง�นในเฟซบุ๊กของ “อ�จ�รย์สมเกียรติ โอสถสภ�” 

กัลยาณมิตรของผม ท่านเป็นอาจารย์จุฬาฯ-เชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ 

การเมือง และรัฐศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ 

เรื่องนี้น่าสนใจมาก เลยขอท่านเอามาเผยแพร่ใน

คอลัมน์ โลกใบใหม่ ให้อ่านและคิดกันครับ 

“..สงครามคือ ธรรมชาติและอุปนิสัยของ

ชาวยุโรป พวกอียู 27 ประเทศนั่นแหละ แม่ง

ชอบรบกัน จนเกิดสงครามโลก 2 ครั้ง จะเกิด

ครั้งที่ 3 ก็เกิดจากยุโรปแน่นอน

ยุคที่มีสันติภาพยาวนานที่สุดของยุโรป 

คือ ช่วงปี 1814 จนถึง 1914 รวม 100 ปีหลัง

ชนะศึกนโปเลียนจนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 

แม่ทัพดังๆ จากยุคสงครามนโปเลียนก็พวก

ลอร์ดเนลสัน ดยุคแห่งเวลลิงตัน 

ฟังไม่ผิดครับ ยุโรปคือทวีปที่มีสันติภาพ

ยาวนานที่สุดได้แค่ 100 ปี นอกจากนั้นแล้วมี

สงครามระหว่างมหาอำานาจใหญ่ในทวีปตลอด

เวลา

สันติภาพ 100 ปีครั้งนั้น เกิดขึ้นได้

อย่างไร

หลังจากที่ยุโรปรวมตัวกันรบจนชนะ               

นโปเลียน ซึ่งใช้เวลายาวนานเกือบ 20 ปี เลยมี

แนวคิดว่าชาติใหญ่ในยุโรปจะต้องมาคุยกันเพื่อ

จัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัว ทุกคนจะได้พอใจ

และไม่รบกันอีก 

จึงได้จัดประชุม Congress of Vienna 

เพื่อให้ชาติมหาอำานาจในยุโรปทุกชาติมาคุยกันอย่างละเอียด ว่า

จะจัดแบ่งผลประโยชน์ระหว่างมหาอำานาจกันอย่างไร และแผนที่

ดุลอำานาจใหม่ของยุโรปควรเป็นอย่างไร 

พูดง่ายๆ คือ มาวาดแผนที่กันใหม่เลยว่าจะให้ประเทศไหน

ได้หรือเสียดินแดนตรงไหนไป และจะยุบหรือสร้างประเทศตรง

ไหนขึ้นมาใหม่

การประชุมทำากันที่เวียนนา แหล่งอารยธรรมของยุโรป

ยุคนั้น นำาโดยคนที่ฉลาดที่สุดอย่างเจ้าชาย Metternich สุดยอด

นักการทูตของโลก ที่เป็นที่นับถือกันจนทุกวันนี้ ที่สำาคัญคือแม้แต่

ฝรั่งเศสที่เป็นผู้แพ้สงครามก็เข้าร่วมวงนี้อย่างเต็มตัว 

ประชุมกันอยู่นาน คุยไป จัดงานเลี้ยงเต้นรำาไปตามสูตร

ชนชั้นสูงยุโรปยุคนั้น กินนอนกันอยู่ที่เวียนนาเป็นเดือนๆ จนได้ข้อ

ตกลงที่มหาอำานาจยุโรปต่างๆ พอใจ รู้สึกปลอดภัย สันติภาพจึงเกิด

การทูตแบบ Metternich เป็นต้นแบบแนวคิดของ เฮนรี คิส

ซิงเจอร์ ที่อยู่เบื้องหลังการเปิดความสัมพันธ์ สหรัฐ-จีน ยุคนิกสัน 

ที่ฟอร์เรสท์กัมพ์ไปตีปิงปองนั่นแหละ

การสร้างสันติภาพของยุโรปในยุคนั้นสามารถนำามาปรับใช้

กับสถานการณ์ปัจจุบัน และน่าจะเป็นแนวทางทำาให้เกิดสันติภาพ 

ไม่ต้องยิงนิวเคลียร์ใส่กันได้

เรื่องที่เป็นประเด็นขัดแย้งตามที่รัสเซียระบุก็คือ ไม่อยาก

ให้นาโต และอาวุธของนาโตมาประชิดชายแดน เพราะขัดแย้งกัน

เมื่อใด จะกลายเป็นรัสเซียต้องรบกับนาโตทั้งหมด เช่น ถ้ายูเครน

เข้านาโตไปแล้วบุกยึดไครเมียคืน เมื่อรัสเซียยิงใส่ยูเครนกลายเป็น

เกิดสงครามกับนาโตขึ้นมา

สหรัฐที่ต้องการทำาให้รัสเซียอ่อนแอจนแตก เพื่อเข้าครอบ

ครองทรัพยากรของรัสเซีย หากสบโอกาสลากให้เรื่องยาวและยุ่ง 

ยุให้ยุโรปกับรัสเซียตีกันไปเรื่อยๆ เพื่อผลประโยชน์ของอเมริกา 

เพื่อจะเป็นเจ้าโลกต่อคนเดียว แต่ปูตินบอกแล้วว่า หากไม่มีที่

ให้รัสเซีย ก็ไม่ต้องมีโลกที่ไร้รัสเซีย ก่อนรัสเซียจะแตก คงได้ยิง

นิวเคลียร์แลกกันก่อน ตายกันหมด 

ทางออกของเรื่องนี้ จึงเป็นการจัดงาน

แบ่งเขตอิทธิพลแบบ Congress of Vienna 

ขึ้น ชาติที่เกี่ยวข้องมานั่งแบ่งเขตอิทธิพลกัน

ได้และผลประโยชน์เอาให้ลงตัวให้ได้ ว่าชาติ

อดีตสหภาพโซเวียตชาติไหนให้อยู่ในนาโต 

ชาติไหนให้เป็นกลาง ทั้งสหรัฐและรัสเซีย จีน 

อียูรับรองสถานะนี้  เรื่องก็จบ

อย่าไปคิดครับว่าระบบนั่งคุยกันแบ่ง

เขตอิทธิพลเป็นเรื่องแปลกในเวทีระหว่าง

ประเทศ เดิมเรื่องในโลกตกลงกันเองระหว่าง

มหาอำานาจ 2-3 ประเทศเท่านั้นแหละ เพิ่ง

มายุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สหรัฐสร้าง

ระบบ Multilateralism ขึ้น มีองค์กรระหว่าง

ประเทศด้านต่างๆ รวมถึงนาโต

ที่จริงๆ แล้วก็คุมโดยสหรัฐและ

ชาติยุโรปในเครือมานาน เรื่องนี้จะให้จบ 

สันติภาพจะให้อยู่ยาว ก็ต้องมานั่งมองหน้าคุย

กันให้หมด ไม่ต้องไปแอบนั่งวิเคราะห์เดาใจ 

ยุยง ดักทางกันไปมา จนเกิด miscalculation 

ขึ้น ทำาให้ชาวโลกเดือดร้อน จะมีขั้นตอน

อย่างไร ใครจะเข้ามารอบไหน เป็นราย

ละเอียดของนักการทูต 

นักการทูตมีไว้ทำาไม? ประเทศไทยก็น่า

จะเผื่อใจไว้ด้วย ถ้าจะต้องเป็นพื้นที่เป็นกลาง

ของงานเจรจาระดับนี้ เพราะตอนนี้แทบไม่

เหลือประเทศที่คุยได้กับทุกคน เป็นมิตรกับทุกฝ่ายได้เหมือนไทย

ไทยเป็นชาติ เป็นที่ตั้งของสถานทูตมหาอำานาจและสถานทูต

สำาคัญของชาวโลก มีเครือข่ายสายลับมาเดินกันพลุกพล่านอยู่แล้ว 

จากทุกประเทศ ดีกว่าประชุม Apec แบบข้าราชการ forum เดิมๆ 

ในยุคสงครามนิวเคลียร์ที่ยาวนาน คิดเรื่องใหญ่ๆ บ้าง...” (เครดิต : 

FB สมเกียรติ โอสถสภา).

ถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ในส่วน

ของกองกำาลังติดอาวุธ ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์

เอ็น หลังจากที่ แนวร่วม 

ระดับ ปฏิบัติก�ร ถูกกองกำาลัง

ชุด ปฏิบัติก�รพิเศษ ของ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ใช้

วิธีการ ปิดล้อม ที่ซ่อน ซึ่ง

เป็นบ้านของชาวบ้าน และ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 

ที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

และที่ อ.จะนะ จ.สงขลา 

รวม 5 ศพ ในเดือนกุมภาพันธ์

ที่ผ่านมา 

ซึ่งทั้ง 2 เหตุก�รณ์ ที่เกิดขึ้น ก็

ทำาให้ชื่อของ พ.อ.อิศร� จันทกระยอม ผบ.กองกำาลังทหารพราน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังเป็น พลุแตก ในฐานะของนายทหารสาย 

ฮ�ร์ดคอ กลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคน กลุ่มน้อย 

ของสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เห็นด้วยกับการใช้ วิธีวิส�มัญ 

คนในขบวนการแบ่งแยกดินแดน แต่ในขณะเดียวกันก็

สร้าง กระแส ของความไม่พอใจให้เกิดขึ้นกับคนอีกกลุ่ม

หนึ่งที่เป็นคน ส่วนใหญ่ ของสังคมในจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ ที่ใช้การ สื่อส�ร ในโลกของ โซเชียล ออกมา กดดัน 

จนทำาให้ 2 แม่ทัพหน้�เหมือน  

คือ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /

ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ต้องออกมาแถลงข่าวโดยยืนยันกับ

คนในสังคมจังหวังชายแดนภาคใต้ว่า หัวใจไม่เปื้อน

เลือด และ มือก็ไม่เปื้อนเลือด มีความพยายามในการหลีก

เลี่ยงการใช้ความรุนแรงจนสุดความสามารถทุกครั้งที่กอง

กำาลังมีการ ปิดล้อม เพื่อ จับกุม  

ในขณะที่ พล.ท.ธิร� แดหว� แม่ทัพน้อยที่ 4 ซึ่ง

เป็น แม่ทัพน้อย ที่มีบทบาทมากที่สุดคนหนึ่งในการร่วม

รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในงานด้าน 

ยุทธก�ร ก็ได้แสดง จุดยืน ในการที่จะต้อง บังคับใช้

กฎหม�ย แต่ เป้�หม�ย ที่เป็นกองกำาลังติดอาวุธ และมี 

หม�ยจับ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ 

จนถึงวันนี้กองกำาลังติดอาวุธของ ขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

บีอาร์เอ็นยังคง ซุ่มเงียบ ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อการ ตอบโต้ 

หรือการ เอ�คืน กับเจ้าหน้าที่ เหมือนกับหลายๆ ครั้งที่หลังเกิดความ

สูญเสีย แนวร่วม หรือกองกำาลังติดอาวุธ ขบวนการแบ่งแยกดินแดน

ต้อง ปฏิบัติก�ร เอาคืนแบบ ทันทีทันควัน 

รวมทั้งไม่มีการออกแถลงการณ์จาก ศูนย์ก�รนำ� ของ บี

อ�ร์เอ็น ในฝั่งของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ถึงเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้น เช่นเดียวกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน เจ้�เก่� อย่างขบวนการ 

พูโล ที่มี น�ยคัสตูรี มะโกต� ผู้ที่ ฉกฉวย โอกาสที่มีสถานการณ์ความ

รุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียก 

คะแนน ในฐานะที่เป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ ตกขบวนรถไฟ

สันติสุข ดังนั้นจึงพยายามสร้าง เงื่อนไข เพื่อขอโอกาสเป็นส่วนหนึ่งใน

โต๊ะ พูดคุยสันติสุข ซึ่งเป็นขบวนการ พูดคุยสันติสุข ระหว่าง รัฐไทย 

กับ บีอ�ร์เอ็น โดยมีรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้ อำ�นวยคว�มสะดวก 

ซึ่งเป็นการ พูดคุย ที่ใช้เวลายาวนาน โดยที่ไม่มีมรรคมีผลที่

เป็น แก่นส�ร ที่ถูก นิย�ม ว่าขบวนการ พูดคุยสันติสุข เป็นการ พูดคุย 

แบบ นอนเตียงเดียวกัน แต่ฝันคนละเรื่อง 

ส�ยข่�ว ที่เป็น วงใน ซึ่งติดตามความเคลื่อนไหวของ แกนนำ� 

ในพื้นที่ และความเคลื่อนไหวของ ปีกก�รเมือง ในพื้นที่ เปิดเผย

ว่า กองกำาลังติดอาวุธได้รับการ สั่งก�ร จาก ศูนย์ก�รนำ� ใน 

กลันตัน ประเทศมาเลเซีย ให้มีการเตรียมพร้อม โดยมีแผนใน

การก่อเหตุร้าย ก่อนที่จะถึงเดือน รอมฎอน และในห้วงเดือน 

รอมฎอน เหมือนกับทุกครั้งทุกปี 

และจะมีการ ปฏิบัติก�ร ที่ หนักหน่วง กว่าทุกปี เพื่อ

เป็นการ เอ�คืน เจ้าหน้าที่รัฐแบบ ทบต้นทบดอก โดยมีการ

กำาหนดพื้นที่ เป้�หม�ย เอาไว้แล้วใน 4 จังหวัด หมายถึง

ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และสงขลา 

ซึ่งมีความเป็นไปได้ เพราะการ ซุ่มเงียบ หลังการ สูญเสีย 

ทำาให้เจ้าหน้าที่จับทิศทางไม่ได้ ได้แต่ ป้องกัน แบบที่ ค�ดเด� เสียเป็น 

ส่วนใหญ่ ส่วนงาน ก�รข่�ว ก็ยังเป็น ก�รข่�ว แบบแจ้งเตือนใน วง

กว้�ง ที่กลายเป็น ข่�ว ที่กองกำาลังในพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า เฉยๆ ไม่ให้ความสนใจมากนัก 

สิ่งหนึ่งที่ทำาให้เดือน รอมฎอน ยังเป็นเดือนที่มีการก่อเหตุความ

รุนแรง เป็นเพราะการ บ่มเพ�ะ จากผู้นำาศาสนาของบีอาร์เอ็นที่ บ่ม

เพ�ะ ให้กับกองกำาลังของบีอาร์เอ็น ว่าการก่อเหต ุกำ�จัด ศัตรูที่เป็นคู่

ต่อสู้ และเป็นฝ่ายตรงข้ามของบีอาร์เอ็นจะได้บุญ ถึง 10 เท่�  

จึงกลายเป็น เหตุผล หนึ่งที่ทำาให้ แนวร่วม ในขบวนการที่

ต้องการได้บุญ 10 เท่า มีการ ปฏิบัติก�ร กับ ศัตรู ในเดือน รอมฎอน 

หรือเดือนแห่งการถือ ศีลอด ที่เป็นเดือนแห่งความ ดีง�ม กลายเป็น

เดือนที่ แปดเปื้อน ไปด้วยกลิ่น ค�วเลือด และ คว�มต�ย ซึ่งเป็นมา

นานกว่า 18 ปี และก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะ สิ้นสุด แต่อย่างใด 

เพราะในประเด็นนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยังไม่สามารถที่จะ 

หยุด การ บ่มเพ�ะ ของผู้นำาฝ่าย ศ�สน� ของบีอาร์เอ็น เช่นเดียวกับ

การ แห่ศพ ของผู้ที่ถูก วิส�มัญ ที่ฝ่ายศาสนาของบีอาร์เอ็น บ่มเพ�ะ ให้

คนในพื้นที่เห็นว่า ผู้ที่ถูก วิส�มัญ เป็นนักรบผู้พลีชีพ เป็น ซะอีด จนผู้

ที่ถูกเจ้าหน้าที่ วิส�มัญ กลายเป็น วีรบุรุษ และเป็น แบบอย่�ง ให้กับ 

เย�วชน ในพื้นที่ 

ที่ทั้ง 2 ประเด็น ซึ่งต่างเป็น ร�กเหง้� ที่นำาไปสู่ความ รุนแรง 

แบบ ทศนิยมไม่รู้จบ ทั้งที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทุ่มเท งบประมาณ

ต่อผู้นำาศาสนาในพื้นที่เป็นจำานวน มห�ศ�ล รวมทั้งการ เอ�อก

เอ�ใจ เพื่อขอความ ร่วมมือ ในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง ศ�สน� 

ให้ ถูกต้อง เพื่อที่จะทำาให้การ บิดเบือน คำาสอนของ ศ�สน� ของ

ผู้นำาศาสนาที่เป็น ส่วนสำ�คัญของบีอ�ร์เอ็น ไม่เป็นผล 

แต่...ทุกวิธีการของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าล้วน สูญเปล่� 

ทั้งเงินเดือน ทั้ง กระเช้� ที่นายทหารฝ่าย สันติวิธ ีนำาไปแสดงถึง

ความ นอบน้อม เพราะคนเหล่านี้ยังเห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐทำาตามหน้าที่ 

ไม่มีความ จริงใจ รวมทั้งไม่มั่นใจว่า การที่จะออกมา ขับเคลื่อนง�น 

ในการทำาความเข้าใจในเรื่องของ ศ�สน� จะตกเป็น เป้� ของขบวน

การบีอาร์เอ็นหรือไม่ 

ดังนั้นจึงเกิดปรากฏการณ์ ให้เงิน เอ�เงิน ให้ของ เอ�ของ 

ให้ตำาแหน่ง เอ�ตำ�แหน่ง แต่เรื่องของ เนื้อง�น ไม่มี ทุกอย่างยัง

เป็นเรื่องของ สังคมมือล่�ง ที่เคยเป็นมาในอดีตอย่างไรก็เป็นอย่าง

นั้น จึงกลายเป็น 18 ปีแห่งความ ว้�เหว ่ที่กลายเป็นเรื่อง ถมไม่เต็ม 

เหมือน เทน้ำ�ใส่ทะเล อย่างไรก็อย่างนั้น 

เรื่อง สังคมมือล่�ง เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะกับผู้นำา ศ�สน� แต่เป็นกับสังคมส่วนใหญ่

ในพื้นที่ ที่ถูกมองว่าเป็น สังคม ที่ เอ�แต่ได้ เป็นสังคมที่ เห็นแก่ตัว 

ที่ทำาให้การแก้ปัญหาทั้งด้านความมั่นคงและ

ด้านการพัฒนา เป็นไปด้วยความ ย�กเข็ญ ซึ่ง

หากโครงสร้างของสังคมจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ยังเป็นอย่างนี้ และยังไม่เคยมีหน่วยงานไหน

มองเห็นปัญหาของการเป็น สังคมมือล่�ง โดย

ไม่เคยคิดจะสร้าง สังคมใหม ่ที่เป็น สังคมมือ

บน ให้เกิดขึ้น การแก้ปัญหาทุกอย่างจึงยังต้อง

เดินทางอีกยาวไกล 

แต่....สิ่งที่ดีๆ ที่น่าชื่นชมกับการ

ดับ ไฟใต้ ในรอบเดือนนี้ คือการที่กองกำาลัง

ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า หยุดการ

ปฏิบัติการต่อ แนวร่วม ด้วยการ วิส�มัญ 

มาเป็นการ ปิดล้อม และ จับเป็น ซึ่งได้ตัว

ใน แนวร่วม เพื่อนำาเข้าสู่ขบวนการสืบสวน

สอบสวนและส่งฟ้องได้จำานวนหนึ่ง ซึ่ง

หากไม่มีเหตุการณ์ แทรกซ้อน หลังการ

ควบคุมตัวเกิดขึ้น ก็จะเป็นผลดีกับการดับ ไฟใต้ ยกเว้นจะเกิด

การ หลงกล หรือ หลงเหลี่ยม เดินเข้าสู่ กับดัก ของ บีอ�ร์เอ็น ใน

เดือน รอนฎอน โดย กระโจน เข้าสู่ความ รุนแรง ตามการกำาหนด 

เกม ของ บีอ�ร์เอ็น อีกครั้ง 

และอีกประเด็นที่ขอชื่นชมคือ การที่ผู้นำา กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ได้พยายามที่จะ หยุด การ เอื้อประโยชน์ ให้กับ 

กลุ่มทุน และกลุ่ม น�ยพล จาก ส่วนกล�ง ในเรื่องของกล้อง ซีซีทีวี 

ที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งติดตั้งอยู่ในพื้นที่แบบ เปล่�ประโยชน์ ซึ่งมี กลุ่ม

ผลประโยชน์ ใน ส่วนกล�ง พยายาม ดันทุรัง เพื่อต่อสัญญาปีละ

หลายพันล้านออกไปให้ได้ 

ทั้งที่รู้ว่าเป็นการ ผล�ญงบประม�ณ ที่เปล่าประโยชน์ และ

ผลประโยชน์ที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้แหละคือประเด็นที่คนในพื้นที่

ตั้งข้อสงสัยว่า คือสาเหตุที่ ไฟใต้ ไม่ มอดดับ เพราะถ้า ไฟใต้ มีการ 

มอดดับ เมื่อไหร่ จะมีบรรดา น�ยพล, น�ยพัน ต้อง อดอย�กป�ก

แห้ง กันถ้วนหน้า.

 เมือง ไม้ขม รายงาน

โครงสร้างสังคม ‘มือล่าง’ รากเหง้า

ของความรุนแรงไฟใต้แบบ‘ทศนิยมไม่รู้จบ’

ส

จ

เ

ออกแบบสถาปัตยกรรม (Security Architecture) ใหม่

เพื่อความมั่นคงของโลก เอเชีย และประเทศไทย 

tapichart@hotmail.com
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3ในประเทศ

าจากนี้ ไปไม่เกิดรายการ ฟ้าผ่า! กรมปทุมวัน ไม่

เกิดปรากฏการณ์สอดไส้ ไม่เกิดปรากฏการณ์สอด

แทรก อะไรขึ้นอีก 

ก็พอจะเห็นเค้าลาง “ผู้นำาสีกากี” ที่จะมาแตะมือต่อ

ไม้  “ผบ.ปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ซึ่งจะเกษียณ

อายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2565 

นั่งเก้าอี้ “ผบ.ตร.” คนใหม่

เหลือช่วงชิงกันอยู่ 3 รายเท่านั้น!!!

หลังจากในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ

ตำารวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 3/2565 ที่มี นายกฯ ประยุทธ์ นั่ง

หัวโต๊ะประธาน เมื่อวันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้ง 

“นายพลแก้มลิง” ให้ตำารวจที่เหลืออายุราชการอีกเพียง 6 

เดือนก็จะเกษียณอายุราชการ 

ประกอบด้วย ท่ีปรึกษาพิเศษ ตร. เทียบเท่า รอง 

ผบ.ตร. ยศ พล.ต.อ. จำานวน 3 ราย, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 

ตร. เทียบเท่า ผบช. ยศ พล.ต.ท. จำานวน 20 ราย และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เทียบเท่า ผบก. ยศ พล.ต.ต. จำานวน 30 ราย 

นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งตำารวจมดแทนตำาแหน่ง

ว่าง จากผู้สมัครใจเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อน

กำาหนด  หรือเออร์ลีรีไทร์ ตำาแหน่ง ผบช.จำานวน 1 ราย 

ผบก.เลื่อนเป็น รอง ผบช.จำานวน 1 ราย ผบก.หมุนเวียน 

2 ราย  และรอง ผบก.เลื่อนเป็น ผบก. 5 ราย 

ประกอบด้วย พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รอง  

ผบช.ภ.8 เป็น ผบช.สตส., พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ 

ผบก.สส.บช.สตม. เป็น รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.ธนิต 

ไทยวัชรามาศ ผบก.อก.บช.ภ.3 เป็น ผบก.สส.บช.สตม.,  

พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.กมค.บช.ภ.2 เป็น ผบก.ภ.จว.

กาฬสินธุ์, พ.ต.อ.กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ รอง ผบก.

อก.สกบ. เป็น ผบก.ประจำา สง.ผบ.ตร., พ.ต.อ.เกติ์

ฉกาจ นิลประดับ รอง ผบก.ตม.1 เป็น ผบก.อก.บช.ภ.3, 

พ.ต.อ.จารุต ศรุตยาพร รอง ผบก.น.6 เป็น ผบก.อก.รร.

นรต.,  พ.ต.อ.(หญิง) กิดานันท์ คมขำา รอง ผบก.งป. เป็น 

ผบก.กองตรวจสอบภายใน  

ไม่มีการแต่งตั้งตำาแหน่ง “รอง ผบ.ตร.” ตามที่เคย

มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ ก็เท่ากับว่าช่วงเดือนสิงหาคมนี้

แคนดิเดต “ผบ.ตร.” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ตาม

กติกา จะมีเพียง 

“บิ๊กหิน” พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเร

ตำารวจแห่งชาติ เกษียณปี 2566 

“บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร. (นรต.รุ่น 38) เกษียณปี 2566 

“บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.  

(นรต.รุ่น 40) เกษียณปี 2567

เพราะ รอง ผบ.ตร. ที่ดำารงตำาแหน่งอยู่ ณ ปัจจุบัน  

ทั้ง พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์, พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย และ 

พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง เกษียณอายุราชการพร้อมๆ กับ  

“ผบ.ปั๊ด” ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งสิ้น

ส่วน พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. แม้

จะยังไม่เกษียณราชการ แต่ถูกคำาสั่งให้ไปดำารงตำาแหน่ง 

สำารองราชการ ตร. ก็เลยหมดสิทธิ์

เก้าอี้ “พิทักษ์ 1” เลยเหลือเพียง 3 บิ๊ก ที่จะช่วงชิง

กันเท่านั้น ใครจะได้ผงาดคุม “กรมปทุมวัน” คนต่อไป

น่าติดตามๆ.

ชัดเจนแคนดิเดต ‘ผบ.ตร.’

ถ้

2เดือนล้างปัญหาสลากเกินราคา

เมื่อวันศุกร์ นายเสก

สกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า เมื่อวันที่ 11 มี.ค.65  ได้

ประชุมคณะอนุกรรมการขับ

เคลื่อนการแก้ ไขปัญหาการ

เสนอขายหรือขายสลากกิน

แบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่

กำาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

เป็นครั้งแรก โดยได้แจ้งให้ที่

ประชุมทราบถึงข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใย

ปัญหาดังกล่าว และกำาชับให้

คณะทำางานเร่งดำาเนินการ 

แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเพื่อช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน ดังนั้นคณะทำางาน

จึงต้องเร่งรัดการทำางานเพื่อ

ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา

ที่กำาหนดไว้ 2 เดือน เพื่อ

จะสามารถสรุปสาเหตุและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้

ผลในทางปฏิบัติให้ได้ภายใน

เดือน พ.ค.65

“ในการประชุมได้มีการ

วางกรอบการทำางานให้เป็นรูป

ธรรม โดยเบื้องต้นที่ประชุม

เสนอว่า ควรมีการปรับปรุง

แก้ไขข้อสัญญาที่สำานักงาน

สลากฯ ทำากับตัวแทนจำาหน่าย

สลาก โดยให้มีผลทางแพ่งเพิ่ม

เติมเพื่อให้เกิดความเข้มข้นใน

ทางปฏิบัติยิ่งขึ้น” นายเสกสกล

กล่าว

นายเสกสกลกล่าวด้วย

ว่า นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นด้วย

กับแนวทางและมาตรการของ

สำานักงานสลากฯ ในการแก้ไข

ปัญหาสลากเกินราคาระยะสั้น 

ที่จัดให้มีการจำาหน่ายสลาก

ผ่านโครงการสลาก 80 พร้อม

กันนี้ที่ประชุมเห็นว่า ควรเพิ่ม

บทบาทและบูรณาการหน่วย

งานราชการที่เกี่ยวข้อง  ร่วม

‘ช่อ’โล่งได้ประกันตัว

โพสต์พาดพิงสถาบัน

รัชดาภิเษก • เมื่อวันศุกร์ ที่

ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก  

พนักงานอัยการสำานักงาน

คดีอาญา 8 โจทก์ ได้ยื่น

ฟ้อง น.ส.พรรณิการ์ วานิช 

จำาเลย ในความผิดฐานนำา

เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่ ง ข้ อ มู ล คอมพิ ว เ ตอร์

อันเป็นเท็จโดยประการ

ที่น่าจะเกิดความเสียหาย

ต่อการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของประเทศ หรือ

ก่อให้เกิดความตระหนกแก่

ประชาชน ตาม พ.ร.บ.ว่า

ด้วยการ กระทำาความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.

2550 มาตรา 14 (2) และ

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 มาตรา 8

โดยพฤติการณ์กล่าว

หาสรุปว่า เมื่อวันที่ 21  พ.ย.

56 - 9 มิ.ย.62 มีการโพสต์

ข้อความลงเฟซบุ๊กของจำาเลย 

ให้ผู้อ่านเข้าใจว่าสถาบันฯ 

ถูกใช้เป็นอาวุธในการทำาร้าย

ผู้เห็นต่างหรือฝ่ายตรงข้าม

ทางการเมือง และบทกลอน

คำาทำานายในอดีต โดยศาล

อาญาประทับฟ้องไว้เป็นคดี

หมายเลขดำา อ.567/2565 

ภายหลังศาลสอบปากคำาแล้ว  

จำาเลยให้การปฎิเสธ ต่อสู้คดี 

ศาลจึงนัดตรวจพยานหลัก

ฐานทั้ง 2 ฝ่ายวันที่ 25 เม.ย.นี้ 

เวลา 09.00 น. โดยทนาย

ยื่นขอประกันตัว ทั้งนี้ ศาล

อาญาพิจารณาแล้วมีคำาสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ตี

ราคาประกัน 30,000 บาท.

‘เพื่อไทย’เด้งรับ

ร้อง‘เหมืองทอง’

ลับมีดลุยซักฟอก

เพื่อไทย • เมื่อวันศุกร์ ท่ี

พรรคเพ่ือไทย พรรคร่วม

ฝ่ายค้าน นำาโดย นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว ส.ส.น่านและหัวหน้า

พรรคเพ่ือไทย, พ.ต.อ.ทวี 

สอดส่อง เลขาธิการพรรค

ประชาชาติ, นายสงคราม 

กิจเลิศไพโรจน์ ประธาน

ยุทธศาสต ร์พรรคเ พ่ือ

ชาติ,  นายธีรัจชัย พันธุมาศ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าว

ไกล และน.ส.ธีรรัตน์ สำาเร็จ

วาณิชย์ ส.ส.กทม.และโฆษก

พรรค พท. ร่วมรับหนังสือ

ร้องเรียนจากเครือข่ายผู้ป่วย

ท่ีได้รับผลกระทบจากการ

ทำาเหมืองแร่ทองคำาพิจิตร-

เพชรบูรณ์กว่า 30 คน

โดย น.ส.พรีมสินี 

สินทรธรรมทัช ผู้หญิงนัก

ปกป้องสิทธิมนุษยชน เป็น

ตัวแทนเครือข่ายกล่าวว่า 

นำาข้อมูลผลกระทบด้าน

สุขภาพและด้านอื่นๆ ที่เกิด

ขึ้นกับประชาชนที่อาศัยอยู่

ในพื้นที่รอบบริเวณเหมือง

ทองคิงส์เกตมา

ให้พรรคฝ่ายค้าน 

เพื่ อนำ า ไป ใช้ ประกอบ

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาล ที่คาดว่าจะเกิด

ขึ้นในช่วงเดือน พ.ค.นี้ 

และให้หาทางช่วยเหลือ

ประชาชนผู้ ได้รับผลกระ

ทบ เพราะตั้งแต่มีการเปิด

เหมืองทองในปี 2544 ก่อน

ที่จะมีคำาสั่งให้หยุดการทำา

เหมืองในวันที่ 1 ม.ค.60 

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ โดย

รอบของพื้นที่ ได้รับผลกระ

ทบจากการทำาเหมือง ไม่

ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพ วิถีชีวิตและการ

ประกอบอาชีพ และผล                                     

ก ร ะ ทบ จ า ก ก า ร ต่ อ สู้

ดำาเนินคดี ซึ่งปัญหาเหล่า

นี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข

น.ส.พรีมสินีกล่าวว่า 

เมื่อเดือน พ.ค.57 ตนและ

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบ

เหมืองได้ยื่นหนังสือร้อง

เรียนไปยังสำานักนายกฯ 

จนส่งผลให้มีการส่งทีมเจ้า

หน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง

ทั้งปัสสาวะ เลือด น้ำา

และดิน ซึ่ง รพ.รามาธิบดี

รายงานผลการตรวจด้าน

สุขภาพของประชาชนใน

พื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำา 

731 คน พบโลหะหนักใน

ร่างกายเกินค่าปกติ 401 

ราย นอกจากนี้ชาวบ้าน

ยังตรวจเลือดอีกหลายครั้ง 

ซึ่งผลการตรวจเลือดยังพบ

โลหะหนักค่าเกินปกติใน

ร่างกายเช่นเดิม ทั้งนี้ เครือ

ข่ายฯ ขอเรียกร้องให้เพิก

ถอนการต่ออายุประทาน

บัตรเหมืองและใบประกอบ

โลหกรรม รวมถึงระงับการ

เปิดพื้นที่สัมปทานแปลง

ใหม่เอาไว้ก่อน จนกว่าจะ

ให้มีการจัดทำาการประเมิน

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคมและสุขภาพ (EHIA) 

ทั้งในส่วนของเหมืองแร่ 

โรงประกอบโลหกรรม 

รวมถึงระงับการเปิดพื้นที่

สัมปทานแปลงใหม่เอาไว้

ก่อน 

ด้าน นพ.ชลน่าน

กล่าวว่า วันนี้พรรคร่วม

ฝ่ายค้านยินดีรับข้อร้อง

เรียนเพื่อส่งต่อปัญหาไปยัง 

กมธ.ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ

ตรวจสอบ และจะนำาปัญหา

ดังกล่าวไปอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐบาลต่อไป

ที่  จ.พิจิตร นาย

ไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้

ว่าราชการจังหวัด ได้พบ

กับกลุ่มมวลชนที่แสดงตน

ว่าเป็นชาวบ้านตัวจริงที่มี

ภูมิลำาเนาอยู่ในหมู่บ้าน 3 

ตำาบลรอบเหมืองทองอัครา 

ในนามประธานชมรมคนรัก

เหมืองทอง ที่รวมตัวกันเดิน

ทางมาที่ศาลากลางจังหวัด

พิจิตร เพื่อยื่นหนังสือขอ

สนับสนุนการเปิดทำาเหมือง

ทองคำาของบริษัท อัครา                

รีซอร์สเซส จำากัด. 

ทอ.ออกกฎเหล็กช็อป‘บินขับไล่’ 

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ 

กองทัพอากาศ (ทอ.) ได้เปิด

เผยความก้าวหน้าโครงการ

จัดหาเครื่องบินขับไล่ โจมตี

ทดแทน (ครั้งที่  3) โดยพล

อากาศตรีประภาส สอนใจดี 

โฆษกกองทัพอากาศ ระบุว่า 

วัตถุประสงค์การใช้งานเครื่อง

บินขับไล่ โจมตีทดแทน เพื่อ

รองรับภารกิจการบินรบใน

อากาศ การโจมตีทางอากาศ 

โดยคณะกรรมการศึกษาและ

จัดทำาความต้องการเครื่อง

บินขับไล่ โจมตีทดแทน ได้

กำาหนดแนวทางการถ่ายทอด

เทคโนโลยีเบื้องต้นที่ควรได้รับ

จากการจัดหาเครื่องบินขับไล่

โจมตีทดแทน ดังนี้

1.มีข้อเสนอให้ทุนการ 

ศึกษาแก่ประเทศไทยในระดับ

ปริญญาตรี และปริญญา

โท จำานวนที่เหมาะสม เพื่อ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่

สำาคัญ และส่งเสริมการพัฒนา

ประเทศในภาพรวม 2.บุคลา 

กรของกองทัพอากาศควร

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Offset 

Scholarship) เพื่อการพัฒนา

ด้านต่างๆ บนพื้นฐานของการ

พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ตลอด

จนมีขีดความสามารถในการ

ทดสอบการใช้งาน การติดตาม

ผลการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

และการรับรองมาตรฐานซึ่ง

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3.การถ่ายทอดเทคโน 

โลยีในส่วนของการออกแบบ

อากาศยานที่สามารถซ่อน

พรางจากการตรวจจับด้วย

สัญญาณเรดาร์ (Stealth) ทั้งใน

ส่วนการออกแบบอากาศยาน 

(Aircraft Design) การออกแบบ

พื้นผิววัสดุของอากาศยาน 

(Material Design) และการ

ซ่อมบำารุงการซ่อนพราง 4.การ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ

ประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ (Arti-

ficial Intelligence:  AI) นำาองค์

ความรู้มาประยุกต์ใช้ในระบบ

บัญชาการและควบคุม ในการ

พิจารณาภัยคุกคาม (Threat  

Assessment & Analysis) เพื่อ

ให้ระบบบัญชาการและควบคุม

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.การถ่ายทอดเทคโน 

โลยีด้านงานส่งกำาลังบำารุง

แบบบูรณาการในการติดตาม

ระบบส่งกำาลังบำารุง ระบบการ

จัดการ, การซ่อมบำารุงพัสดุ ใน

แบบ Realtime และสามารถ

นำามาพิจารณาแนวโน้มความ

ต้องการพัสดุอุปกรณ์ในการ

ซ่อมบำารุงรักษาได้ 6.การถ่าย 

ทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้าน

การบินทดสอบอากาศยานที่

ทันสมัย และการบินทดสอบ

อากาศยานไร้คนขับในลักษณะ 

Manned-Unmanned Teaming 

(MUM-T) ให้แก่นักบินของกอง

ทัพอากาศ ซึ่งทำาหน้าที่ทดสอบ

สมรรถนะ หรือการทำางานของ

อากาศยาน 7.การถ่ายทอด 

เทคโนโลยีองค์ความรู้ ในด้าน    

วิเคราะห์และเลือกใช้อาวุธ 

(Target  Weaponeering) 8.การ                                         

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสงคราม

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Warfare) รวมถึงการได้รับการ

เข้าถึงบัญชีความถ่ี (EW Library)

โฆษก ทอ.กล่าวอีก

ว่า กองทัพอากาศยังคงดำารง

เจตนารมณ์เช่นเดิมในเรื่อง

การถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่

การดำาเนินการที่เกี่ยวข้องใน

รายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ใน

ขั้นตอนต่อไป ภายหลังจาก

การเจรจากับประเทศผู้ขาย 

เทคโนโลยีตามที่กองทัพอากาศ

สนใจจะให้มีการถ่ายทอดนั้น 

เป็นเทคโนโลยีทางทหารชั้นสูง 

มีชั้นความลับกำากับ ถือเป็น  

Military Know how (ที่สร้าง

ความได้เปรียบในการรบสมัย

ใหม่ จึงต้องถูกควบคุมจาก

ประเทศผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

โดยหน่วยงานด้านความมั่นคง

ของประเทศผู้ผลิต)

ด้านนายไมเคิล ฮีธ 

อุปทูตและรักษาการแทน

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

ประจำาประเทศไทย กล่าว

ว่า ยุทโธปกรณ์ของสหรัฐฯ มี

เทคโนโลยีที่เหนือชั้น ซึ่งเป็น

ที่ต้องการของหุ้นส่วนและ

พันธมิตรของเราเป็นอย่างสูง

ในทั่วโลก สหรัฐฯ มีวิธีการ

จำาหน่ายแบบเต็มรูปแบบ (To-

tal  Package Approach) ซึ่ง

แสดงถึงความมั่นใจในคุณภาพ

ของเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำาของเรา 

วิธีการจำาหน่ายนี้รวมไปถึงการ

ฝึกอบรม ชิ้นส่วนอะไหล่ และ

การให้การสนับสนุนที่จำาเป็น

ต่อการบำารุงรักษาอุปกรณ์ดัง

กล่าวในช่วง 2-3  ปีแรก และ

ถือเป็นการสร้างความมั่นใจว่า

ลูกค้าจะสามารถใช้งานและ

บำารุงรักษาได้อย่างยั่งยืนหลัง

การซื้อขาย.

ทำาการตรวจสอบการจำาหน่าย

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ด้วย

นายเสกสกลกล่าวด้วย

ว่า สำาหรับการลงทะเบียน

เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า ที่

อยู่ระหว่างการเปิดให้ผู้ลง

ทะเบียนรายเดิมยืนยันตัว

ตนและตรวจสอบการขาย

สลากตามราคานั้น  คาดว่า

จะสามารถคัดกรองผู้จำาหน่าย

สลากตามราคาที่กำาหนดได้

ภายในระยะเวลาที่กำาหนดไว้

“ ส่วนตัวเ ห็นว่าการ

จำาหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์น้ันเป็นแนวทางท่ีดี

และควรเร่งดำาเนินการ เพราะ

เป็นวิธีการท่ีสามารถตรวจสอบ

ได้อย่างชัดเจน สามารถบันทึก

และจัดเก็บข้อมูลการซ้ือขาย

สลาก เมื่อถูกรางวัลก็มีระบบ

แจ้งเตือน โดยเบื้องต้นจะต้อง

มีการบริหารจัดการแบบมือ

อาชีพ มีรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้

งานและสามารถตรวจสอบได้ 

โดยมีการกำากับควบคุมที่เข้ม

งวด” นายเสกสกลระบุ

อย่างไรก็ดี จากมาตร 

การต่างๆ ของสำานักงาน

สลากฯ ประกอบกับการขับ

เคลื่อนการทำางานแบบบูรณา                                   

การของคณะกรรมการและ

อนุกรรมการชุดต่างๆ ที่มีการ

ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ตรวจสอบการจำาหน่ายสลาก 

รวมถึงการเบิกจ่ายสลากของ

ที่ทำาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

และการเพิ่มความเข้มข้นของ

กฎระเบียบ เริ่มจากทบทวน

การมอบอำานาจรับสลากแทน

การใช้เอกสารที่ไม่ถูกต้อง รวม

ถึงการนำาสลากไปจำาหน่ายต่อ 

ตลอดจนอีกหลายมาตรการ

“รวมถึงการผลักดันให้

มีการแก้ไข พ.ร.บ.สำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล เพิ่มโทษผู้

กระทำาผิดเกี่ยวกับการจำาหน่าย

สลากเกินราคา รวมถึ ง

กระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ 

ที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ

เกี่ยวกับการจำาหน่ายสลาก 

ทำาให้มั่นใจว่าจะสามารถแก้

ปัญหาการจำาหน่ายสลากเกิน

ราคา บรรเทาความรุนแรงลง

ได้ภายในเวลา 2 เดือน” นาย

เสกสกลกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้า

นี้นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะประธานคณะชุดเฉพาะ

กิจในการตรวจสอบและติด 

ตามผู้ค้าสลากเกินราคา ตาม

นโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี และ 

รมว.กลาโหม เปิดเผยภาย

หลังติดตามความคืบหน้าการ

แก้ไขปัญหาว่า ได้ให้นโยบาย

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ไปเร่งดำาเนินการให้มีการ

ขายสลากผ่านแฟลตฟอร์ม

โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต

ทั้งหมด 100% หรือ 100 ล้าน

ฉบับ เพื่อให้ ไม่สามารถนำา

สลากเปลี่ยนมือเป็นทอดๆ ขึ้น

ราคาขายเกิน 80 บาทได้ โดย

คาดว่าจะสามารถเริ่มได้ตั้งแต่

งวดวันที่ 2 พ.ค.นี้

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้

เพิ่มคิวอาร์ โค้ดสำาหรับผู้ค้าที่

ขึ้นทะเบียนสิทธิ์ซื้อ-จองรอบ

ใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคัด

กรองผู้ ได้รับสิทธิ์ เพื่อให้ผู้

ซื้อสามารถสแกนคิวอาร์ โค้ด

ร้านค้าที่ขาย 80 บาท รวม

ถึงแจ้งร้านค้าที่ขายเกิน 80 

บาทได้ ซึ่งการซื้อขายผ่าน

แพลตฟอร์มจะสามารถระบุ

ตัวตนคนซื้อได้.

ไทยโพสต์ • “แรมโบ้” ลุยปัญหาหวยแพง ระบุ “คณะอนุฯ 

แก้ไขสลากเกินราคา” เร่งขับเคลื่อน ชงยกเครื่องสัญญาตัวแทน

จำาหน่าย เพิ่มโทษทางแพ่งหวังให้เกิดความเข้มข้นในทางปฏิบัติ 

มั่นใจมาตรการกองสลากช่วยแก้ปมขายเกินราคาได้ภายใน 2 

เดือน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง  เพื่อติดตามเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำารวจกองปราบฯ 

โดยเหตุเกิดใกล้สี่แยกบ้านท่านางพรหม  ม.6 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
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4 บทความ

วิ
ชวงนี้งดจอ

นอกจากสถานการณ โควิด-19 แลว ตอนนี้ “ลุงตู”- 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยัง

ตองเจอสถานการณ โลกที่มีการสูรบจนสงผลราคาน้ํามันพุง ทําทุก

คนจับจองมาที่การแกไขปญหาของรัฐบาล 

ที่เจาตัวลุยถกหน�วยงานเกี่ยวของเรงแกไข 

พรอมย้ําตรึงราคาน้ํามันใหถึงที่สุด 

แตทวาเหมือน “ลุงตู” จะออก

อาการนอยใจเล็กนอย จนเจาตัวโอด

ไมอยากพูดอะไรมาก พูดไปก็ถูกเอาไป

บิดเบือน พูดไปบางทีก็ไรคาไรประโยชน 

เพราะจับแตประเด็นที่จะเปนปญหาออก

ไป

งานนี้เลยงดจอส� อมวลชนจริงๆ 

จังๆ ไป 2 วันติด ครั้นเจอหนากองทัพส� อ

วันแรกไดแตยกมือทักทายให พอวันถัดไป

โบกมือบายบาย แตกลาวสั้นๆ ทิ้งทายกับนักขาวที่มานั่งรอกันเยอะ

ทามกลางสถานการณระบาดของโควิด-19 วา “สวัสดีนะจะ ระวัง

โควิดเดอ” 

แหม..ไมรูวาอาการมันยังไง เซ็งหรือนอยใจ ชวงนี้ “ลุงตู” 

เลยของดจอบางอะไรบาง อิอิ

    

“ใหญกวา ส.ส.ชาดา” 

ไมเสียแรงยี่หอ “เจาพอน�านน้ําสะแกกรัง” หรือ ชาดา ไทย

เศรษฐ ส.ส.อุทัยธานี และรองหัวหนาพรรคภูมิใจไทย ที่ออกมาจัด

หนักจัดเต็มแกบรรดาผูที่หิวแสงจากการโหนคดีแตงโมเพ� อใหตัวเอง

ดัง โดยไมสนใจวาใครจะไดรับความเสียหายหรือไม   

“ส.ส.ชาดา” เลนเอาตัวการของ

เร� องนี้จนตรอก และ  “ตองออกมา

ขอโทษ” เพ� อใหจบเร� อง เพราะ ส.ส.ชา

ดา เตือนเอาไว หากไมขอโทษ จะฟอง

รองตลอดชีวิต และตองเจอกับของจริง 

คุยกับ “ส.ส.ชาดา” บอกวา ใน

ฐานะลูกผูชาย เม� อขอโทษกันแลวก็คือ

จบ อยางไรก็ตาม สาเหตุสําคัญที่เขาออก

มาจัดการอยางเรงดวน ไมเพียงเพราะ

ปกปองศักดิ์ศรีตัวเองและลูกหลาน    

อีกบุคคลสําคัญที่อยูเบื้องหลัง ก็

คือ “รัฐมนตรีมนัญญา ไทยเศรษฐ” 

รมช.เกษตรและสหกรณ ที่เปนนองสาว ที่โพสตเฟซบุกสวนตัวขูวา 

“ถา ส.ส.ชาดาไมจัดการ เราจะจัดการ ส.ส.ชาดา” 

แหะๆ ใหรูเสียบาง ใหญกวา “เจาพอน�านน้ําสะแกกรัง” ก็ 

“รัฐมนตรีมนัญญา” นี่แหละ! (อิ อิ) 

    

กันไวกอนวิกฤต

“ไทย” ถือเปนประเทศแหงเกษตรกรรม ปๆ หนึ่งสงออก

ผลิตผลทางการเกษตร ขาว ยาง ผลไมนานาชนิดใหชาวโลก ใน

ฤดูรอนนี้ “ทุเรียน” จะออกมาใหบริโภคกัน ผลไมชนิดนี้ ไมไดมีแค

คนไทยที่โปรดปราน แตยังมีชาวจีนจํานวนมากที่ช� นชอบเชนกัน 

ฉะนั้น ชาวสวนจึงแหปลูกกันคับคั่ง เพ� อปอนตลาดจีนที่มีกําลังการ

ซื้อไมจํากัด

แตตอนนี้ผูผลิตสงออกกําลังกลุมใจขีดสุด เพราะจีนมี 

นโยบาย “โควิดซี โร” ปดประตูสงออก-นําเขาเกือบสนิท จึงรุด

มาปรึกษาหารือกับ “คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญแกไขราคา

ผลิตผลทางการเกษตร” ของสภา วาจะทําอยางไรดี    

ลาสุด “จาตุรงค เพ็งนรพัฒน” 

ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพ� อไทย ในฐานะ

รองประธาน กมธ. บอกวา “สถานการณ

ทุเรียนตั้งแตเดือน มี.ค. ถึง มิ.ย. รวม

จํานวนทุเรียนจากทั้งภาคตะวันออก 

ภาคใต และ จ.ศรีสะเกษ เกือบ 1 ลาน

ตัน เบื้องตน กมธ.เห็นวาควรแกปญหา

ตามดานตางๆ เพ� อใหการขนสงทําได

สะดวกกอน เพราะผลผลิต 1 ลานตัน 

ไมน�าจะระบายภายในประเทศไดหมด 

และจะทําหนังสือเชิญเอกอัครราชทูต

จีนและทูตพาณิชยจีน มาพูดคุยหาทาง

แกไขกันตอไป”

อืม! การทํางานแบบนี้แหละที่ประชาชนตองการ ตองกันไว

ดีกวาแก  

   

ฝายคาน 100% 

สปอตไลตฉายสองที่ไหน เร� องอะไร มักไดเห็น เตพระราม 

7-มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท ส.ส.บัญชี

รายช� อ พรรคไทยศรีวิไลย เขาไปรวม

เฟรมดวย ไมวาจะเปนเร� องการเมือง 

เร� องดารา เร� องทางสังคม ไมนานมา

นี้ เพิ่งออกมาบอกถึงการนัดรับประทาน

อาหารรวมกันของพรรคการเมืองขนาด

เล็ก ที่นัดหมายโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผา แกนนําพรรคเศรษฐกิจไทย 

เตพระราม 7 บอกวา ‘ในวันน้ีเปน

ฝายคาน 100 เปอรเซ็นต’ พลางหยอกเอิน

กลับไปยัง ร.อ.ธรรมนัส ดวยทาทีเลนทีจริง

วา ‘ไมทราบวาเปนฝายคาน 60 เปอรเซ็นต

หรือฝายรัฐบาล 40 เปอรเซ็นต’ 

แหะๆ เตพระราม 7 ย้ําหนักแน�น เปนฝายคาน ไมรูวันขาง

หนา หากมีคนชักชวนใหเปนฝายรัฐบาล จะใจออน เปลี่ยนใจกลับ

เปนฝายรัฐบาลอีกรอบหรือเปลาหนอ อิอิ

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

จาตุรงค 

เพ็งนรพัฒน

ชาดา ไทยเศรษฐ 

มงคลกิตติ์ 

สุขสินธารานนท 

ญญาณในที่นี้จะศึกษาตามความหมายสากล เปนคนละ

เร� องกับวิญญาณเกิดๆ ดับๆ ในพระพุทธศาสนา แตจะ

หมายถึงวิญญาณที่เช� อวาสิงสถิตอยูในรางกายของคนคน

หนึ่งตั้งแตเกิดจนตาย ความตายก็คือการที่รางกายขาดวิญญาณ

ซึ่งอาจจะเปนการดับของวิญญาณหรือวิญญาณออกจากรางมี

ชีวิตตอไปอยางอิสระ ในทั้ง 2 กรณีทําใหรางกายแปรสภาพจาก

รางกายเปนศพไมมีชีวิตทางกายอีกตอไป จึงเรียกวารางกายเปน

มรรไตยหรือสิ่งรูตาย หากวิญญาณไมมีวันจะออกจากรางกาย

เลย ก็เรียกวาคนคนนั้นเปนอมตะไมรูตายทั้งกายและวิญญาณ 

ซึ่งคัมภีรของบางศาสนารับรองวามีคนประเภทนี้ เชน เอโนค 

(Enoch) และเอลียาห (Eliah) ของคัมภีรพันธสัญญาเดิม อยาง

กรณีของพระเยซูในพันธสัญญาใหมถือวาพระกายของพระองค

เปนมรรไตยและสิ้นพระชนม วิญญาณออกจากพระกายไป 3 วัน

จึงกลับมาเขาในพระกายตามเดิม ทําใหพระกายกลายเปนอมตะ

ในอนาคต โดยชาวคริสตเช� อวาพระวิญญาณของพระองคจะไมมี

วันออกจากพระกายของพระองคอีก 

หากมีกรณีที่วิญญาณออกจากรางกายชั่วคราวแลวกลับ

เขารางกายอีกทําใหรางกายฟนคืนชีพชั่วคราวแลวจะออกไปอีก 

ก็ถือวารางกายนั้นยังเปนมรรไตยรูตายอยูดี จนกวาจะแน�ใจวา

เม� อฟนคืนชีพครั้งสุดทายแลววิญญาณจะไมจากไปอีกเลย จึงจะ

ถือวารางกายนั้นเปนอมตะ สวนวิญญาณที่ออกจากรางกายไปนั้น

ก็ถือวามีชีวิตอยูตอไป ซึ่งอาจจะดับสูญสลายไป

สักวันหนึ่ง ก็ถือวาวิญญาณนั้นเปนมรรไตยรูตาย 

แตถาวิญญาณนั้นไมมีวันดับสูญเลย ไมวาจะ

ผานการเวียนวายตายเกิดสักกี่ครั้งหรือไมก็ตาม 

ก็ถือวาวิญญาณนั้นเปนอมตะ อยางที่ชาวกรีก-

โรมันเช� อวาเทพ-เทวีของตนมีกายทิพยไมรูตาย

และวิญญาณไมรูตายซึ่งจะไมแยกจากกันอยาง

ถาวร หากมีกรณีที่เทพ-เทวีองคใดทําผิดกฎตอง

โทษมาเกิดใช โทษในโลกมนุษย เทพเทวีองคนั้น

ทั้งกายทิพยและวิญญาณจะมาสวมอยูในรางกาย

มนุษยจนกวาจะหมดโทษก็จะกลับคืนสภาพเทวะ

อมตะทั้งวิญญาณและกายในสวรรคดังเดิม สวน

รางกายถือวาเปนเคร� องมือใหใชชั่วคราว ใชเสร็จ

แลวก็ปลอยใหสลายตัวไป วิญญาณตามคําสอน

ของศาสนาทั้ง 5 ของรัฐธรรมนูญไทย มีผูเขียน

ไวในภาษาไทยมากพอแลว จึงไมซอกแซกหามา

เลาไว ณ ที่นี้เปนการซ้ําความ

ความเช� อเร� องวิญญาณในโลกนี้ของ

ชาวกรีกโบราณ

เรามีความรูกันอยูแลววา ชาวกรีก-โรมัน

โบราณ ชาวชมพูทวีปและชาวเปอรเซีย (บางคน

เช� อวาชาวโกลดวย) มีบรรพบุรุษรวมกันอยูตาม

บริเวณทะเลสาบแคสเปยน อยูมาในราว ก.ค.ศ.

2000 เน� องจากเปนนักลาสัตวและหาของปาเพ� อ

การยังชีพ ครั้นอาหารขาดแคลนเพราะลูกหลาน

เกิดมากขึ้น จึงแยกกลุมอพยพไปหาที่ทํากินใหม

เร� อยไปจนพบชัยภูมิดี ตั้งหลักแหลงกันในที่ตางๆ 

ซึ่งมีผูคนที่เปนเกษตรกรเจริญมากกวาแตออนแอ

ในการรบพุง จึงเขาครอบครองเปนนายและเรียน

รูจากผูเปนทาสที่เจริญทางดานวัตถุมากกวา ตาง

แหลงตางก็ไดนําเอามรดกทางวัฒนธรรมและ

ความเช� อเร� องโลกหนาไปเช� อและพัฒนาตอ ซึ่ง

แตเดิมน�าจะเปนความเช� อแบบเอกมหาเทวนิยม

หรืออติเทวนิยม (Henotheism) คือมีเทพหลาย

องคประจําพลังตางๆ ของธรรมชาติ โดยมีองค

หนึ่งเปนประธานที่ทรงฤทธิ์เหนือทุกสิ่ง มนุษย

อาจจะมีดวยกันหลายประเภทแลวแตเทพองคใด

จะสรางขึ้นเพ� อใชเปนบริวารตามความตองการ

ของตนเหมือนนายพลมีทหารรับใช มนุษยจึงรู

ตายทั้งกายและวิญญาณนอกจากเทพผูมีฤทธิ์พอ

จะเสกใหมีโลกหนาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

สวนเทพนั้นเปนอมตะทั้งวิญญาณและกายทิพย

ชาวอารยันกลุมหนึ่งตัดสินใจทิ้งถิ่นเดิมแถบทะเลสาบ

แคสเปยน มุงหนาเสี่ยงโชคไปทางทิศตะวันตก รอนแรมไป

จนพบเทือกเขาแอลปขวางหนา ไมอาจเดินหนาตอไปได ครึ่ง

หนึ่งตัดสินใจออมขึ้นเหนือพอพนแลวก็ออมลงใตจนพบทะเล

เมดิเตอรเรเนียน พบชัยภูมิงดงามและอุดม จึงสมัครใจขอรวมสุข

กับเผาอิตาเลียนตางๆ ชวยกันสรางอารยธรรมโรมัน อีกครึ่งหนึ่ง

ไมยอมขามภูเขาแอลปและไมคิดจะออมขึ้นเหนือเพ� อไปตอ แต

ตัดสินใจเลี้ยวซายลองลงใต พบชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนอีก

สวนหนึ่ง งดงามและอุดมไมแพกัน มีผูอาศัยทําเกษตรอยูแลว 

รูสึกพอใจที่จะรวมชีวิตกับชนเผาเผอแลสเจียน (Pelasgian) ตางๆ 

ที่ตั้งหลักแหลงอยูกอน ชวยกันสรางอารยธรรมกรีกขึ้นมาซึ่งเรา

สนใจศึกษา พื้นฐานสุดของอารยธรรมคือความเช� อเร� องวิญญาณ 

ทั้งในโลกนี้และโลกหนา เราจะเริ่มจากวิญญาณในโลกนี้ คือ สวน

ที่ใหพลังแกรางกายใหทําการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนกวารางกาย

จะถึงแกความตาย

ในชวงแรกๆ ที่ปกหลักตั้งหลักแหลงนั้นยังไมมีการเขียน

บันทึกไวเปนหลักฐาน มีแตการสรางถาวรวัตถุทิ้งไวใหสันนิษฐาน

รวมกับขนบปากเปลาที่เลาสืบตอกันมาจนถึงวันที่มีเทคนิคบันทึก

เปนลายลักษณอักษร

บันทึกของโฮเมอร

บันทึกแรกคือมหากาพยของโฮเมอร (Homer ศ.ต.9-8 

ก.ค.ศ.) ซึ่งเก็บรวบรวมความเช� อเกี่ยวกับบทบาทของเทพและ

วีรบุรุษในเหตุการณสงครามกรุงทรอย ซึ่งโฮเมอรเก็บขอมูลจาก

ความรูของชาวบานเอามาเรียบเรียงเสริมดวยความเขาใจและ

ความเช� อของตนเอง ในการนี้ความเช� อเร� องวิญญาณจึงมีโอกาส

แทรกเขามาไมวาจะตั้งใจหรือไมตั้งใจ เน� องจากโฮเมอรเองเรียบ

เรียงและแตงมหากาพยเพ� อความบันเทิงเปนเปาหมายหลัก สวน

การใหความรูเปนเปาหมายรอง ทั้งมิไดตั้งใจแตงตําราเรียนที่

เปนระบบ แตรวบรวมไวใหรูตามโอกาสแหงความบันเทิง จึงจับ

ไดวามาจากหลายทางโดยไมตั้งใจจะขัดเกลาใหประสานกันเปน

ระบบ บางครั้งก็ตั้งใจตีความใหเปนระบบความคิดของตน บาง

ครั้งก็เสนอในสภาพของวัตถุดิบโดยไมสนใจตีความใหเขาระบบ

ความคิดของตน แจน บีเมอร (Jan Beemer) ใน Encyclopedia 

พิธีรําลึกหรืองานไวอาลัย ความเช� อหลังความตายของ

ชาวคริสตนิกายโปรเตสแตนต เช� อวาจิตวิญญาณในรางกายชวง

เวลาท่ีมีชีวิตบนโลกน้ันเปนเพียงเร� องช่ัวคราว ชีวิตท่ีแทจริงคือ

ชีวิตหลังความตายท่ีไดกลับไปอยูกับพระเจาบนสวรรคอยาง

ถาวร ดังน้ัน พิธีไวอาลัยจะเปนบรรยากาศคลายอยูในสวรรค 

สันติสุข สงบ อบอุน ไมโศกเศรา แตเปนความอาลัยและคิดถึง

คุณความดีของผูวายชนมขณะท่ีมีชีวิตอยูบนโลกน้ี  และเปนการ

สงความหวัง กําลังใจ และเตือนใจมาสูคนท่ียังมีชีวิตอยู.

พิธีไวอาลัย

of Religion, vol. 13, p. 434.ไดรวบรวมคําที่โฮเมอรใชซึ่งน�าจะ

มีความหมายแบบเจตสิกคือองคประกอบของจิตมากกวาจะหมาย

ถึงวิญญาณหรือจิตหรือสันตติที่เปนหน�วยรับผิดชอบการกระทํา

ของรางกายหนึ่งๆ ดังตอไปนี้

Psyche ซ่ึงมีความหมายเปนพลังชีวิต มีบทบาทเพียงเพ� อ

ใหรางกายมีชีวิต ออกจากรางกายเม� อใด รางกายก็หมดชีวิต แอร

เริสทาทเถิลนําคําน้ีไปใชเพ� ออธิบายชีวิต 3 ระดับ คือ ระดับพืช 

(vegetative มีความสุขแทอยางเดียวกับการดํารงอยูของตนเอง) 

ระดับสัตว (sensititive มีความสุขแทกับการดํารงอยูของเผาพันธุ) 

ระดับมนุษย (intellective มีความสุขแทกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต) 

Thumos พลังที่ผลักดันสัญชาตญาณตางๆ

Menos มนัส ปญญาระดับเหตุผล (reason) 

Nous ญาณ ปญญาระดับอัชฌัติกญาณ (intuition) 

Cardia ใจ ที่ตั้งของอารมณตางๆ

บีเมอรใหขอสังเกตวา งานของโฮเมอรกลาวถึงแตองค

ประกอบของวิญญาณ และเราก็มองไมออกวาอะไรคือสันตติ 

(continuity) ที่รับผิดชอบการทําดีชั่วเพ� อจะรับรางวัลหรือโทษ ใน

ที่สุดก็ดูเหมือนจะยอมรับอยูในทีวาทําอะไรก็ไมมีผิดหรือถูก แตละ

คนจึงทําอะไรก็ไดที่ตนอยากจะทําและมีความสุข ทําไปแลวใคร

ไดประโยชนก็จะยกยองวาดี ใครไดรับความเสียหายก็สาปแชง

วาเลว ซึ่งบีเมอรคิดวาเปนหลักจริยธรรมของมนุษยกระบวนทร

รศนดึกดําบรรพ นักเขียนรุนกระบวนทรรศน โบราณตอมาภาย

ใตการนําของซาคเขรอถิส ใหบทบาทชีวิตแก bion และบทบาท

มโนธรรมรับผิดชอบการดํารงชีวิตแก psyche ซึ่งจะตองรูกอน

รับผิดชอบ รางกายจึงมีชีวิตเพราะ bion สวน psyche นั้น คือผู

รูที่เขามาสิงอยูในรางกายที่มีชีวิตอยูกอน เหมือนคนขับรถเขาไป

นั่งในรถที่มีพลังเคล� อนที่ของตัวเองอยูแลวแตไมมีเปาหมายที่จะ

ไป วิญญาณผูรูเขามาสิงและสามารถกําหนดทิศทางใหรางกาย

ใชชีวิตตามการนําทางของ psyche เชน Apollonius เลาวา นาย

เฮร โมติโมส (Hermotimos of Clazomenae) ในเอเชียไมเนอร 

สามารถถอดวิญญาณออกจากรางกายโดยรางกายนั้นยังมีชีวิตอยู 

แตขาดความตระหนักใดๆ ทั้งสิ้น สวนวิญญาณนั้นสามารถรับรู

และรูอะไรตางๆ ไดเหมือนอยางอยูในราง แตทวาไปไหนมาไหน

ไดคลองแคลวกวาขณะอยูในรางกาย วิญญาณจึงถือโอกาสทอง

เที่ยวหาความรูอยูอยางนั้นเปนแรมปในที่ตางๆ ที่อยากจะไปโดย

การเหาะเหินเดินอากาศและไมตองกินอาหาร ไดรูเห็นเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นในที่ตางๆ โดยประสบการณตรง ครั้นเที่ยวเต็มอิ่มแลว

ก็กลับมาเขารางเดิมซึ่งมีชีวิตรอคอยอยูตลอดเวลาเหมือนรางคน

เขาฌานที่ต� นจากภวังค กลายเปนผูรอบรูเลาเร� องราวตางๆ ที่

วิญญาณไดรูเห็นมาอยางน�าทึ่ง 

เฮรเรอโดวเถิส (Herodotus) บันทึกไววานาย Aristeas ก็

ถอดวิญญาณออกจากรางไดตามใจชอบโดยปลอยใหรางกายมี

ชีวิตอยูอยางคนอยูในฌานและเม� อเขารางเดิมแลวก็เลาเร� องแดน

ไกลอยางตาเห็น

ถาจะถามวาบันทึกของโฮเมอรมีความสําคัญในการเปน

คัมภีรของศาสนากรีกโบราณแคไหน ก็ตองตอบวาโฮเมอรไมได

ตั้งใจเขียนคัมภีรศาสนา และไมเคยมีใครยกยองวาเปนคัมภีร

ศาสนา แตทวาเร� องราวที่รวบรวมไวนั้น เก็บมาจากเร� องเลา

ของศาสนสถานตางๆ ที่เปนคัมภีรศาสนาของแตละแหลงอยาง

เปนอิสระตอกัน มหากาพยของโฮเมอรจึงเปนเพียงวรรณกรรม

ศาสนา แตทวาแตละเร� องอาจจะเปนคัมภีรศาสนาของแหลง

ที่มามากนอยตามอัธยาศัย แตก็ปฏิเสธไมไดวาโฮเมอรและผูเติม

แตงตางๆ มีสวนในการสรางระบบความคิดของเพลโทวและแอร

เริสทาทเถิล ซึ่งจะพัฒนาตอมาเปนวิชา Epistemology และ 

Psychology ในระดับปรัชญาสากล

เฮสเสียด

เฮสเสียดมีชีวิตหลังโฮเมอรประมาณ 1 ศตวรรษ เปนผู

ใฝรูและคิดตอหาขอสรุปไดวา มนุษยถูกสรางมา 5 รุน รุนแรก

ถูกสรางโดยอสูรราชพระเสารเพ� อใหเปนมิตรรวมสังสรรคกับ

บรรดาอสูรที่มีมาเองจากการกลั่นตัวของพลังเอกภพโดยตรง ซึ่ง

มีจํานวนนอยไป ไมพอรวมสังสรรคอยางมีความสุข จึงเลือกหา         

สสารที่มีคุณภาพมาปนเปนรางกายผูชายเทานั้น แลวเปาพลังอสูร

ใหเปนวิญญาณอมตะ เรียกวามนุษยทองคํา ทุกคนมีนิสัยดีมีความ

สุขกับอสูรโดยไมมีสตรีเพศและไมมีการสืบพันธุ คร้ันอสูรเสียอํานาจ

แกเทพเทวีแหงยอดเขาอลีมเผิส เทพเทวีมองมนุษยทองคําเปนฝาย

อสูรจึงทําใหรางกายมนุษยทองคําตายหมด เหลือแตวิญญาณอมตะ

ซ่ึงไมอาจทําลายได วิญญาณอมตะเหลาน้ียังคงทองเท่ียวไปใน

เอกภพเพ� อหาความสุขจากการทําดีปลดทุกขบํารุงสุขแกมนุษย โดย

ไมเลือกหนาและประเภท ไดช� อในสมัยตอมาวา Theion รุกขเทวดา 

และเทพยดาตางๆ หรือเบ้ืองบนอยางกวางๆ

เทพเทวีรุนใหมตองการมนุษยเปนบริวาร

ที่วานอนสอนงาย ใชคลอง จึงตกลงกันตางองค

ตางสรางมนุษยที่แข็งแรงบึกบึน ทํางานเกงแต

ใหมีปญญานอยๆ พอเอาชีวิตรอดไดเอง มีเพศ

ชายและเพศหญิงเพ� อมีตัวตายตัวแทน เฮสเสียด

เรียกวามนุษยเงิน มนุษยพวกนี้มีอายุยืนหลาย

รอยป (ไบเบิลบันทึกไววาอาดัมมีอายุถึง 930 

ป) แตเพราะมีเร� องผูหญิงจึงมีแตความวุนวาย

สับสนแยงชิงกันทุกเร� องจนตายหมด แตเน� องจาก

วิญญาณมาจากลมหายใจของเทพจึงเปนอมตะ

ไมรูตาย วิญญาณของพวกเขายังคงเรรอนไปทั่ว

เอกภพเพ� อหาความสุขกับการยุแยงตะแคงรั่ว ให

เกิดการแตกแยกทะเลาะวิวาท และกลั่นแกลง

เพ� อความสนุกสนานของตนเองเทานั้น

ในชวงที่โลกปลอดจากมนุษยนั้นเอง เกิด

สัตวประหลาดขึ้นมากมาย ทําให โลกไมโสภาเลย 

เทวราชซูสรูสึกรับผิดชอบตองแกปญหา จึงสราง

มนุษยทองเหลือง (สัมฤทธิ์) ขึ้นใหมีกําลังวังชา

กลาหาญ มีความสุขกับการปราบสัตวประหลาด

โดยเฉพาะ ซูสประทานโลและอาวุธทําดวยทอง

เหลืองใหใชปราบ จึงไดช� อวามนุษยทองเหลือง 

วิญญาณของพวกเขามาจากซูสจึงเปนอมตะ เม� อ

ประหารสัตวประหลาดหมดแลวพวกเขาก็หันเขา

ประหัตประหารกันเองจนตายหมดแตวิญญาณ

เปนอมตะ ซูสไมตองการใหพวกเขาไปกอกวนใน

สวรรค จึงสงไปชวยงานยมบาลใหพวกเขามีความ

สุขกับการทรมานนักโทษในนรกจะไดพนโทษเร็ว

ขึ้น และพวกเขาก็พอใจ

ระหวางที่มนุษยสัมฤทธิ์กําลังปราบสัตว

ประหลาดอยูนั้นเอง เทพเทวีบางองคนึกสนุก

ก็แปลงรางเปนมนุษยชวยปราบสัตวประหลาด

ดวย บางองคก็ใชอํานาจสรางมนุษยหินขึ้นเปน

บริวาร ที่เรียกวามนุษยหินก็เพราะเอาพลังของ

หินมาใสไวใหเปนวิญญาณรูตาย จะไดไมตองรับ

ผิดชอบหาที่อยูใหเม� อรางกายตายลง ใหพวกเขา

พอใจรับใชเทพและมีความสุขชั่วอายุของกอนหิน

ก็พอแลว ระหวางนั้นมีเทพเทวีที่เกิดปฏิพัทธกับ

มนุษยหินเกิดโอรสธิดาเปนมนุษยเหล็กกึ่งเทพกึ่ง

มนุษย คือ รางกายเปนมรรไตยรูตายแตวิญญาณ

เปนอมตะไมรูตาย พวกนี้ตายแลววิญญาณจะมี

ที่อยูรวมกันอยางมีความสุขบนเกาะแหงนักบุญ 

(the Isle of the Blest) แตตราบใดที่เขายังรูวารางกายที่ตายแลว

ของเขาอยูที่ไหน เขาก็ยังอาลัยอาวรณอยู จึงอดไมไดที่จะวน

เวียนอยูระหวางเกาะนักบุญกับบริเวณอัฐิของเขา และพอใจชวย

เหลือเกื้อกูลมนุษยหินคนใดที่แสดงคารวะหรือถวายเคร� องเซนที่

แสดงความจงรักภักดีในฐานะนักบุญ (hero) ซึ่งตรงกับจริยวัตร

ของชาวกรีกสมัยของเฮสเสียดที่ดูแลสักการสถานที่เช� อวาเปน

ที่ประดิษฐานของอัฐิวีรบุรุษซึ่งหมายถึงนักบุญตามนัยดังกลาว 

ควบคูกันกับเทวสถานของเทพเทวีของตน

การสรุปความเช� อเร� องวิญญาณและชะตาของวิญญาณ

ดังกลาวขางตน ดูจะตีความความเช� อและการปฏิบัติของชาวกรีก

สมัยของเฮียสเสียดไดเปนอยางดี ชาวกรีกตอมาเช� อตามเปนสวน

มาก มีหลักฐานเพียงแตวามีนักคิดบางคนทําใจไมได เพราะเช� อวา

วิญญาณของมนุษยน�าจะมีคาสูงสงกวาน้ี และชะตาชีวิตในโลกหนา

น�าจะดีกวาน้ี จึงเปนประเด็นท่ีน�าสนใจติดตามเพ� อศึกษาตอไป

ความคิดของโฮเมอรแพรหลายในหมูชาวกรีกสายอเคียนเปน

ปฐม สวนความคิดของเฮสเสียดก็น�าจะแพรหลายในหมูชาวกรีกสาย                                                                    

อโอวเนียนเปนปฐม ยังมีอีกความคิดหน่ึงของออรเฝยส (Orpheus 

ศ.ต.7-6 ก.ค.ศ.) ซ่ึงเช� อกันวามีชีวิตหลังเฮสเสียดประมาณ 1 

ศตวรรษ ความคิดของออรเฝยสแพรหลายในหมูชาวกรีกสายโด

เรียนเปนปฐม ไมอาจรูไดวาออรเฝยสจะรูความคิดของโฮวเมอร

และของเฮสเสียดมากนอยแคไหน ท่ีแน�ๆ  ก็คือชาวกรีก 3 สายน้ีมี

ความเช� อพ้ืนฐานของเผาอารยันรวมกันมาต้ังแตแรก คร้ันเรรอน

มาถึงดินแดนกรีซแลวแยกกันเปน 3 สาย ตางก็ไปพบชาวพ้ืนเมือง

เดิมเผอแลสเจียนท่ีมีความเช� อรวมกันอยูสวนหน่ึงและตางฝายตาง

พัฒนาของตนเองข้ึนมาเปนเอกลักษณอีกสวนหน่ึง ความเปนไป

แหงประวัติศาสตรดังกลาวยอมทําใหความคิดของออรเฝยสมีสวน

เหมือนกับอีก 2 ปราชญและมีสวนท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง เรา

จะคอยๆ ทําความเขาใจความยุงยากท่ีน�าสนใจน้ีกันตอไป

เราไมมีคําสอนตรงๆ ของออรเฝยสใหศึกษาแมแตคําเดียว 

คงมีแตคําสอนที่คนรุนหลังหลายรอยปจนความรูปรัชญาศาสนา

เปนความรูอีกมิติหนึ่งที่น�าสนใจ (Werner Jaeger (1967: 22) 

โปรดสังเกตวาวิญญาณทั้งหลายในบทความนี้เปนคนละ                                                            

เร� องกับวิญญาณตามพระไตรปฎก ซึ่งหมายถึงการรับรู 

(consciousness) แตละครั้งในแตละชั่วขณะ ตองนับวาเปนความ

รูเร� องวิญญาณที่ใหรายละเอียดในอีกมิติหนึ่ง.

ที่มาภาพ : https://www.learnreligions.com/thmb/zhjYcGN_szyWdK5N7IaTHEsqaOA=/ 

1395x2148/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/Enoch-483654474-4faf6f580

cbb4a659cc2da6444af1be3.jpg



...รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ออกใบอนุญาตทั่วไปที่

อนุญาตให้สโมสร เชลซี สามารถดำาเนินกิจกรรมบาง

อย่างต่อไปได้ วันนี้ทั้งทีมชายและทีมหญิงจะทำาการ

แข่งขันกับ นอริช ซิตี และ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ให้

เสร็จส้ินตามลำาดับ  จากน้ันเราต้ังใจท่ีจะหารือกับรัฐบาลสหราช

อาณาจักรเกี่ยวกับขอบเขตของการอนุญาต ซึ่งจะรวมถึงการ

ขออนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเพื่อให้สโมสรดำาเนินการได้ตาม

ปกติ นอกจากนั้น เรายังจะขอคำาแนะนำาเพิ่มเติมจากรัฐบาล

สหราชอาณาจักรเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรการ

ท้ังหมดน้ี ในนามของมูลนิธิ 

เชลซี และงานสำาคัญๆ ของ                                          

พวกเรา ที่เกี่ยวข้องกับชุม 

ชน สโมสรจะให้ข้อมูลเพิ่ม

เติมตามความเหมาะสม” 

สโมรสรฟุตบอลเชล

ซีออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 

10  มี.ค.ที่ผ่านมา ภายหลัง 

โรมัน อับราโมวิช เจ้าของ

สโมสร ถูกคว่ำาบาตรจากรัฐ 

บาลสหราชอาณาจักร โดย

มีคำาสั่งอายัดทรัพย์สิน ห้าม

เคลื่อนไหวบัญชีต่างๆ ใน

สหราชอาณาจักร ห้ามเดิน

ทางในสหราชอาณาจักร รวมทั้งการขายสโมสรต้องมีรัฐบาล

เข้ามาเป็นผู้ควบคุมอีกด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการตอบโต้รัส                                                                            

เซียที่ทำาสงครามกับยูเครน เนื่องจากอับราโมวิช ถือเป็นผู้สนับ 

สนุน วลาดิมีร์ ปูติน ตัวยง และเป็นหนึ่งในกลุ่ม Oligarch หรือ

อภิมหาเศรษฐี ชนชั้นแถวหน้าที่มีผลต่อการเมือง การปกครอง 

และเศรษฐกิจของรัสเซีย 

คำาสั่งลงโทษดังกล่าว ส่งผลให้ทรัพย์สินในอังกฤษของ

เขาถูกอายัดทั้งหมด โดยหนึ่งในนั้นคือสโมสรเชลซี ที่เจ้าตัว

เข้ามาเทกโอเวอร์ตั้งแตปี พ.ศ.2546 (ค.ศ.2003) ทำาให้ เชลซี                                                                           

จะไม่สามารถจำาหน่ายบัตรเข้าชม ต่อสัญญาหรือซ้ือนักเตะใหม่ 

และไม่สามารถขายของท่ีระลึกสโมสรได้ แต่นักเตะและเจ้าหน้า                                                                             

ที่สโมสรทั้งหมดจะได้รับเงินตามสัญญาปกติ เท่ากับรายจ่ายปัจ 

จุบันยังคงเดิม แต่ช่องทางหารายได้ลดลงอย่างมาก แถมล่าสุด 

“ทรี” สปอนเซอร์หลักได้ระงับสัญญาสนับสนุนทีมชั่วคราว 

สำาหรับโรมัน อาคาเดียวิช อับราโมวิช หรือที่คนไทย

เรียกว่า “เสี่ยหมี” ปัจจุบันอายุ 55 ปี เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 

2509 ที่เมืองซาราตอฟ ประเทศรัสเซีย เป็นมหาเศรษฐีน้ำามัน

ชาวรัสเซีย-อิสราเอล และเป็นเจ้าของหลักของบริษัทลงทุน

เอกชน บริษัท มิลล์เฮาส์ แคปปิทัล โดยมีทรัพย์สินอยู่ราว 14.5 

พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4.8 แสนล้านบาท

โดยตลอด 19 ปีท่ีผ่านมากับเชลซี เขามีส่วนสำาคัญในการ

ช่วยยกระดับสโมสร จนทีมประสบความสำาเร็จมากมาย ทำาให้                                                                                            

เชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 5 สมัย, ยูฟา แชมเปียนส์ลีก 2 สมัย, 

เอฟเอคัพ 5 สมัย, ลีกคัพ 3 สมัย และยูฟา ยูโรปาลีก 2 สมัย 

ถึงแม้ล่าสุดนักเตะเชลซีจะโชว์สปิริตอันแข็งแกร่ง บุก

ไปเอาชนะนอริช ซิตี ได้ถึง 3-1 ทำาให้ยังรั้งอันดับ 3 ของตาราง

พรีเมียร์ลีก อยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ รวมถึงถ้วยใหญ่อย่างยูฟา 

แชมเปียนส์ลีก และเอฟเอคัพ แต่มรสุมที่เผชิญหน้าทำาให้หน 

ทางข้างหน้าลำาบากไม่น้อย

สื่ออังกฤษมองว่า ทางเดียวที่เชลซีจะพ้นจากวิกฤตนี้ ได้

คือ อับราโมวิชจะต้องยอมขายเชลซีไปโดยที่ไม่ได้อะไรติดตัว

กลับไปเลย.

เงินภาษีไปแจกโรงแรมต่างจังหวัดคนละห้าพันบาท  เอาไปแจก

เงินค่าดาวน์บ้าน ๕๐,๐๐๐ บาท ห้าหมื่นบาท  เอาไปแจกโทรศัพท์

แก่ข้าราชการสำานักนายกฯ ทุกคนทั้งที่เขามีโทรศัพท์มือถือมา

ก่อนแล้วเลยมีสองเครื่อง สองมือถือมือซ้ายและมือขวา มันเป็น

คนทำาแต้ม.

เชย

 

ผมเห็นมีคนเอาเรื่องการแจกโทรศัพท์มือถือให้ข้าราชการ

สำานักนายกฯ มาสรุปเรื่องความเหลื่อมล้ำา เรื่องนายกฯ ร่ำารวย 

ผมว่ามันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่  เพราะมันไม่สามารถวัดได้ขนาดน้ัน 

ไม่ว่าใครมาเป็นนายกฯ เงินเดือน เงินประจำาตำาแหน่งก็                                                                      

เท่านี้แหละครับ ส.ส.โดดร่ม ส.ส.หนีประชุม ก็เงินเดือนเท่า ส.ส. 

เข้าประชุม ฉะนั้นถ้าจะพูดเรื่องความเหลื่อมล้ำากันจริงๆ ต้องดู

ทั้งระบบ 

อย่างค่าแรงข้ันต่ำาวันละ ๓๐๐ บาท หน่ึงเดือนก็ ๙ พันบาท                                                                                  

เงินเดือนจบปริญญาตรี ๑.๕ หมื่น มันคือตัวเลขข้ันต่ำาสุดท่ีนายจ้าง

ต้องจ่าย แรงงานต่างด้าวบางคนเงินเดือนเกิน ๑.๕ หมื่น ก็มา

จากหลายสาเหตุ เช่นทำางานเก่ง นายจ้างถูกใจ ก็เพิ่มเงินเดือน

ให้ หรือคนไทยทำางานแบบเช้าชามเย็นชาม นายจ้างดองเอาไว้

เดือนละ ๙ พัน ก็เป็นเรื่องของคุณภาพงาน ฉะนั้นมันมีหลาย

ปัจจัยครับ. 

ทางม้าลายบ่งบอกนิสัยคนไทย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าวพลเมืองดีถูกชนตู๊ดขณะจอดรอให้สูงวัยข้ามทางม้า 

ลาย แถมถูกคู่กรณีท่ีมาชนตู๊ดขู่กรรโชกว่า “มรึงจอดทำาไม” นิยาม

ของทางม้าลายวันนี้เปลี่ยนไปเป็น “หยุดให้รถผ่าน” ถ้ายังเป็นไป              

แบบน้ี เมื่อข่าวคุณหมอถูก ส.ต.ต.ชนตายคาทางม้าลายจางหาย                                                                                  

ไปกับสายลมและแสงแดด  อนาคตการวินิจฉัยของตำารวจจราจร                                                                                    

ก็จะเปลี่ยนไป เป็น ส.ต.ต.ไม่มีความผิด เพราะไม่หยุดให้ ส.ต.ต. 

ควบดูขี้ตาผ่านทางม้าลายด้วยความเร็ว ๑๒๘ กม./ชม.

พฤติกรรมเลวๆ (สันดาน) ของคนไทยกำาลังทำาให้ผิดเป็น

ถูก ไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ รถเก๋ง รถบิ๊กไบก์ ปิกอัป เห็นว่ามีคนเดิน

ถนนรอข้ามทางม้าลาย ร้อยละร้อยต่างพากันเร่งความเร็วแสดง

ให้เห็นว่า “มรึงอย่าข้ามนะโว้ย กรูชนไส้แตก” พฤติกรรมที่ผม

นำาเสนอน้ันเป็นนิสัยประจำาชาติของคนไทยไปแล้ว ไฟเหลืองไม่ใช่

สัญญาณให้เตรียมหยุด แต่เป็นสัญญาณให้กระทืบคันเร่ง เช่น

5บทความ

กล้เข้ามาทุกที  

สงครามรัสเซีย-ยูเครน กำาลังจะเป็นเรื่องขี้ๆ ไป

แล้วล่ะครับ 

จากน้ีไปทุกคนเตรียมรับแรงกระแทก จากอภิมหา                                                                                  

สงครามเศรษฐกิจ ระหว่าง อเมริกา-รัสเซีย และอเมริกา-จีน  

เพราะอเมริกาประเมินแล้ว เล่นงานรัสเซีย ต้องเล่น

งานจีนด้วย ไม่งั้นเอาไม่อยู่ 

ลองนึกภาพ จากนี้ ไปเกิดสงครามเศรษฐกิจระหว่าง 

อเมริกา อียู ญี่ปุ่น กับ รัสเซีย จีน ความโหดร้ายสำาหรับมวล

มนุษยชาติ มันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหน 

น้ำามัน ๒ ลิตรร้อย มีให้เห็นแน่ๆ 

ใครที่เอาแต่บ่นว่า “ลุงตู่” ทำาให้ข้าวยากหมากแพง นั่น                                                                              

มันเด็กๆ ไปเลย เพราะความขัดแย้งของมหาอำานาจทางเศรษฐ    

กิจทั้ง ๒ ฝั่ง จะพาโลกเข้าสู่ยุค “ไม่มีจะกิน” 

มันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหน ตอนนี้ลองจินตนาการไป

พลางๆ เพราะสถานการณ์เพิ่งจะเริ่มต้น 

การเริ่มต้นที่ผลัดกันต่อยคนละหมัด จากหมัดแรกไม่แรง                                                                              

เท่าไหร่ หมัดถัดไปเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ และยังไม่มีใครตอบได้ว่า

หมัดหลังจากนั้น ทั้ง ๒ ฝ่าย จะยับเยินแค่ไหน  

ถ้าไม่หยุดทั้งโลกคงต้องเข้าไอซียู

เอามาฝากกันครับ โพสต์ของ “กอบศักดิ์ ภูตระกูล” 

อดีตรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี และรองผู้จัดการใหญ่                                                                          

ธนาคารกรุงเทพ ในโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “Dr.KOB” ถึงสถาน 

การณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน

-------------

ตาต่อตา ฟันต่อฟัน!!!

สมรภูมิใหม่ในการรบด้านเศรษฐกิจ

ล่าสุด ประธานาธิบดีปูตินสั่งเตรียมการยึดสินทรัพย์ของ

บริษัทที่ถอนตัวออกจากรัสเซีย รวมถึงขึ้นบัญชีดำาบริษัทเหล่านี้

ว่า เคยมีพฤติกรรมร่วมทำาร้ายรัสเซีย และจดชื่อเอาไว้ เพื่อไม่

ให้กลับมาที่รัสเซียในอนาคต 

อดีตประธานาธิบดี Medvedev อธิบายเพิ่มเติมว่า จะยึด

หลักการ “Symmetrical Response” หรือแปลเป็นไทยว่า “ตา

ต่อตา ฟันต่อฟัน”

กลับสู่ยุค ‘ดับไฟคุยกับแฟน’

เป้าหมายคือ 

๑.ประเทศที่มีการยึดสินทรัพย์ของรัสเซีย

๒.บริษัทที่มีการประกาศถอนตัวออกจากรัสเซีย 

ส่วนบริษัทที่หยุดกิจการ ปิดไปเฉยๆ ก็อาจจะหาคนเข้าไป

บริหารแทน เพื่อดูแลการจ้างงานและการผลิตให้ไม่สะดุดลง และ

กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม

ล่าสุด รายชื่อบริษัทที่ตัดสินใจออกจากรัสเซีย มียาวเป็น

หางว่าว ตั้งแต่ McDonald’s, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, 

Shell, BP, Apple, Microsoft, IBM, IKEA, H&M, Volkswagen, 

Toyota รวมไปถึง บริการชำาระเงิน VISA, Apple pay, Google 

Pay เป็นต้น (ขณะนี้ องค์กรผู้บริโภครัสเซียได้ส่งชื่อให้รัฐบาลไป

แล้วอย่างน้อย ๕๙ บริษัท) 

นอกจากนี้ เครื่องบินที่เช่ามาให้ Aeroflot ก็อยู่ในข่ายที่จะ

ไม่คืนเช่นกัน

ปกติแล้ว เรื่องอย่างนี้ ไม่ค่อยเกิดขึ้น เพราะ (๑) จะนำาไปสู่

การฟ้องร้อง และ (๒) สร้างชื่อเสียงที่ไม่ดีให้กับประเทศ เพราะถ้า

ไปลงทุนแล้ว สุดท้ายอยู่ๆ ถูกยึดเป็นของประเทศ ก็จะเป็นความ

เส่ียงอย่างย่ิง โดยประเทศท่ีเคยทำาเช่นน้ี นักลงทุนก็จะจดไว้เช่นกัน 

ทั้งนี้ รัสเซียคงอธิบายว่า สินทรัพย์ของรัสเซีย ก็ถูกยึดเช่น

กัน เมื่อคุณยึดของผมได้ ผมก็ยึดของคุณได้ นอกจากนี้ อีกไม่นาน

เรามีความเส่ียงท่ีอาจจะเห็นรัสเซีย ประกาศหยุดชำาระหน้ี (ชักดาบ) 

ในพันธบัตรต่างๆ ของรัสเซีย ที่กำาลังถูก downgrade อยู่ในขณะนี้ 

(รวมถึง คงขอให้ไปถอนเอาเองจากเงินสำารองที่ถูกยึดไป)

สินทรัพย์ที่ต่างชาติมีอยู่ในรัสเซีย หรือลงทุนในรัสเซียมีอยู่

ประมาณ ๗-๘ แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

ต่อไป

นโยบายเหล่านี้ Nationalization หรือ Debt Moratorium 

เป็นนโยบายที่ปกติแล้ว ประเทศต่างๆ ขีดเส้นว่า “ไม่ทำา” แต่

เมื่ออีกข้าง ประกาศใช้มาตรการแรงที่ปกติ “ไม่ทำา” เช่นกัน เช่น 

Freeze เงินสำารองต่างประเทศ  ยึดสินทรัพย์ของธนาคารรัสเซียท่ี

อยู่ในสหรัฐและยุโรป  ตลอดจนยึดสินทรัพย์ของเจ้าสัวรัสเซีย เมื่อ

มาถึงจุดนี้ อะไรๆ ก็เกิดได้

ทั้งหมด จะส่งผลให้คนที่อยากจะประกาศออกจากรัสเซีย ก็

คงลังเลใจท่ีจะประกาศทันที อาจจะต้องค่อยๆ วางแผน ลด Stock 

ต่างๆ ลง คนที่มีหุ้น มีสินทรัพย์ ก็คงต้องค่อยๆ ผ่องถ่ายสินทรัพย์

ของตนออกไป เพราะว่าถ้าประกาศกะทันหัน สุดท้ายทุกอย่างที่

ลงทุนไปจะหายไปในพริบตา 

คงต้องหาสมดุลที่เหมาะสมในการ Exit

เรียกได้ว่า สมรภูมิรบด้านเศรษฐกิจกำาลังดุเดือด เข้มข้นขึ้น 

และกำาลังลุกลามไปด้านเศรษฐกิจจริง บริษัท ร้านค้า สินทรัพย์

ต่างๆ จากเดิมที่อยู่ในตลาดการเงิน เช่น ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน 

ตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร และระบบธนาคารพาณิชย์ เป็นสำาคัญ 

และรัสเซียยังมีหมัดเด็ดอีกหลายหมัดที่ยังไม่ได้ใช้

ผลพวงก็คือ คนบริสุทธิ์ทั่วโลก ที่พลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วย

ตามที่เขาพูดกันว่า “สงครามไม่เคยปรานีใคร” 

ดีที่สุดคือ “ไม่มีสงคราม”  

เป็นกำาลังใจให้ทุกคนครับ

----------------

ครับ...ไม่เคยมีใครท้าทาย อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นแบบนี้

มาก่อน จึงไม่เคยมีใครได้ลิ้มรสผลพวงที่ตามมา 

คราวนี้ถือว่ารัสเซียโหดมากทีเดียว 

นี่หรือเปล่าที่เรียกว่าโหดสัสรัสเซีย

ก่อนนี้รัสเซียประกาศห้ามส่งออกสินค้าร่วม ๒๐๐ รายการ 

เล่นกันแบบนักเลง 

เมื่อยูไม่นำาเข้า ไอก็ไม่ส่งออก 

เลือดไหลซิบๆ ทั้ง ๒ ฝั่ง 

อเมริกาเริ่มหันไปทางจีน อีกไม่นานคงชวนญี่ปุ่น อินเดีย 

แซงก์ชันจีน  

จีนก็จับทางได้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ยืนยัน

หนักแน่นว่า รัฐบาลจีนพร้อมตอบโต้ด้วยมาตรการที่เท่าเทียม 

หากสหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการคว่ำาบาตรกับบริษัทหรือบุคคล

สัญชาติจีน ภายใต้บริบทที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่าง

รัสเซียกับยูเครน 

นี่ก็จะเล่นตาต่อตาฟันต่อฟันเหมือนกัน 

เห็นความกระหายของอเมริกา ที่จะเล่นงานรัสเซีย จีน 

แต่เมื่อมองย้อนกลับเข้าไปในอเมริกาเอง ขณะนี้ คล้ายกับนั่ง

จมกองเลือดอยู่เหมือนกัน 

สดๆ ร้อนๆ โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs Group 

Inc.) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจของอเมริกา 

เตือนว่าความน่าจะเป็นของภาวะเศรษฐกิจถดถอยของ

อเมริกาในปีหน้าอาจสูงถึง ๓๕% เนื่องจากราคาน้ำามันที่พุ่งสูง

ขึ้นและผลกระทบอื่นๆ จากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน 

การปรับลดมีขึ้นเนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของ

สหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนกุมภาพันธ์สู่ระดับสูงสุดใน

รอบ ๔๐ ปีจากราคาน้ำามันที่พุ่งพรวด

ค่าอาหารและที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงขึ้น 

อัตราเงินเฟ้อท่ีทรงตัวจะสูงข้ึนอีกภายหลังการรุกรานยูเครน

ของรัสเซีย

ตลาดหุ้นท่ัวโลกปิดตลาดแดงเถือกเพราะกังวลเร่ืองเงิน 

เฟ้อในอเมริกา

นี่ยังแค่เริ่มต้นครับ 

วันใดที่รัสเซียขยับปิดท่อก๊าซที่ส่งไปยุโรป วันนั้นจะเกิด

วิกฤตพลังงานครั้งใหญ่สุดที่โลกเคยเจอ

นำา้มันดิบพุ่งถึง ๓๐๐ ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็คงได้เห็นกันจริงๆ

วันนี้ราคาน้ำามันดิบที่ประมาณ ๑๑๐ ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

ใครจะไปรู้น้ำามันหน้าปั๊มประเทศไทยลิตรละ ๑๐๐ บาท ก็

อาจเป็นเรื่องจริง 

ถูกต้องเลยครับ “สงครามไม่เคยปรานีใคร” 

ดีที่สุดคือ “ไม่มีสงคราม”.

อีกหนึ่งป่า

สรพงศ์ ชาตรี คุณเอก

ปลุกเสก ชีวิต ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง

ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้าเอาจริง

ประถมสี่ ผู้มีสิ่ง สร้างปัญญา

ดูแลวัดหลวงพ่อโต-โคราช

เกินคาด คบคุ้น สร้างคุณค่า

หล่อเหลา เอาการ สานศรัทธา

จะปลูกป่า ชาตรี ไม่มีวันตาย

จ๊าดดิจิตอล

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ : มิน อ่อง หล่าย ประกาศเรื่อง

จ๊าดดิจิตอล หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อนหน้านั้นรัฐบาลจีนปฏิเสธ 

“หงวนดิจิตอล” มาแล้ว

ในฐานะของผู้ที่ไม่มีปัญญาซื้อขายเงินดิจิตอลทุกสกุล ขอ

เตือนสติผู้หวังรวยทางลัดว่า ทุกวันนี้่ยังไม่มีเงินดิจิตอลสกุลใดที่

รัฐบาลชาตินั้นรับรอง

สมัยเมื่อสี่สิบปีที่ผ่านมา มีแพทย์หญิงคนหนึ่งนำาเงิน ๔๐ 

ล้านบาทที่ออมมาด้วยน้ำาพักน้ำาแรงไปลงทุนซื้อถั่ว (ไม่ใช่ถั่วจริง 

แต่เป็นราคาพืชผลในท้องตลาด) ผลก็คือหมดตัว เสียใจจนฆ่าตัว

ตาย วันนี้แชร์ลูกโซ่ก็ยังไม่หมด  โกงทุกประเภทอาศัยความโลภ

ของมนุษย์

ขอนำาคำาพูดของ รอง เค้ามูลคดี ที่พูดว่า มีสตางค์ไม่มีสติ 

มีสติไม่มีสตางค์ เพราะรอง เค้ามูลคดีเป็นคนใจใหญ่ รักเพื่อน

ฝูง คนที่หวังรวยทางลัดต้องจดจำาสัจธรรมของรอง  เค้ามูลคดีไว้

เตือนสติตัวเอง.

     นายกระจอก 

 

ถ้าโลกใช้เงินดิจิทัลเต็มรูปแบบ ธนาคารคงต้องไปขายข้าว

แกงแทนครับ ฮ่าๆๆ  

อนาคตข้างหน้าเงินดิจิทัลมาแน่ๆ ครับ อาจจะอีก ๑๐ ปี หรือ                                                                         

๒๐ ปี เพราะวิวัฒนาการของระบบการเงินโลกมันพัฒนาไปเรื่อยๆ 

เงินสดจะถูกลดบทบาทไปเรื่อยๆ อย่างประเทศไทยตอนน้ี ประชา 

ชนก็เรียนรู้การจ่ายเงินโดยใช้มือถือกันแล้ว นี่แค่เริ่มต้นนะครับ 

สำาหรับเมียนมา เห็นใจเขาครับ รัฐบาลทหารคงทำาอะไร

ได้ไม่มาก เพราะไม่ได้รับการยอมรับ เห็นข่าวล่าสุดไม่กี่วันก่อน 

ธนาคารกลางประเทศเมียนมา หรือ CBM ได้ออกประกาศให้

ดำาเนินการใช้บาท/จ๊าดในการค้าชายแดนไทย-เมียนมาได้ 

ที่จริงเงินบาทก็ใช้กันอยู่ในชายแดนเมียนมามานานแล้ว 

ฝั่งท่าขี้เหล็กคนเมียนมาใช้บาทเป็นหลักมากกว่าจ๊าด  ยาวไปถึง

เชียงตุงก็ใช้เงินบาทกันเยอะ ในลาว กัมพูชา ก็คล้ายๆ กันเพราะ

เงินบาทมีเสถียรภาพกว่า.

ร่ำารวย?

เรียน บ.ก.ไทยโพสต์

นายกตู่เป็นข้าราชการสูงอายุที่ร่ำารวย มเีบี้ยหวัดเดือนละ                                                                         

กว่าสิบหมื่นบาท มีเงินเดือน มีเงินประจำาตำาแหน่ง มีเบี้ยหวัด

เดือนละกว่าสิบหมื่นบาท มีเงินเดือน รมต.กลาโหม มีเงินประ 

จำาตำาแหน่ง มีเบี้ยประชุม นับไม่ถ้วนหลายเด้ง ไม่เหลียวแล

ข้าราชการเกษียณผู้น้อย ยศต่ำาได้เบี้ยหวัดเดือนละหนึ่งหมื่นบาท 

ขนาดค่าแรงขั้นต่ำายังมากกว่าเดือนละสิบห้าหมื่นบาท  

๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน แรงงานพม่าก็ขนาดนี้แหละ แต่แรกเอา

สงครามเขย่าเชลซี!

เดียวกับยูเทิร์น ถ้าเห็นรถจอดรอยูเทิร์นแม้จะอยู่ไกลลิบก็ใช้สัญ 

ญาณไฟกะพริบที่ผมเรียกว่าเยี่ยว บอกว่ากรูมาแล้วมรึงอย่าออก

มา พร้อมกับกระทืบคันเร่งแบบไม่เสียดายน้ำามัน

กรณีทางม้าลายผมเสนอสองมาตรการ มาตรการแรกเพิ่ม

ความชัดเจนบริเวณทางม้าลาย มากกว่าเสาไฟเตี้ยไฟส่องสว่าง

ที่มีกำาลังส่องสว่างไม่เพียงพอ พร้อมกับต้องตรวจสอบทำาความ

สะอาด เฉพาะสัญญาณไฟเขียวไฟแดงทั่วประเทศนั้นก็มีกำาลัง

ส่องสว่างไม่เพียงพอ แถมฟิลเตอร์ก็สกปรกจนแทบจะแยกสีไม่ได้                                                                              

สำาหรับสัญญาณแสดงทางม้าลายน้ันผมเสนอให้ต้ังเสาสูงท่ีสามารถ

เห็นได้แต่ไกลแล้วติดไฟกะพริบสลับสี มาตรการที่สอง มาตรการ

รุนแรง  สำาหรับทางม้าลายที่มีประชาชนข้ามเป็นจำานวนมากต้อง

ติดไฟสัญญาณทั้งสองด้าน ถ้าฝั่งผู้ใช้ถนนไม่เชื่อฟัง พยายาม

แหกไฟ ก็ต้องมีกับกับโผล่ข้ึนมาดักทันที มาตรการรุนแรงน้ีสามารถ

นำาไปใช้กับทางหลวงแผ่นดินที่ตัดกับทางเทศบาลที่มีผู้ชอบฝ่าฝืน 

เพราะจะช่วยลดความเสียหายได้มาก

แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์หญิงรามาฯ เสียชีวิตเพราะ คน

ไทยเลี้ยงลูกให้เป็นโจร พาลูกติดรถทำาผิดกฎหมายจนลูกเคยชิน 

พ่อแม่ยังทำาเป็นตัวอย่างปลูกฝังวินัยจราจรวิบัติ.

๖๐ ปีหลังพวงมาลัย 

 

ผมก็งงไม่หาย ตอนสอบใบขับข่ีเรื่องพวกน้ีมีหมดครับ  สอบ                                                                                     

เสร็จก็ทำาตัวเป็นเจ้าถนนกันหมด ฉะน้ันไม่ใช่ไม่รู้ครับ แต่ไม่เคารพ

กฎหมาย

ทุกวันนี้เราเห็นหลายๆ กรณี เช่น ขับรถแช่ขวา ขับรถบน

ไหล่ทางโดยเฉพาะบนทางด่วน ทำากันจนเป็นเรื่องปกติ  ทั้งๆ ที่

สอบใบขับขี่มันก็มีในข้อสอบ ที่ตำารวจบอกว่ากวดขันวินัยจราจร

มันไม่ได้ผลหรอกครับ วินัยมันต้องเริ่มจากการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเข้มงวด แต่เมื่อไม่เข้มงวดจึงหย่อนยาน ผมเสนอว่าติดกล้อง

วงจรปิดเยอะๆ ครับ เฉพาะจุดที่มีการทำาความผิดบ่อยๆ เช่น 

การใช้ไหล่ทาง การจอดรถที่ห้ามจอด ช้าแช่ขวา ฯลฯ ส่งใบค่า

ปรับไปถึงบ้าน ใครไม่จ่ายเจอโทษ ๑๐ เท่า ห้ามขับรถ ๑ ปี ลองดู

ซิครับว่าจะยังมีคนทำาผิดกฎจราจรอีกหรือไม่.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักวาสง่างามพระรามตู่     

ปราบศัตรูน้อยใหญ่ด้วยศรศิลป์

อสุราเงื้อง่าต้องพังภินท์      

ต้องด่าวดิ้นล้มคว่ำาคะมำาไป

ด้วยผลงานใจซื่อมือสะอาด 

คงผงาดยืนยงมิสงสัย

อสุราใหญ่น้อยกระพือไฟ   

ต้องแพ้ภัยสิ้นแรงเหี่ยวแห้งเอยฯ

    ป.ปฏัก

โรมัน อับราโมวิช

ใ

“



มาตรการเข็นบริโภคสุดปัง

พิษสงครามฉุดเศรษฐกิจโลกปั่นป่วน

รัฐ-เอกชนวุ่นผุดแผนรับมือราคาพลังงาน
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6 เศรษฐกิจ

‘คลัง’ฟุ้งคนละครึ่งเฟส4คึกคักโชว์ใช้จ่ายบูม5.32หมื่นล.

พรชัย ฐีระเวช

ไทยโพสต์ • “คลัง” โชว์ยอดใช้จ่ายจาก 3 มาตรการรักษาระดับการ

บริโภคภายในประเทศปี 2565 ทะยาน 5.85 หมื่นล้านบาท จากผู้ใช้

สิทธิรวม 40.81 ล้านราย “คนละคร่ึง เฟส 4” ปังไม่ไหว ยอดใช้จ่าย

สะพัดแล้ว 5.32 หมื่นล้านบาท เตือนประชาชนใช้สิทธิได้ถึง 30 เม.ย.น้ี

ามกลางสถานกาณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ

ยูเครน ได้สร้างผลกระทบและกลายเป็นความเสี่ยงใหญ่ของ

เศรษฐกิจโลกและไทย โดยพิษของสงครามครั้งนี้ ทาง KKP 

Research โดย เกียรตินาคินภัทร ได้ออกรายงาน “กับผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจ” ไว้ว่า เหตุการณ์นี้ยังมีความไม่แน่นอนสูงมาก และ

ผลลัพธ์ของสงครามในครั้งนี้จะมีแนวโน้มทำาให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัว

ลงในขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นแรงที่สุดในรอบมากกว่า 10 ปี 

โดยผลกระทบจากสงครามจะกระทบเศรษฐกิจไทยใน 3 ช่องทางหลัก

ได้แก่ 1.การส่งออกของไทยอาจขยายตัวได้น้อยกว่าที่ประเมิน 

ไว้ 2.อัตราเงินเฟ้อในปี 2565 อาจปรับตัวสูงขึ้นเกิน 4% ตามราคา

น้ำามันดิบโลก ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำามันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัย

สำาคัญ และ 3.นักท่องเที่ยวอาจเดินทางมาน้อยกว่าที่ประเมินไว้ รวม

ถึงราคาน้ำามันที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการเดินทางระหว่างประเทศและ

ทำาให้อุปสงค์ต่อการท่องเที่ยวลดลง

สอดคล้องกับการรายงานของ วิจัยกรุงศรี ที่ออกมาว่า อัตรา

เงินเฟ้อเดือน ก.พ. พุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 13 ปี และยังมีแนว

โน้มเพิ่มขึ้นจากวิกฤตราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม

ยูเครน โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.พ. อยู่ที่ 5.28% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน เร่งขึ้นจาก 3.23% ในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา 

สาเหตุจากการปรับขึ้นของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานเป็นสำาคัญ อาทิ 

ค่ากระแสไฟฟ้า และน้ำามันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศตามราคา

น้ำามันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สินค้าในกลุ่มอาหารโดยเฉพาะอาหารสำาเร็จรูป 

และอาหารบริโภคนอกบ้าน มีการปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบ 

ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (หักราคาหมวดอาหารสดและพลังงาน) 

เร่งขึ้นมาอยู่ที่ 1.80% สูงสุดในรอบกว่า 7 ปี จาก 0.52% เดือน ม.ค. 

สำาหรับในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตรา

เงินเฟ้อพื้นฐาน เฉลี่ยอยู่ที่ 4.25% และ 1.16% ตามลำาดับ

ซึ่งผู้ดำาเนินงานในภาคพลังงานเองก็มีหลายฝ่ายออกมายอม

รับถึงผลกระทบที่กำาลังได้รับ ว่าราคาพลังงานตลาดโลกได้เพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) หรือ PTG กล่าวถึง

สถานการณ์ราคาน้ำามันว่า ตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค.2564 ราคาน้ำามันดิบ

มีการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เดิมคาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับ 120 

เหรียญฯ ต่อบาร์เรล จากปัญหาระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้

ราคาอาจจะทะลุจากที่คาดการณ์ไว้มาก และอาจไปถึง 170 เหรียญฯ 

ต่อบาร์เรล หวังว่าตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้จะคลี่คลาย ช่วยให้

ค่าการตลาดดีขึ้น ซึ่งการอุ้มราคาน้ำามันดีเซลไว้ถึงวันที่ 31 มี.ค.2565 

รัฐจะต้องใช้เงินอีกอย่างมหาศาล แต่หลังจากนั้นยังไม่สามารถสรุป

ได้ ซึ่งก็หวังว่าจะมีการออกมาตรการที่เข้ามาดูแลได้มากขึ้น เพราะ

   

สิ่งที่กังวลคือหากรัฐบาลแก้ปัญหาช้าจะตายยกแผง

ขณะที่ ภาคเอกชนของไทยเองก็ยังเกิดความกังวลในภาพ

รวมและผลกระทบของสงครามดังกล่าว ที่ทำาให้ทั้งกลุ่มผู้ผลิต

และผู้บริโภคจำาเป็นจำาต้องแบกรับภาระทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต่อไป โดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ส.อ.ท.กำาลังติดตามใกล้ชิดและกังวล

มาก เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต

ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากระดับราคาพลังงาน ดังนั้นจึงเห็นว่าภาครัฐ

จำาเป็นต้องดูแลราคาพลังงานที่จะไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

โดยเห็นว่าควรจะตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร การคงค่า

ไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่ (พ.ค.-ส.ค.65) รวมถึงราคา

แอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชน

“สถานการณ์นี้เหมือนช้างสารชนกันหญ้าแพรกก็แหลกลาญ 

ซึ่งไทยคือหญ้าแพรก  ซึ่งทั้ง 45 กลุ่มอุตสาหกรรมมีความกังวล

ต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะจากน้ำามันที่สูง และไทยเราเป็น

ประเทศผู้นำาเข้าและเวลานี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจที่เงินเฟ้อเราสูงอย่าง

มาก ขณะที่รายได้ไม่ทันกับภาวะเงินเฟ้อที่จะทำาให้บั่นทอนต่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ” นายสุพันธุ์กล่าว

ด้าน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. และใน

ฐานะประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย กล่าวว่า ส.อ.ท.ได้ขอให้สมาชิก

ช่วยตรึงราคาสินค้า แต่ยอมรับว่าสต๊อกเก่าที่มีอยู่เริ่มร่อยหรอลง ซึ่ง

แต่ละรายต้นทุนและสต๊อกก็ต่างกันไป ภาพรวมในอีก 3-6 เดือน

ข้างหน้าราคาสินค้าคงจะทยอยปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ยที่คาดว่า

จะปรับขึ้นในอีก 1-2 เดือนนี้หลังจากรัสเซียห้ามส่งออกปุ๋ย ดังนั้น

เห็นว่าหากราคาน้ำามันดิบตลาดโลกขึ้นสูง ภาครัฐอาจลดภาษีสรรพ

สามิตที่เหลือ 3.20 บาทต่อลิตร ก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้อีกทาง

หนึ่ง เนื่องจากเมื่อน้ำามันขึ้นทุก 1 เหรียญฯ จะมีผลต่อราคาขายปลีก

ไทยขึ้น 25 สตางค์ต่อลิตร แต่ต้นทุนการผลิตก็ยังมีจากปัจจัยอื่นๆ ทั้ง

วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนฯ

ส่วนภาคเอกชนที่เป็นผู้ใช้พลังงานโดยตรงอย่างการคมนาคม 

ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงาน โดย นาย

อภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่ง

ประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มรถบรรทุกที่เป็นสมาชิกเครือข่ายยัง

คงไม่พิจารณาปรับขึ้นค่าส่งจากเดิมที่เตรียมจะปรับอีก 15-20% ใน

ช่วง ก.พ. เนื่องจากระดับราคาสินค้าต่างๆ ปรับเพิ่มขึ้นจนกระทบต่อ

ประชาชน จึงไม่ต้องการซ้ำาเติม โดยจะขอติดตามสถานการณ์น้ำามัน

ดิบตลาดโลกใกล้ชิด หากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

สงบลงและน้ำามันกลับไปสู่ภาวะปกติจึงจะกลับมาพิจารณาภาพรวม

อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม การดูแลราคาดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร หาก

รัฐบาลจะพิจารณาขยับเพดานการตรึงให้สูงขึ้นอีกไม่เห็นด้วย เพราะ

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ 

หรือ สศช.) ศึกษาแนวทางรับมือวิกฤตราคาพลังงานหากสถานการณ์

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนยืดเยื้อรุนแรงเกินกว่าที่คาดไว้ ส่ง

ผลให้ราคาน้ำามันดิบปรับเพิ่มสูงขึ้น ผันผวนรุนแรงต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะตรึงราคาน้ำามันดีเซล

ไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร โดยจะใช้ความสามารถของกองทุนเข้ามา

ดูแล ปัจจุบันกองทุนยังมีกระแสเงินสดและเงินไหลเข้าอยู่เกินกว่า 

20,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถดูแลได้จนถึงเดือน พ.ค.2565 

ภายใต้สมมติฐานราคาน้ำามันดิบที่ 115 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะ

ที่หลังจากนั้นจะมีเงินกู้ที่กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงกู้ได้อีก 40,000 ล้าน

บาท เข้ามาดูแลในช่วงต่อไป ซึ่งคาดว่าจะได้เงินก้อนแรกในช่วงเดือน 

พ.ค.65 เช่นเดียวกัน

ขณะที่ กลุ่มผู้ใช้น้ำามันเบนซิน จะมีนโยบายโฟกัสไปที่กลุ่ม

เปราะบาง โดยกระทรวงพลังงานพยายามหารือกับกระทรวงการ

คลัง และจะช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำานวน 13.5 ล้าน

คน รวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ถือบัตรด้วย ซึ่งปัจจุบันพบว่า

ประชาชนที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกมีอยู่ 21 ล้านคัน จึงจะ

ต้องดูจำานวนรถกับจำานวนผู้ถือบัตรเพื่อให้ข้อมูลนิ่ง โดยจะเร่งให้ออก

มาเร็วที่สุด

ด้าน น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

(ธพ.) กล่าวว่า กรมฯ ได้มีการประสานไปยังโรงกลั่นทุกแห่ง ยืนยัน

มีแผนบริหารจัดหาปริมาณก๊าซธรรรมชาติเพียงพอต่อความ

ต้องการใช้ภายในประเทศ 66 วัน หรือประมาณ 2 เดือน แบ่งเป็น

ปริมาณน้ำาม้นดิบสำารอง 5,686.44 ล้านลิตร และปริมาณน้ำามัน

สำาเร็จรูป 1,703.61 ล้านลิตร รวมกับปริมาณนำาเข้าน้ำามันของ

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 636 ล้านลิตร ขณะที่ปัจจุบันไทยมี

ความต้องการใช้น้ำามันดิบ

เฉลี่ย 123.25 ล้านบาร์เรล/

วัน ความต้องการใช้น้ำามัน

สำาเร็จรูปเฉลี่ย 119.88 ล้าน

ลิตร/วัน

“กรมฯ ได้เตรียม

มาตรการรองรับวิกฤตพลังงาน 

โดยได้ประสานผู้ค้าน้ำามัน

เพื่อเตรียมประกาศเพิ่มอัตรา

สำารองน้ำามันเชื้อเพลิงตาม

กฎหมาย ให้ปริมาณน้ำามัน

ดิบสำารองเพิ่มเป็น 5% จาก

เดิม 4% และน้ำามันสำาเร็จรูป

สำารองเพิ่มเป็น 2% จาก 1% ซึ่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิด

เห็นจากผู้ค้าน้ำามัน คาดว่าจะมี

ข้อสรุปภายใน 1 สัปดาห์ โดย

ยอมรับว่าการเพิ่มปริมาณสำารอง

น้ำามันทุก 1% ทำาให้ราคาขาย

ปลีกน้ำามันสำาเร็จรูปในประเทศ

เพิ่มขึ้น 60 สตางค์/ลิตร” 

น.ส.นันธิกากล่าว. 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวย                                                     

การสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวง

การคลัง เปิดเผยความคืบหน้า

มาตรการรักษาระดับการบริโภค

ภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประ 

กอบด้วย โครงการเพิ่มกำาลังซื้อ

ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ระยะที่ 4, โครงการเพิ่มกำาลัง

ซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วย

เหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และ

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 

ว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 10 

มี.ค.2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้                                               

สิทธิทุกโครงการรวม 40.81 ล้าน                                      

ราย และมียอดใช้จ่ายรวมท้ังหมด 

58,552.88 ล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็น 1.โครงการ 

เพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิ 

การแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิ

จำานวน 13.32 ล้านราย มียอด

การใช้จ่ายรวม 4,858.98 ล้าน

บาท, 2.โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้   

แก่ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็น

พิเศษ ระยะท่ี 2 มีผู้ใช้สิทธิจำานวน 

1.24 ล้านราย มียอดการใช้จ่าย

รวม 420.90 ล้านบาท

3.โครงการคนละคร่ึง ระยะ                                                 

ที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่                                                  

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะ                                            

ท่ี 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำานวน 

25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 

51,992.4 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิ                              

ที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ ไม่ได้เข้า

ร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 

3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำานวน 

7.85 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 

1,280.6 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิ                                       

ทั้งหมดจำานวน 26.25 ล้านราย                                         

และยอดการใช้จ่ายรวม 53,273.0 

ล้านบาท แบ่งเป็นเงินท่ีประชาชน

จ่าย 27,079.6 ล้านบาท และรัฐ

ร่วมจ่าย 26,193.4 ล้านบาท

สำาหรับข้อมูลการใช้จ่าย                                                

สะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม 

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มี

การใช้จ่ายสะสม 1,559.1 ล้าน

บาท แบ่งเป็นเงินท่ีประชาชนจ่าย 

หน้าท่ีกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ี

กระทรวงมหาดไทยในพ้ืนท่ีหรือ

สาขาธนาคารกรุงไทยได้อย่างต่อ

เนื่องจนกว่ากระทรวงการคลังจะ

ประกาศปิดรับสมัคร.

รฟม.เซ็นรวด6สัญญา

‘ม่วงใต้’82,000ล้าน เปิดพื้นที่อมตะซิตี้ระบายผลไม้ช่วยชาวสวน

ท่

PRAPAT ลุยขยายตลาดเวียดนาม

นายสืบพงศ์ เกตุนุติ ผู้ก่อตั้ง รองประธานกรรมการ และ                                                                                    

ประธานกรรมการบริหาร บมจ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี หรือ PRAPAT 

เปิดเผยถึงการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ประเทศกัมพู 

ชา, สปป.ลาว, เมียนมา และเวียดนาม ท่ีในปัจจุบันมีทิศทางชะลอ

ตัวลง ยกเว้นประเทศเวียดนามที่ยังคงเติบโตได้อย่างโดดเด่น ดัง

นั้นบริษัทเตรียมขยายตลาดผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อ

สู่เวียดนาม สอดคล้องกับแผนก้าวสู่การเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยี 

Cleaning Hygiene Solutions

TM รุกขายสินค้าเจาะกลุ่มผู้สูงอายุ

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.เทค

โนเมดิคัล หรือ TM เปิดเผยว่า ท่ีผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับ

การคัดเลือกสินค้าหลายชนิดเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

อย่างเต็มรูปแบบ และในเดือนมีนาคมน้ีได้นำาสินค้าประเภทอุปกรณ์

ป้องกันการดึงมาขายผ่านร้าน TM CARE SHOP ท้ังน้ีอุปกรณ์จะนำา

มาใช้ในการแก้ปัญหาการผูกมือด้วยอุปกรณ์เดิม ท้ังยังช่วยให้ผู้ป่วย

สามารถออกกำาลังกล้ามเน้ือมือและน้ิวได้

เจ้าท่าคุมเข้มคนขับเรือห้ามดื่มสุรา

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ด้าน

ปฏิบัติการ เปิดเผยว่า กรมฯ มีมาตรการความปลอดภัยทางน้ำากรณี

ผู้ควบคุมเรือมีการดื่มสุราในขณะขับเรือ โดยมีบทลงโทษตามพระ

ราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย พระพุทธศักราช 2456 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงมีอยู่ในมาตรา 291 แล้ว ถ้าผู้ขับข่ีเรือท่ีได้รับประ 

กาศนียบัตรหรือใบอนุญาต ผู้ใดหย่อนความสามารถ หรือประพฤติ

ไม่สมควรแก่หน้าท่ีละเลย รวมถึงดื่มสุราในขณะขับข่ีเรือไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายหรือข้อบังคับเก่ียวแก่การเดินเรือ ให้เจ้าท่ามีอำานาจท่ี

จะงดส่ังไม่ให้ใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีกำาหนดไม่เกิน 2 ปี                                                                                           

และหากถูกส่ังงดใช้แล้วมาขับข่ีเรือก็จะมีบทลงโทษต้องระวางโทษ 

จำาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับหรือท้ังจำาท้ังปรับ ตามมาตรา 282

SA ลั่น! ปี 65 ตั้งเป้ารายได้แตะ 4,900 ล้านบาท

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ไซมิส แอสเสท หรือ SA เปิดเผยถึงแผนการดำาเนินธุรกิจ

ในปี 2565 บริษัทจะเพิ่มสัดส่วนพัฒนาโครงการแนวราบให้อยู่ที่ 

50% ของรายได้รวมภายในปี 2567 และคาดว่าจะสามารถสร้าง

รายได้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 3,000-4,000 ล้านบาท สำาหรับในปีนี้

จะเปิดโครงการใหม่ในปี 2565 จำานวน 6 โครงการ ตั้งเป้าหมาย

รายได้เติบโตอยู่ที่ 4,500-4,900 ล้านบาทจากปีก่อน ปัจจุบันมี 

Backlog มูลค่ารวม 4,324.20 ล้านบาท  

เดินหน้าโครงการสายไฟฟ้าลงดินถนนอังรีดูนังต์

นายเรืองเดช เนตรระกาศ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

โครงการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่าได้มีการ

ประชุมชี้แจงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสาย

ไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยล่าสุด

อยู่ระหว่างเร่งดำาเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น

สายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนอังรีดูนังต์ (ช่วงถนนพระราม 1 ถึงถนน

พระราม 4) รวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตร เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี 

2564 คาดว่าจะสามารถรื้อถอนเสาไฟฟ้าได้ในปี 2566 โดย MEA 

จะดำาเนินการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. ของทุกวัน เพื่อ

หลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อการจราจร.

78,505.61

11/3/65

1,658.01
+10.93

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 3,663.00 3,707.72 -44.71
 6,487.04 6,807.57 -320.53
 39,876.71 36,392.83 3,483.88
 28,478.86 31,597.50 -3,118.63

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.80 33.52
ยูโร 35.94 36.92
ปอนดสเตอรลิง 42.61 43.79
เยน (100 เยน) 27.91 28.73
หยวนจีน 4.94 5.34
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,250 31,150
ทองรูปพรรณ 30,592 31,750
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

มองว่ารัฐยังคงดำาเนินนโยบายช่วยเหลือแบบไม่สุดทาง เนื่องจากการ

ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซลไปก่อนหน้านั้น 3 บาทต่อลิตรยัง

คงเหลือสัดส่วนที่ยังลดลงได้อีก เพราะรัฐเองยังลดภาษีน้ำามันเครื่อง

บินให้เหลือ 0.20 บาทต่อลิตรได้เลย ขณะเดียวกันควรพิจารณาถอด

การผสมไบโอดีเซล (B100) ในดีเซลที่ปัจจุบันเป็นเกรดเดียวคือ ดีเซล 

B5 (ผสม 5%) ให้เหลือศูนย์ชั่วคราว รวมไปถึงการลดหรือถอดเอทา

นอลที่ผสมในเบนซินด้วย  

ด้วยเหตุนี้เอง ทำาให้กระทรวงพลังงาน หน่วยงานหลักของ

ประเทศที่ดูแลด้านพลังงานโดยตรงจำาเป็นจะต้องออกมากำากับและ

ดูแล โดยหลังจากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2565 

กระทรวงพลังงานได้ทำาแผนรองรับสถานการณ์ราคาพลังงานโดย

เสนอผ่านที่ประชุมเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า 

กระทรวงพลังงานได้ศึกษาแนวทางช่วยเหลือไว้เป็นกรณีๆ หากราคา

น้ำามันดิบอยู่ที่ 100-130 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จะทำาอย่างไร ถ้าอยู่ที่ 

131-150 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ต้องทำาอย่างไร และถ้าราคาน้ำามัน

ดิบเกินระดับ 150 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลขึ้นไป ต้องทำาอย่างไร

ขณะเดียวกันก็ได้เตรียมนำาเสนอเรื่องการปลดล็อกเพดานกู้

เงินของสำานักงานกองทุนน้ำาม้นเชื้อเพลิง จากที่กำาหนดเพดานกู้เงิน

ไว้ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในช่วง

สัปดาห์หน้าแล้ว โดยปรับถ้อยคำาเกี่ยวกับการดำาเนินงานของกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง ใน พ.ร.บ.กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 หมวด 4 

มาตรา 26 ที่ระบุว่า กองทุนต้องมีจำานวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการ

บริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้ตาม

วรรคสองแล้วต้องไม่เกินจำานวนสี่หมื่นล้านบาท โดยจะมีการเสนอให้

ตัดบางถ้อยคำาที่ว่า “ซึ่งเมื่อรวมกับเงินกู้ตามวรรคสองแล้วต้องไม่เกิน

จำานวนสี่หมื่นล้านบาท” ออก

เพื่อช่วยให้การทำางานของกองทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) ทุกครั้ง รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้วิกฤต

พลังงาน แต่ก็ยอมรับว่าแม้จะปลดล็อกเพดานกู้เงินออกไป แต่ก็

ยังต้องคำานึงถึงวินัยการเงินและความสามารถในการชำาระหนี้ ซึ่ง

ปัจจุบันยังกำาหนดเพดานอยู่ที่ 40,000 ล้านบาท เพราะถ้ากู้เกินกว่า

นั้นกองทุนก็ไม่ไหว จะไม่มีความสามารถในการชำาระหนี้เหมือนกัน  

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์พลังงานที่ผันผวน 

ส่งผลให้เกิดผลกระทบกับราคาขายปลีกทั้งน้ำามันและก๊าซธรรมชาติ

ในประเทศ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 

ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง 

GUNKULผนึกพาร์ตเนอร์ลุยโซลาร์รูฟฯ

พระรามเก้า • รฟม.ลงนาม                                      

เซ็นสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้าง

สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์ 

บูรณะ 6 สัญญา วงเงิน 8.2 

หมื่นล้าน วางไทม์ไลน์เริ่มก่อ 

สร้างภายในปี 65 มั่นใจแล้ว

เสร็จพร้อมเปิดให้บริการปี 70

นายภคพงศ์ ศิริกันทร

มาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่ง

ม วลชนแห่ ง ป ร ะ เ ทศ ไทย 

(รฟม.) เป็นประธานในพิธีลง

นามสัญญาจ้างก่อสร้างงาน

โยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสี

ม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 

( ว งแหวนกาญจนาภิ เษก ) 

ระหว่าง รฟม. กับผู้รับจ้างก่อ 

สร้างงานโยธา ทั้ง 6 สัญญา ได้

มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วง

แหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง 

รฟม., ผู้รับจ้างก่อสร้างงาน

โยธาท้ัง 6 สัญญา และผู้สังเกต             

การณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม 

เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

สำาหรับ การลงนาม

สัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง                                                  

เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน

กาญจนาภิเษก) ท้ัง 6 สัญญา 8.2                                                  

หมื่นล้าน โดย รฟม.ได้ระบุกรอบ 

ระยะเวลาดำาเนินงานสำาหรับ

การก่อสร้างงานโยธาท้ัง 6 สัญญา                                           

ไว้ที่ 2,005 วัน นับจากวันที่ 

รฟม.ได้มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

ให้กับผู้รับจ้าง โดยตามแผนงาน

จะดำาเนินการก่อสร้างได้ภาย                                                

ในปี 2565 และคาดว่าจะเปิด                                   

ให้บริการแก่ประชาชนได้ภาย 

ในปี 2570

นายภคพงศ์กล่าว ว่า 

รฟม.และผู้รับจ้างแต่ละสัญญา 

จะร่วมกันดำาเนินงานก่อสร้าง

โครงการอย่างเต็มกำาลังความ

สามารถ ด้วยศักยภาพสูงสุด 

เพื่อให้โครงการมีความก้าวหน้า

และสามารถดำาเนินงานได้

ตามแผนงาน สำาหรับโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-

ราษฎร์บูรณะ (ม่วงใต้) มีระยะ

ทางรวมท้ังส้ิน 23.6 กิโลเมตร 

(กม.) เป็นโครงสร้างทางว่ิงใต้                                 

ดิน 13.6 กม. 10 สถานี และ

ทางว่ิงยกระดับ 10 กม. 7 สถานี                                               

มีแนวเส้นทางเร่ิมต้นจากสถานี

เตาปูน ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับ

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัช

ธรรม (สายสีม่วง) และรถไฟฟ้า

มหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

(สายสีน้ำาเงิน) อีกท้ังยังมีสถานีท่ี

จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ 

ของ รฟม.  

ไทยโพสต์ • นายกัลกุล ดำารงปิย

วุฒิ์ ประธานกรรมการ บมจ.กัน

กุล เอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL 

เปิดเผยว่า บริษัทได้จดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับเจมาร์ท                                               

และซิงเกอร์ ประเทศไทย ในชื่อ                                                

เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ 

(“JGS”) ขยายตลาดโซลาร์รูฟท็อป                                   

สำาหรับครัวเรือนและธุรกิจขนาด                                

เล็กถึงกลาง ให้เติบโตด้วยโซลูชั่น                              

สินเชื่อภายใต้แนวคิด “Make Energy                                               

Affordable พลังงานสะอาด..ไซส์

ไหนก็เป็นเจ้าของได้” นับเป็นการ

ต่อยอดเมกะเทรนด์ Net-Zero 

Carbon ของประเทศในด้านความ

ต้องการสินค้ากลุ่มพลังงานทดแทน 

โดยเตรียมส่งสินค้าอุปกรณ์ระบบ

ไฟฟ้าเพ่ิมเติมออกจำาหน่ายต่อเนื่อง

ในช่วงไตรมาส 2/2565 ต้ังเป้ายอด

ขายภายในส้ินปีอยู่ท่ี 100 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี จุดเด่นของ

พันธมิตรอย่าง JAYMART และ 

SINGER ในเรื่องของการปล่อย

สินเชื่อ ซ่ึงถือเป็นจ๊ิกซอว์ด้านการ

เงินชิ้นสำาคัญ เชื่อว่าจะปลดล็อก

ปัญหาต้นทุนการติดตั้งระบบโซ

ลาร์ที่อาจดูเป็นภาระค่าใช้จ่ายใน                                              

ช่วงต้น ให้เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่าย                                                  

ยกภาระความกังวลเรื่องการลง 

ทุนให้ JAYMART และ SINGER 

ส่วนเรื่องเทคนิคระบบโซลาร์ให้ 

GUNKUL เป็นผู้ดูแลแทน

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

เจ มาร์ท หรือ JMART กล่าวว่า                                                 

ภายหลังจากท่ีบอร์ดได้มีมติอนุมัติ                                                

ให้จัดต้ังบริษัทร่วมทุนกับกันกุล                                           

เอ็นจิเนียร่ิง และซิงเกอร์ ประเทศ 

ไทย เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใน

การประกอบธุรกิจจัดจำาหน่าย

อุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์ โซลูช่ัน

ผ่านเครือข่ายการจัดจำาหน่าย 

และการจัดหาสินเชื่อโดยกลุ่มธุรกิจ

ในเครือของบริษัทท่ัวประเทศ โดย

ปัจจุบันได้เร่ิมจำาหน่ายสินค้าเรือ

ธงสินค้าแรกของบริษัท คือ Solar 

Rooftop ผ่านทางช่องทางของเจ

มาร์ท โมบาย JayDee Group และ

ซิงเกอร์ ประเทศไทย โดยชู Solar 

Rooftop ขนาด 1.8 กิโลวัตต์ ที่

ราคา 89,000 บาท พร้อมสินเชื่อ

จากกลุ่มเจมาร์ท และซิงเกอร์ 

ประเทศไทย ซึ่งคิดว่าจะได้รับ

การตอบรับที่ดีในฤดูร้อนนี้.

808.3 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 

750.8 ล้านบาท และในส่วนของผู้

ประกอบการร้านอาหารและเครื่อง

ดื่มในโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 

4 ท่ีขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้

ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม 

มีจำานวน 9.28 หมื่นราย

อย่างไรก็ดี ท้ัง 3 โครงการ

ดังกล่าวข้างต้น ประชาชนสามารถ

ใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้จนถึง

วันท่ี 30 เม.ย.2565 สำาหรับผู้ประ                                              

กอบการร้านค้ารายใหม่ยังสามารถ                                             

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคน  

ละคร่ึง ระยะท่ี 4 ผ่าน www.

คนละคร่ึง.com หรือติดต่อเจ้า

ไทยโพสต์ • กนอ. ผนึกพาณิชย์ 

เปิดพ้ืนท่ี “นิคมฯ อมตะซิต้ี ชลบุรี” 

ช่วยชาวสวนผลไม้แก้ปัญหาผล 

ผลิตล้นตลาด เปิดกลยุทธ์รับพรี

ออเดอร์ พร้อมส่งถึงมือผู้บริโภค

ง่ายขึ้น

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่า                                           

การการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า                                           

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้

หารือกับนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม                                       

อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวง

พาณิชย์ ถึงมาตรการบริหารจัด                                                  

การผลไม้เชิงรุก ปี 2565 เพื่อ

ขยายช่องทางการจำาหน่ายและ                                                 

การกระจายผลผลิต ซึ่งจะเป็น   

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก

ผลไม้ ในการแก้ปัญหาผลไม้ล้น

ตลาด รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจใน

ภาพรวมในช่วงที่ผลผลิตออกสู่

ตลาดเป็นจำานวนมาก (พีก) โดย                                         

เฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

ท่ีไม่มีช่องทางจำาหน่าย และนัก

ท่องเท่ียวเดินทางไปยังพ้ืนท่ีลดลง

โดยมีผลไม้เป้าหมายได้                                              

แก่ มะม่วง มังคุด ทุเรียน และ

ลำาไย ท้ังน้ี กนอ.พร้อมประสานขอ                                               

ความร่วมมือไปยังนิคมอุตสาห 

กรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อเปิด                                               

พื้นที่ให้กรมการค้าภายใน กระ 

ทรวงพาณิชย์ จัดส่งรถโมบาย

ยูนิตเพื่อไปจำาหน่ายผลไม้ถึงมือ

ผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ ได้มี

การหารือกันด้วยว่าในอนาคตจะ

มีการเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ 

เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถสั่งผลไม้

แบบสั่งสินค้าล่วงหน้า (พรีออ                                                  

เดอร์ : Pre-Order) ซึ่งทำาให้

เมื่อผลไม้ออกตามฤดูกาลก็จะ

สามารถจัดส่งถึงมือผู้บริโภคได้

ทันที

“ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะ                                                

จัดขึ้นในวันที่ 15 มี.ค.2565 ณ                                             

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี                                              

บริเวณลานอเนกประสงค์ โลตัส 

สาขาอมตะนคร เนื่องจากพื้นที่

ดังกล่าวมีความเหมาะสมเพราะ

มีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอย

จำานวนหลายพันคนต่อวัน” นาย

วีริศกล่าว.
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นั่งจ่อมอยู่หน้าทีวีไม่ยอมลุกไปไหน และรุนแรงถึงขั้น

ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอน ซึ่งตามภาษาหมอบอกว่า นี่

เป็นอาการที่เรียกว่า Binge-Watch ซึ่งอธิบายถึงพฤติกรรม

การดูซีรีส์ติดต่อกันโดยไม่ได้พักผ่อน ยิ่งเนื้อเรื่องเริ่มเข้ม

ข้น สนุกหรือตื่นเต้นมากขึ้น ก็อาจทำาให้เราต้องการติดตาม

เนื้อหาจนลืมทำาสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน หรือแม้แต่ลืม

ใส่ใจผู้คนรอบข้างไปโดยปริยาย ซึ่งพฤติกรรม Binge-Watch 

ไม่ได้จำากัดเฉพาะการดูซีรีส์เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการดู

รายการโทรทัศน์หรือสื่อบันเทิงอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

คุณหมอระบุว่า พฤติกรรมลักษณะนี้อาจเป็นผลมา

จากการที่สมองปล่อยสารโดปามีนออกมาเมื่อรู้สึกตื่นเต้น 

สนุกสนานหรือมีความสุขระหว่างการดูซีรีส์ ซึ่งคล้ายกับ

ความสุขเมื่อได้รับประทานอาหารที่ชอบ ได้ทำากิจกรรมที่ชื่น

ชอบหรือการมีเพศสัมพันธ์ ทำาให้เรารู้สึกคล้ายได้รับรางวัล

จนอาจหลงลืมเวลาและดูติดต่อกันหลายตอนในคราวเดียว 

พฤติกรรม Binge-Watch อาจสังเกตได้จากการใช้

เวลาดูซีรีส์หรือสื่อบันเทิงมากเกินไปจนกระทบต่อการเรียน

หรือการทำางาน รู้สึกหงุดหงิดหากไม่ได้ดู มักจะใช้เวลาใน

การดูนานกว่าที่ตั้งใจไว้ ดูติดต่อกันตลอดทั้งคืนจนกินเวลา

การพักผ่อน และมักจะขยับร่างกายน้อยลง อย่างไรก็ตาม 

พฤติกรรมเหล่านี้อาจนำาไปสู่ปัญหาสุขภาพร่างกายในอนาคต

ได้

มีคำาแนะนำาว่า เราสามารถดูซีรีส์ที่ชื่นชอบไปพร้อม

กับการป้องกันพฤติกรรม Binge-Watch ได้ด้วยการจำากัด

จำานวนตอนของซีรีส์ในการดูแต่ละครั้ง กำาหนดเวลาเริ่มและ

หยุดดู หรืออาจเปิดดูซีรีส์ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวหรือ

เพื่อน เพื่อยังมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอยู่บ้าง นอกจาก

นี้ ไม่ควรเปิดซีรีส์ในระหว่างการกินอาหารหรือเปิดดูก่อน

นอน แต่เว้นช่วงเวลาการดูให้ห่างจากระยะเวลาก่อนนอน

อย่างเหมาะสมเพื่อให้ร่างกายค่อยๆ ผ่อนคลายและสามารถ

พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งควรยืดกล้ามเนื้อเป็นพักๆ ด้วย

การเดินเล่นภายในบ้านหรือออกกำาลังกายเบาๆ เช่น การ

เล่นโยคะหรือกระโดดเชือก.

��

พลังแฟชั่นเติมอารมณ์สร้างสีสัน

คอลเลกชัน SS22 จาก H&M StudioBinge-Watch ติดซีรีส์จนหยุดไม่ได้

�งค์��������คว��������ค�ะ�ว��ง��ศ

�ล�ลล��������ธ�์�ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและกฎหมาย โลตัส เข้ารับ

โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก �ล�����ะ���ธ์�จ����์ โ�ช��นายกรัฐมนตรี ในรางวัลสตรี บุคคล 

และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง

เพศ ประจำาปี 2565 เนื่องในวันสตรีสากล โดยโลตัสให้ความสำาคัญและสนับสนุนการส่งเสริม

ความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรีและการพัฒนาศักยภาพสตรีทั้งในส่วน

เพื่อนพนักงาน แรงงานสตรีในห่วงโซ่อุปทานของเรา และสตรีในชุมชนและสังคมในวงกว้าง

มาโดยตลอด ทั้งในระดับนโยบายและกิจกรรม งานจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

������ลบ����ค��ว���ล���

ญาติพี่น้องในสายสกุลบุนนาค ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม บ������บ����ค ที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว บุตรชายพลเอกบรรจบ บุนนาค อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ศาลาร้อยปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ราชวรวิหาร ทั้งนี้จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.                      

และวันที่ 14 มีนาคม 2565 จะมีการประกอบพิธีบรรจุศพ หลังจากสวดพระอภิธรรมเสร็จ

���ษ���งจ���ล�-�����งโ�ค�้ว�

แ���์�ญ�ง��ล��ณ����โ���ธ��ล�แพทย์ประจำาศูนย์ทางเดินอาหารและตับและศูนย์

โรคอ้วน โรงพยาบาลยันฮี นำาทีมจัดกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวันโรคอ้วนโลก (World Obesity 

Day) ประจำาปี 2565 ผ่านช่องทางไลฟ์สด (LIVE) เฟซบุ๊กแฟนเพจของโรงพยาบาลยันฮี 

ภายในงานมีการร่วมพูดคุยถึงการรักษาโรคอ้วนให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดการเส่ียงต่อโรคร้าย 

พร้อมเทคนิคการลดน้ำาหนักแบบครบวงจรเพื่อสุขภาพดีอย่างย่ังยืน โดยมี แ���์�ญ�ง��ล���

�ูล��ฒ�แพทย์ประจำาศูนย์ลดน้ำาหนักดำาเนินรายการ ที่โรงพยาบาลยันฮี เมื่อเร็วๆ นี้

ไ��ษณ��์�reBOX..��บ��งว�ล�

��.�����์����������ธ�์��กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด และ 

ผศ.��.����์����ธ���ล�ประธานคณะอนุกรรมการด้านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาดและการ

สื่อสาร เข้ารับรางวัลระดับ Gold จากแคมเปญ “ไปรษณีย์ reBOX” ในประเภท Sustainable 

Marketing แผนการตลาดที่มีความยั่งยืน และตอบโจทย์องค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และ

รางวัลระดับ Bronze 2 รางวัลจากผลงานภาพยนตร์สั้นออนไลน์ “ฝากไปรฯ ให้ถึงเธอ” ใน

ประเภท Brand Experience & Communication และ Strategic Marketing จากสมาคมการ

ตลาดแห่งประเทศไทย : MARKETING AWARD OF THAILAND (MAT AWARD 2021 เมื่อ

เร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเรเนซองส์ ถ.เพลินจิต

��บ���ค���ะ�ว��่�ช��ช���ว����ง

กรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ขอเชิญชวนป่า

ชุมชนทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง ชิงถ้วยรางวัล

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท ในโครงการ “คนรักษ์ป่า 

ป่ารักชุมชน” ประจำาปี 2565 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 เมษายน 

2565 สามารถ

ดาวน์ โหลดใบ

สมัครได้ที่ เว็บไซต์

กรมป่าไม้ www.

forest.go.th และ

เว็บไซต์ บริษัท 

ราช กรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) www.

ratch.co.th หรือ

ติดต่อขอรับใบ

สมัครได้ที่ “สำานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ” และสำานักจัดการป่า

ชุมชน โทร.0-2561-4292-3 ต่อ 5654

สำาหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกป่าชุมชนระดับประเทศ จะพิจารณาจาก

ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้และ

ป่าชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

ป่าไม้ โดยตระหนักถึงสมดุลและความยั่งยืนของทรัพยากร ส่วนป่าชุมชนดีเด่น

ให้ความสำาคัญกับพัฒนาการในการดูแลรักษาป่าของชุมชนอย่างเข้มแข็ง การมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และความต่อเนื่องในการดูแลรักษาป่า

ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

ProPak�Asia���ิ��ว�����แบบบ��จ���ณฑ์

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design 

Center : Thai – IDC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ProPak 

Asia 2022 งานสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และ

บรรจุภัณฑ์ สำาหรับอาหาร, เครื่องดื่ม, เภสัชกรรม, เครื่องสำาอาง และสินค้าอุปโภคบริโภค 

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ และผู้ประกอบการที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการ

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย “ThaiStar Packaging Awards 2022” “ไทยสตาร์ แพค

เกจจิ้ง                    

อวอร์ด 

2022” 

ครั้งที่ 45 

ประจำาปี 

2565 ชิง

รางวลัมลูคา่

รวมกว่า 250,000 บาท และโอกาสในการร่วมประกวดเวทีออกแบบระดับโลกอย่าง World 

Star Packaging Award 2022” โดยคอนเซ็ปต์การออกแบบในปีนี้ คือ “Sustainability for 

Next Normal” “บรรจุภัณฑ์วิถีใหม่...ที่ยั่งยืน” เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้–30 เมษายน 

2565 สามารถส่งผลงานประกวด Online (ภาพ + VDO clip) ได้ทาง www.propakasia.

com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 06-1423-4926 (จ.-ศ. เวลา 08.30-16.30 น.)

���ง������ค�โบ��ณ�������ใ�้�ู้จ��คว��������

ประมาณในฐานะตนเอง ก่อนที่จะลงมือกระทำาสิ่งใดที่

เป็นการเกินตัว หรือสร้างความเดือดร้อนถึงขั้นเป็นหนี้

ค�������ค�����

สินรุงรังอย่างประโยคว่า “ค�������ค�����”�ถูกหยิบยกมาใช้

อรรถาธิบายเรื่องราว “ข่าวเด่นข่าวดัง” เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต

ของ “น้องแตงโม” อย่างน่าสนใจในยามนี้ 

ที่ว่าน่าสนใจคือ อยากรู้จริงๆ ว่าเด็กเจนเอ็กซ์ วาย แซด 

เข้าใจความหมายของ “คนตายขายคนเป็น” มากน้อยแค่ไหน?!? 

และอีกมุมที่น่าสนใจยิ่งกว่า เห็นจะเป็นตรงเนื้อหาสาระที่มีคนนำา

คำาพังเพยนี้มาโยงกับกระแสข่าวยอดวิวสูงสุดตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อ 24 

กุมภา.ที่ผ่านมา...แบบกลับตาลปัตร

เพราะคำาพังเพยน้ี หมายถึงคนท่ีเสียชีวิตแล้ว มีภาระหน้ีสินมาก

ทำาให้ผู้เก่ียวข้องหรือญาติพ่ีน้องต้องรับผิดชอบแทน บางคร้ังนอกจากเรื่อง

เงินทองแล้ว ยังใช้เปรียบเปรยกับเรื่องภาระด้านอื่นๆ อาทิ การทุ่มจัดงาน

ศพใหญ่โตแม้ต้องไปกู้หน้ียืมสินมา เพื่อรักษาหน้าของตัวเอง เป็นต้น

แต่วันนี้ ความหมายของ “คนตายขายคนเป็น” ดูเหมือน

จะกลายเป็นว่า คนเป็นต้องขายหน้าหลายต่อหลายเรื่อง รวมทั้ง

ถูกแฉโพย ถูกชำาแหละ ...จากเหตุที่โหนคนตาย 

หิวแสง หิวผลประโยชน์ หรือหิวยอดไลค์ ยอดแชร์ 

..สุดแต่ใจจะไขว่คว้า 

ที่แน่ๆ ...หน้ากากที่สวมปิดหน้าปิดตาไว้นั้น ดูเหมือนถูก

กระชากออกมาแทบทุกคน 

ดังนั้น กลุ่มทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ ..บางคนในสังคม

จึงเห็นว่า “คนเป็นโหนคนตาย” คำาตอบสุดท้ายสามารถอธิบาย

ได้ว่า ..คนตายได้ขายคนเป็น..เรียบร้อย..รวดเร็วยิ่งกว่ากรรมติด

จรวดอีกนะ.

  “ป้าเอง” 
ค�

&M�Studio���������“Press�Play”�ผ���ค�ล�ล�ช�����

เปี่ยมไปด้วยพลังและสื่อให้เห็นถึงพลังของแฟชั่นที่ช่วยเติม

อารมณ์ดีๆ โดยได้แรงบันดาลใจจากศิลปิน Gen-Z ที่มีสไตล์

อันโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คอลเลกชัน SS22 นี้มีกลิ่น

อายของแฟชั่นสไตล์แปลกตาประจำายุค 

1980s และ 1990s ด้วยสีสันที่สะดุดตา 

ลวดลายที่โดดเด่น รวมถึงแอกเซสเซอรี         

ที่ใครๆ เห็นเป็นต้องเหลียวมอง คอล

เลกชันนี้จะทำาให้คุณสนุกไปกับการแต่ง

ตัวและมิกซ์แอนด์แมตช์ได้อย่างเต็มที่ 

ไอเทมช้ินหลักของคอลเลกชันน้ีสื่อถึง

การแต่งตัวให้โดดเด่นและชวนให้ใครๆ ต่างหันมามอง ไม่ว่าจะเป็น

เดนิมผูกเชือกท่ีมีดีไซน์ล้ำา หรือสูทท่ีหลวมข้ึนอีกหน่ึงไซส์ ชุดเข้าเซต

ผ้าซาตินสีเขียวมะนาว และชุดว่ายน้ำาลายเสือดาวท่ีสามารถใส่ไป

ไหนก็ได้ ลุคส์เหล่าน้ีต่างชวนให้ทุกคนต้องหันมอง ส่วนมินิสเกิร์ต 

ผ้าเดนิมปักหมุด เส้ือผ้าตาข่ายตกแต่งระบาย และเดรสดำาประดับ

พลอย ล้วนให้ความรู้สึกเปร้ียวแบบยุค 1990s นอกจากน้ียังมีเส้ือ

ยืดผ้าฝ้ายออร์แกนิกท่ีมาพร้อมกับลายริมฝีปากสไตล์ป๊อปอาร์ต ซ่ึง

H
เป็นผลงานของสเตฟาน ฟาร์เลอร์ (Stefan Fahler) ศิลปินจากเบอร์ลิน สำาหรับ

แอกเซสเซอรีน้ันเน้นไปท่ีไอเทมท่ีสะดุดตา ไม่ว่าจะเป็นตุ้มหูลายงูสีเขียว 

สร้อยสไตล์โซ่ รองเท้าคล็อกประดับหมุด หรือรองเท้าบูตสีแดง และเพื่อให้

เป็นไปตามเป้าหมายด้านความย่ังยืนของ H&M ทุกช้ินในคอลเลกชันน้ี ผลิต

จากเส้นใยและวัสดุท่ีมีความย่ังยืนมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น

โพลีเอสเตอร์รีไซเคิล โพลีเอไมด์รีไซเคิล หรือ

ผ้าวูลรีไซเคิล

ลินดา วีเคล (Linda Wikell) นัก

ออกแบบคอนเซ็ปต์ของ H&M Studio กล่าว

ว่า “สำาหรับคอลเลกชัน SS22 น้ี H&M ได้

นักดนตรีสาวท่ีโดดเด่นเรื่องสไตล์ท่ีไม่

เหมือนใครมาเป็นแรงบันดาลใจ เราประทับใจท่ีพวกเธอ

เปล่ียนแปลงอะไรเดิมๆ และได้ท้าทายความคาดหวัง ท้ังใน

เรื่องของเส้ือผ้าและทัศนคติให้มีความแปลกใหม่ คอลเลกชันน้ี

จึงเต็มไปด้วยความสนุกสุดเหว่ียงแบบไร้ข้อจำากัด เราต้องการให้

ลูกค้าของเรารังสรรค์ลุคส์ใหม่ให้ตัวเองได้อย่างเต็มท่ี”

คอลเลกชัน H&M Studio SS22 จำาหน่ายผ่านทาง

ออนไลน์เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.
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8 ท่องเที่ยว

เหนียวหมูปิ้ง-ไก่ย่างร้อนๆ หรือจะดื่มชา กาแฟ 

กับขนมสดนานาชนิด ได้ฟีลอีกแบบ

วันนี้เชฟถังเลือกช็อปปลาใบ แล้วนำา

กลับมาเข้าครัวรังสรรค์ 2 เมนูจากปลา เมนู

แรก ปลาย่างเครื่องเทศและเห็ดผัดเนยในสไตล์

เมดิเตอร์เรเนียนเรียบง่าย ร่วมสมัย อีกเมนูแบบ

อิตาเลียน สเต๊กปลาทอดซอสไวน์ขาวมะเขือเทศ

ใบโหระพา แถมเมนูผัดกับพาสต้าที่น่ากินสุดๆ 

จัดเป็นดินเนอร์ที่ห้องอาหารเทอร์เรซ กริลล์ 

พร้อมบรรยากาศริมทะเล เสิร์ฟพร้อมซีฟู้ดและ

กริลล์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น เราเลิฟเลย  

เช้าวันใหม่เติมพลังมื้อเช้าด้วยไลน์อาหาร

เช้าครบครัน หรือถ้าใครอยากให้เสิร์ฟอาหาร

เช้าในสระน้ำาส่วนตัวก็มี 3 แบบให้เลือก The 

Phuketian, The Cosmopolitian และ The 

Classic แต่ที่ฮิตมากคือ The Phuketian มื้อเช้าสไตล์ภูเก็ต มีทั้งติ่มซำา ขนม

จีบ ฮะเก๋า เปาะเปี๊ยะกุ้ง ปาท่องโก๋ โรตีแกงเนื้อ แกงไก่ แกงแพะ เสิร์ฟ

ถึงที่ แถมได้ถ่ายรูปกับเชต Floating Breakfast ลอยน้ำาเก๋ๆ ด้วย ช่วงบ่าย

มี Afternoon Tea อิงลิชสไตล์กับไทยสไตล์ เลิศมาก แบบไทยเสิร์ฟขนมพื้น

เมืองภูเก็ต อย่างขนมครกภูเก็ต, ขนมต้ม, จุ๋ยก้วย ขนมถ้วยจีน, โกสุ้ย ขนม

ถ้วยน้ำาตาลแดงกินคู่มะพร้าวขูด    

จากนั้นเช่าเรือไปเที่ยวเกาะแกง

ต่างๆ ขึ้นเรือกันหน้าหาดในยางเลย 

โปรแกรมวันเดย์ทริปเบาๆ ไปดำาน้ำาดู

ปลา ปะการังหลากสีที่เกาะแวะ แล้วนั่ง

เรือต่อไปบานาน่าบีช เดินเล่นหาดทราย

ขาวโค้งคล้ายกล้วย มีนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติมานอนอาบแดด มาเล่นกิจกรรม

ทางน้ำา เมื่อเดินขึ้นบนฝั่งบริเวณสวน

มะพร้าว มีร้านค้าเล็กๆ บริการอาหาร

และเครื่องดื่ม เราแวะพักผ่อนกินมื้อ

เที่ยงชมวิวทะเล รับอากาศดีๆ แล้วมุ่ง

หน้ากลับหาดในยาง เล่นน้ำาเพลินๆ ปล่อยใจไปกับธรรมชาติ หรือจะไปใช้

บริการไลม์ ลีฟ สปา ที่รีสอร์ต ไม่ว่าจะนวดแผนโบราณ นวดน้ำามัน ทรีต

เมนต์ร่างกายก็ผ่อนคลาย คืนนี้นอนหลับฝันดีแฮปปี้ที่พูล วิลล่า

บอกเลยว่า สองที่พักสวยภูเก็ตจบครบทุกความฟิน เหมาะกับการ

มาพักผ่อนทะเลอันดามันสุดๆ ได้ชาร์จพลังชีวิตกันเต็มที่ ตามไปเช็กอิน 

กันเลย.

‘อุทยานหลวงราชพฤกษ์’ ฤดูร้อนก็เที่ยวได้

ใครที่กำาลังมองหาทริปเที่ยวสุดฟินช่วงวันหยุด อุทยาน

หลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ สามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แถม

ยังได้ชมพันธุ์ ไม้หลากหลายสีสันบานสะพรั่ง ภายในอุทยานฯ มี

มุมถ่ายรูปสุดปัง ฤดูร้อนนี้จะได้ชม

ไม้กลุ่มสีที่ออกดอกสวยงามสลับกัน

ทั่วสวน ทั้งดอกประดู่แดงและเหลือง

อินเดีย แล้วยังมีไม้กลุ่มสีอื่นๆ ทยอย

แทงช่อออกดอกให้ชมจนถึงเดือน 

มิ.ย.นี้ เหมาะกับคนรักธรรมชาติชื่น

ชอบบรรยากาศของสวนดอกไม้ในพื้นที่

กว่า 470 ไร่ ถ้าเป็นสายบุญอยู่แล้ว

ยิ่งไม่ควรพลาดไปไหว้พระรับบุญกับ

จุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน

ในอุทยานหลวงฯ เปิดให้ชมสวนทุก

วัน เวลา 08.00-18.00 น.  

เยือนชุมชน ยลธรรมชาติ ‘ดอกเสี้ยวบานบ้านป่า           

เหมี้ยง’

เริ่มแล้ว “เทศกาลดอกเสี้ยวบานที่หมู่บ้านป่าเหมี้ยง” ณ  

อ.เมืองปาน จ.ลำาปาง ในช่วงเดือน ก.พ.ถึง มี.ค.ของทุกปี “ต้น

ดอกเสี้ยวป่า” ตามธรรมชาติพร้อมใจกันบานสะพรั่งทั้งผืนป่า

เป็น Unseen ที่ธรรมชาติรังสรรค์จนเป็นหมุดหมายนักเดินทาง

มายังชุมชนแห่งนี้ ภายในงานมีการแสดงสืบสานศิลปวัฒนธรรม

วิถีไทย วิถีม้ง, แสดงดนตรีพื้น

เมือง, ระบำาไทลื้อ, การแสดงวิถี

ชีวิตรำาเก็บเหมี้ยง, Workshop ใบ

ชา กาแฟ, การออกร้านค้า

ผลิตภัณฑ์ OTOP จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น บ้านป่าเหมี้ยงยังมีจุด

เช็กอินสะพานรักดอกเสี้ยว

บาน Street Art และแหล่งท่อง 

เที่ยวใกล้เคียง เช่น กิ่วฝิ่น จุด

ชมวิวทิวทัศน์ลำาปาง ลำาพูน และ

เชียงใหม่ หรือจะแวะเล่น

น้ำาตก อาบน้ำาแร่ แช่ไข่ ลิ้มลองเมนู

ยำาไข่น้ำาแร่แจ้ซ้อน งานจัดถึง 20 มี.ค.65

เที่ยวคาร์บอนต่ำา 3 เกาะทะเลตราด

ททท. สำานักงานตราด ร่วมกับผู้ประกอบการสถานที่พัก

เกาะหมากและบริษัทนำาเที่ยว จัดกิจกรรม Discover Unseen 

New Series ทดลองจัดแพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน และแบบ One 

Day Trip ขายเส้นทางท่องเที่ยว 3 เกาะทะเลตราด คือ เกาะ

หมาก เกาะกระดาด เกาะขายหัวเราะ ให้สัมผัสประสบการณ์

มเมอร์นี้แพลนเที่ยวภูเก็ตสวรรค์ของคนรักทะเลกันดีกว่า ไป

สัมผัสน้ำาทะเลใสๆ เดินเล่นบนหาดทรายขาว พร้อมกิจกรรม

ทางน้ำาสุดมันส์ มีที่พักสวยห่างจากทะเลอันดามันสีครามไม่กี่

ก้าว บรรยากาศสุดชิล และแหล่งท่องเที่ยวมากมายรอต้อนรับ

ให้ไปเช็กอินกัน

มีโอกาสร่วมทริป “ONE Trip On TWO Superb Location              

@Phuket” ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านสองที่พักสุดชิกบนสุดยอด

ทำาเลที่แตกต่างกัน ที่ มาย บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวัน

ออกอันเงียบสงบของภูเก็ต และ เดวา ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า บน

ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของภูเก็ต โอบล้อมด้วยธรรมชาติจากอุทยาน

แห่งชาติสิรินาถ ทั้งสองแห่งได้มาตรฐาน SHA Plus

เรามาถึงภูเก็ตวันแรกไปเช็กอินที่ มาย บีช รีสอร์ท เป็นอีกหนึ่ง

ที่พักบนอ่าวยน ใกล้กับแหลมพันวาชื่อดังที่จะทำาให้เราตกหลุมรักได้ไม่

ยาก บอกเลยว่า วิวดีต่อใจ สามารถมองเห็นทะเลสวยงามแบบพาโนรา

มา มีเรือยอชต์ เรือสำาราญล่องจำานวนมาก เพราะเกาะภูเก็ตเป็นจุด

หมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทางเรือกลุ่มนี้ มาย บีช เหมาะแก่การ

มาพักผ่อนแบบรื่นรมย์ เงียบสงบ มาหลีกหนีความวุ่นวาย ห่างจากสนาม

บินภูเก็ต 45 นาที  

เช้าวันรุ่งขึ้นกินลมชมวิวอิ่มอร่อยกับมื้อเช้าริมสระน้ำาแล้ว เตรียม

ชุด เตรียมพร็อพพร้อมไปเดินเล่นชายหาดพันวา ที่พักมีบริการกีฬา

ทางน้ำาหลากหลาย โดยเฉพาะซัพบอร์ด (SUP Board) กิจกรรมที่มา

แรง จะเห็นเหล่าดาราเซเลบและสายผจญภัยทั้งหลายเทใจให้ เป็นการ

พายเรือแบบยืนบนผิวน้ำา จะใช้การทรงตัว ช่วยเรียกเหงื่อเบาๆ แถม

ได้ปะทะสายลมและกลิ่นอายทะเล ใครที่สนใจอยากลองเล่น SUP 

Board แต่ไม่เคยพายมาก่อนก็ไม่ต้องกังวล เพราะที่นี่มีเทรนเนอร์สอน

เล่นตั้งแต่ท่าเบสิกเริ่มต้น สอนจนเล่นเป็นกันเลยทีเดียว อย่าลืมสวม

ชูชีพเพื่อความปลอดภัย ส่วนคนที่โปรแล้วเลือกพายได้ตามชอบ จะช่วง

เช้าหรือพระอาทิตย์ตก ก็ได้สัมผัสแสงสีธรรมชาติกลางทะเลแตกต่างกัน 

อีกตัวเลือกที่สนุกไม่แพ้กันพายเรือคายักใสสำารวจใต้ท้องทะเล จะพาย

เดี่ยวหรือพายกับเพื่อนก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ หรือปูผ้าเล่นโยคะบน

ชายหาดก็ได้รูปสวยๆ ไปอัปลง IG แน่นอน

ด้วยที่พักเน้นการออกแบบตกแต่งอย่างโมเดิร์นในธีมสีเอิร์ธโทน

ให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลาย 82 ห้องบนเนินเขามีหลากหลายสไตล์

ซั

ท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำา ททท.หนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้

ผู้ประกอบการ ทดลองขายนำาร่อง 300 แพ็ก เพื่อสำารวจ

กระแสตอบรับ เริ่ม 1 ธ.ค.64 ปัจจุบัน ก.พ.65 ขายได้แล้ว 

200 แพ็ก สร้างรายได้เข้าเกาะหมากกว่า 1 ล้าน เกิดการรับรู้

และสอบถามกับสถานที่พักเกาะหมากเพิ่มขึ้น ทำาให้ผู้ประกอบการ

ทั้งที่พัก ร้านอาหาร และรถสองแถวบนเกาะเริ่มออกแบบเส้นทาง

เสนอขายกันเอง คาดว่าหมู่เกาะหมากจะสามารถกระจายนักท่อง

เที่ยวจากเกาะช้างได้.

เที่ยวทะเลใต้ เช็กอินที่พักสวย ภูเก็ต รับซัมเมอร์

ชนิด เป็นส่วนตัว มีห้องพักหลายประเภทให้เลือก ไฮไลต์เป็นพูล วิลล่า 

เพลิดเพลินไปกับวิลลากว้างขวาง ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่โปร่งสบาย 

ออกแบบโทนสีสว่าง มีโซนอาบน้ำากลางแจ้ง สระว่ายน้ำา ส่วนแกรนด์

พูล วิลล่า พื้นที่ใช้สอย 100 ตร.ม. มาพักจะได้ดื่มด่ำากับบรรยากาศและ

ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ มีเตียงอาบแดดข้างสระว่ายน้ำาส่วนตัว พร้อมกับ

สิ่งอำานวยความสะดวกครบครัน ไม่

ว่าจะมาเที่ยวแบบครอบครัว มากับ

เพื่อน หรือมาสวีตกับคู่รัก รับรองว่า

ไม่มีผิดหวัง

เช็กอินแล้วไปเดินชิลที่หาด

ในยาง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานฯ สิริ

นาถ เป็นหาดที่เปิดออกสู่ทะเลและ

มีต้นสนเรียงรายให้ร่มเงา ชายหาดที่

ขาวละเอียด น้ำาใส บรรยากาศเงียบ

สงบ สบายๆ ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย

โดนใจ แถมผู้คนไม่พลุกพล่านเหมาะ

กับการพักผ่อน สามารถเดินรับลม

เย็นหรือนอนอาบแดดได้เพลินๆ ตอนพระอาทิตย์ตกดินบอกเลยว่าฟิน

เช้าวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนบรรยากาศตามเชฟถัง-ดนัย โทตระกูล 

คอมเพล็กซ์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ เชฟ ของมาย บีช และเดวา ภูเก็ต ไปเดิน

เที่ยวตลาดชิงปลาริมหาดในยาง เลือกซื้อวัตถุดิบสดๆ จากทะเลที่ชาว

ประมงนำามาขายในราคาย่อมเยา ตลาดมีเฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

เท่านั้น ใต้ทิวสนมีร้านขายอาหารเช้าบ้านๆ ข้าวหมกไก่ ข้าวยำา โจ๊ก ข้าว

พักผ่อนรื่นรมย์ในห้องพัก แกรนด์ พูล วิลล่า เดวา ภูเก็ต 

ตามความชอบ จะวิวทะเล ภูเขา บรรยากาศให้ความเป็นส่วนตัว ถ้า

ห้องพักริมสระสามารถกระโดดลงสระว่ายน้ำาได้เลย ล่องใต้แล้วอยาก

กินอาหารใต้สไตล์ภูเก็ต ลองเข้าไปที่ “มาย คาเฟ่” มีทั้งเมนูเส้นหมี่ปู

แกง ใส่ใบชะพลูและเนื้อปูก้อนโตให้อร่อยเต็มคำา, น้ำาพริกกุ้งเสียบรส

กลมกล่อม กินคู่กับผักสดนานาชนิด, เลี่ยมต๊อ หรือราวนมหมูสามชั้น

นึ่ง ทานคู่กับน้ำาจิ้มซีฟู้ด, กุ้งผัดยอดมะพร้าว เชฟนำาไปผัดกับกะปิ เติม

กะทิให้รสชาติมัน, ปลาอินทรีเตี๋ยนตะไคร้ เมนูผสมผสานภูเก็ตดั้งเดิม

กับอาหารใต้, แกงส้มยอดมะพร้าวใส่กุ้งและสับปะรด เครื่องแกงตำา

เอง ส่วนของหวานแนะนำาสาคูพัทลุง เสิร์ฟพร้อมไอศกรีมหลากรส มื้อ

เที่ยงสุดพิเศษ รังสรรค์ โดยเชฟพัตร-ณรงค์ฤทธิ์ บุญธรรม เดมิ เชฟ เดอ 

ปาร์ตี้ อาหารไทย ของมาย บีช 

ที่พักสวย พนักงานบริการดีเยี่ยมเหมือนคนในครอบครัว ทำาให้นัก

ท่องเที่ยวประทับใจกลับมาพักซ้ำา ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆ มาย บีช 

แนะนำาจุดชมวิวเขาขาดและสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำาภูเก็ต สามารถเติม

เต็มความสุขให้ครบทุกรสชาติ

จากนั้นเราเดินทางมาอีกที่พักสุดสวยแนบชิดธรรมชาติ เดวา 

ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต 

เป็นจุดมุ่งหมายของใครหลายคน เน้นความร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานา

มาย บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ที่พักสวยริมทะเลอันดามันบนอ่าวยน พายซัพบอร์ด-คายักใสที่หาดพันวา ชมทะเลแถมวิวเรือยอชต์  

หมี่แกงปูใบชะพลู อาหารใต้ที่ ‘มาย คาเฟ่’The Phuketian มื้อเช้าสไตล์ภูเก็ตลอยน้ำาเก๋ๆ  

ชิลที่หาดในยาง นอนอาบแดดรับซัมเมอร์   

วิวทะเลจากห้องพัก

Premier Seaview Studio มาย บีช  

บรรยากาศริมหาดในยาง ชาวประมงขึ้นปลาส่ง

ตลาดชิงปลา
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9กีฬา

‘ต้นไม้’ แชมป์ชายคู่-‘รวงข้าว’ ซิวฝ่ายหญิง

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนน

สะสมอันดับเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 

1 รายการใหญ่ของเยาวชน “ไอทีเอฟ จูเนียร์ เกรด 1” ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 

2565 เป็นรอบชิงฯ ในประเภทคู่ โดย น.ส.ขนิษฐา ศรีตะวัน 

กรรมการอำานวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเป็น

ประธาน ผลการแข่งขัน ประเภทชายคู่ “ต้นไม้” ธนภัทร นิรันดร 

นักหวดไทย มือ 56 เยาวชนโลก และเจเรมี จิน จากออสเตรเลีย มือ 

77 เยาวชนโลก คู่มือวาง 1 ของรายการ ชนะ ฮายาโตะ มัตสึโอกะ 

มือ 70 เยาวชนโลก จากญี่ปุ่น และอิวาน โซดาน มือ 84 เยาวชน

โลก จากโครเอเชีย คู่มือวาง 2 2-1 เซต 7-6 (7-2), 6-7 (2-7) และ

ซูเปอร์ไทเบรก 10-6 ธนภัทร และเจเรมี จิน คว้าแชมป์ร่วมกัน ได้

รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 56.25 คะแนน ส่วนคู่

รองแชมป์รับคนละ 39.25 คะแนน โดยเป็นแชมป์ชายคู่ รายการ

ที่ 15 ของธนภัทร ในการเล่นระดับไอทีเอฟ จูเนียร์ด้วย, ประเภท

หญิงคู่ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสไทย และหยู หยุนลี 

จากไต้หวัน คู่มือวาง 3 ของรายการ ชนะผ่าน ชาร์ล็อตต์ เคมเปนา                                                                           

เออร์ส-ปอซ และเทย์ลาห์ เพรสตัน คู่มือวาง 1 จากออสเตรเลีย ซึ่ง

ชาร์ล็อตต์ได้ขอถอนตัว เนื่องจากมีอาการเจ็บหลัง ทำาให้คู่ของลัลนา

ได้แชมป์ร่วมกัน พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก คนละ 

56.25 คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์รับคนละ 39.25 คะแนน โดยนับ

เป็นแชมป์หญิงคู่รายการที่ 7 ของลัลนา ในการเล่นระดับไอทีเอฟ จู

เนียร์

ช่อง 7HD เอาใจคอมวย 2 รสชาติเสาร์-อาทิตย์

กรุงเทพฯ • แฟนกีฬาหมัดมวยมาร่วมเชียร์กันให้สะใจในวันหยุด                                                                                

สุดสัปดาห์กับรายการยอดฮิต “มวยไทย 7 สี” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 

14.30 น. รายการกีฬามวยไทยอันดับ 1 ที่ยืนหยัดอนุรักษ์แม่ไม้มวย                                                                                         

ไทย พร้อมร่วมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ที่มีเสน่ห์เอก 

ลักษณ์เฉพาะตัวแบบครบเครื่อง ครองใจผู้ชมทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศมายาวนานกว่า 52 ปี และยังร่วมสร้างคนสร้างอาชีพ 

ยกระดับให้มวยไทยเป็นที่นิยมและต่อยอดในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่

ไปในวงกว้าง พบกับนักมวยไทยชื่อดังฝีมือดีและคู่มวยมากมายที่จะ

มาโชว์ทีเด็ดแม่ไม้มวยไทย พร้อมทั้งตอกย้ำาให้ครบอรรถรสความ

มันของกีฬาต่อสู้ ให้ครบเครื่องยิ่งขึ้น ด้วยการแข่งขันชกมวยรูป

แบบใหม่ในรายการ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” จาก

เทโร เอนเตอร์เทนเมนต์ ร่วมกับศึกแฟร์เท็กซ์ไฟต์ และช่อง 7HD 

ส่งตรงให้แฟนๆ ได้รับชมกีฬาต่อสู้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นมวยไทย, 

มวยเอ็กซ์ตรีม หรือมวย MMA ซึ่งเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวแบบ

ผสมผสาน มีทั้งคู่มวยหญิง-ชาย นอกจากนี้เตรียมพบกับมวยรูป

แบบ Kickboxing และมวยคาดเชือก เพิ่มความมันให้กับคอมวยได้

ติดตามครบอรรถรสทั้งภาพและเสียง ชมสดๆ จากสนามมวยเวที

ลุมพินี ส่งถึงหน้าจอช่อง 7HD ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 น. นอกจาก

นี้เตรียมพบกับไฮไลต์สุดมัน การวิเคราะห์แนะนำาคู่มวยชนิดที่ไม่ตก

ประเด็น ให้ได้ชมทั้งทางหน้าจอและออนไลน์ ทั้งในคอลัมน์ ยก 6 

ไฮไลต์คู่มวยคู่มัน ทุกเช้าวันจันทร์ ทางรายการสนามข่าว 

‘นุ้กคอนหวัน’ เข้าชิงสนุ้กแอร์อีมิแน้นท์ จ.ตรัง

ตรัง • การแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมประเทศไทย สนาม

ที่ 2 Eminent Air - True Trang Cup 2022 ชิงเงินรางวัลรวม 

1,134,000 บาท ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 

11 มี.ค. โดยนักกีฬาทุกคนที่สามารถทำาแม็กซิมั่มเบรก 147 แต้ม 

ได้บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำากัด มอบเงินสด 500,000 

บาท ส่วนวันนี้เป็นการดวลคิวในรอบรองชนะเลิศ โดยมีนายนิธิ

ภาคย์ โล่สถาพรพิพิธ และนายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬา

บิลเลียดแห่งประเทศนั่งชมเป็นสักขีพยาน ระหว่าง “นุ้ก  คอนหวัน” 

ปรมินทร์  ด่านจิรกุล  แชมป์สนุกเกอร์ 6 แดงประเทศไทย กับ “ชิม  

ศิษย์ต่าย” กอบกิจ  พลาจิณ  ใช้ระบบแข่งขัน 4 ใน 7 เฟรม เปิดฉาก

เกมแข่งขัน ปรมินทร์ ด่านจิรกุล “นุ้ก คอนหวัน” ควงคิวคู่ชีพไล่แทง

สุดออกนำาชิม ศิษย์ต่าย ไปก่อน 2-0 เฟรม ก่อนที่ชิมจะเริ่มคุมเกม

กลับคืนมาแทงชนะไล่ นุ้ก คอนหวัน เป็น 1-2 แต่ทาง นุ้ก คอนหวัน 

กดบดขยี้ในเฟรม 4 ชนะไป 60-44 ขึ้นแท่นนำา 3-1 ทางชิม ศิษย์

ต่าย ยังฮึดสู้ขึ้นมาอีกแทงชนะไป 72-12 ตามบี้มา 2-3 แต่สุดท้าย 

นุ้ก คอนหวัน ที่นิ่งและออกคิวคมแน่นอนกว่าเป็นฝ่ายแทงเอาชนะ 

ชิม ศิษย์ต่าย ไปแบบสนุก 4-2 เฟรม (55-12, 81- 0, 19-75, 60-44, 

12-72, 69-1) ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรอผู้ชนะระหว่าง สุชาครีย์                                                                             

พุ่มแจ้ง “ขวัญ สระบุรี” หรือ เดชาวัต พุ่มแจ้ง “แจ็ค สระบุรี” ใน

วันที่ 12 มี.ค. เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดทางช่องทรูวิชั่น และทรูฟ

อร์ยู ช่อง 24.

กรุงเทพฯ • สโมสร “แจ้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ประกาศ

เปิดตัว ออเรลิโอ วิดมาร์ กุนซือชาวออสเตรเลีย เข้ารับตำาแหน่ง

หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีม โดยจะประเดิมคุมทัพนัดแรก

ทันทีในศึกรี โว ลีกคัพ 2021/2022 รอบ 8 ทีมสุดท้ายที่จะเปิดรัง

ทรู สเตเดียม รับมือ ชลบุรี เอฟซี ในวันอาทิตย์นี้เวลา 6 โมงเย็น 

ในขณะที่ “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน จะขยับขึ้นไปรับตำาแหน่งผู้

อำานวยการฝ่ายเทคนิคของสโมสรต่อไป

การรับตำาแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมแข้งเทพของ ออเรลิโอ    

วิดมาร์ นับเป็นการกลับมาทำางานในไทยลีกเป็นครั้ง

ที่ 3 ของกุนซือชาวออสเตรเลีย วัย 55 ปี โดยก่อน

หน้านี้เขาเคยคุมทัพบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 2 ครั้ง ในช่วงปี 

2016-2017 และล่าสุดคือช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมา โดย

เขาสามารถพาบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีม

สุดท้ายของศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2021 ได้เป็นครั้ง

แรก รวมถึงคว้าแชมป์ไดกิ้น แชมเปียนส์คัพ ได้สำาเร็จ

ในขณะที่ “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน รับหน้าที่

คุมทีมแข้งเทพในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาทั้งหมด 50 นัด 

แบ่งเป็น ชนะ 27 นัด เสมอ 11 นัด แพ้ 12 นัด (ไม่รวม

การแข่งขัน 3 นัดในช่วงกักตัว เนื่องจากติดเชื้อโควิด-

19) โดยหลังจากนี้เขาจะขยับขึ้นไปรับตำาแหน่งผู้อำานวย

การฝ่ายเทคนิค เพื่อพัฒนาโครงสร้างและดูแลภาพรวม

ของสโมสรต่อไป

สำาหรับ ออเรลิโอ วิดมาร์ กุนซือชาวออสเตร 

เลีย วัย 55 ปี เป็นอดีตนักเตะทีมชาติออสเตรเลีย 

โดยลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ไปทั้งสิ้น 44 นัด ทำาได้                                                                            

17 ประตู ผ่านประสบการณ์การคุมทีม อดิเลด ยูไนเต็ด 

ทีมดังของออสเตรเลียในปี 2007 พร้อมพาต้นสังกัด

เข้าร่วมศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเมื่อปี 2008 ก่อนจะ

ย้ายมารับตำาแหน่งในเมืองไทยด้วยการคุมทัพบีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด ต่อด้วย ไลออน ซิตี้ เซเลอร์ ทีมในเอสลีก 

สิงคโปร์ และล่าสุดกับบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในช่วงต้น

ฤดูกาล ก่อนจะแยกย้ายกับบีจี ปทุมฯ เมื่อปลายปีที่ผ่าน

มา นอกจากนี้ยังเคยผ่านการคุมทีมชาติออสเตรเลีย 

รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี และ 23 ปีมาแล้ว

ทรูฯใช้บริการ‘วิดมาร์’แทน‘โค้ชแบน’ 

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

เฟรช แอร์ เฟสติวัล จำากัด ยืนยันหนักแน่น ศึก “แดงเดือด” ใน

ประเทศไทย THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 เกิด

ขึ้นแน่นอน 12 กรกฎาคมนี้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ล่าสุดทั้ง 

2 สโมสรส่ง นายเรย์ โฮแกน สโมสรลิเวอร์พูล และ นายคริสทอฟ

เฟอร์ โคเมน สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มาดูสภาพสนามราชมัง

คลาฯ ด้วยตัวเอง สำาหรับวันแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ จัดภายใน

สิ้นเดือนมีนาคม แฟนหงส์แดง-ผีแดง สบายใจได้..••..นายวรวุฒิ 

พงษ์ธีระพล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ยืนยันแล้ว 

งานวันประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำาปี 2564 

จัดวันที่ 22 เม.ย.นี้ ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ ราชประสงค์ แน่นอน มี 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัล รวม 

22 รางวัล อย่างรอบคอบ โดยสมาคมจะจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็น

ทางการ โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ในฐานะประธานจัด

งานเป็นประธาน ในวันที่ 11 เม.ย. เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมอโน

มาแกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ..••..”พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36” 

ถ่ายทอดสดความมันส์ประจำาสัปดาห์นี้ ชมศึกยื้อ แชมป์บุนเดสลีกา 

กับเส้นทางของ 2 เสือแห่งเยอรมัน เริ่มที่ วันเสาร์ที่ 12 มี.ค.นี้ เวลา 

21.30 น. ฮอฟเฟนไฮม์ พบ บาเยิร์น มิวนิก และวันอาทิตย์ที่ 13 

มี.ค. เวลา 23.30 น. โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ พบ อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์                                                      

และพลาดไม่ได้กับศึกลุ้นอันดับ พรีเมียร์ลีก เวสต์แฮม พบ แอส

ตัน วิลลา วันอาทิตย์ที่ 13 มี.ค. เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป..••..

นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย 

เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลในรายการ “The Ambassador 

เชียร์ โต๊ะเล็กไทยดวลรายการพิเศษ

นัดแรกบู๊มัลดีฟส์ชมสดที่AIS PLAY

Cup 2022” ระหว่าง 12-19 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นการแข่งขัน

ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลรายการแรกและรายการเดียวของฤดูกาล

นี้ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 มีนักกีฬาขี่ม้าโปโลจาก 7 ประเทศ

เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย ไทย, บรูไน, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, 

เกาหลีใต้, อังกฤษ และอาร์เจนตินา สำาหรับรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นใน

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ วีเอส สปอร์ตคลับ แอนด์ สยามโปโล 

ปาร์ค อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ..••..อิมแพ็ค เชิญชวนผู้รักการ

อ่านพบกันในงาน มหกรรมหนังสือนานาชาติ บิ๊กแบ๊ดวูฟ บุ๊กเซลล ์

ซึ่งครั้งนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเด็ดๆ หนังสือใหม่ๆ กว่าหมื่นเล่ม รวมถึง

สื่อการสอน ของตกแต่งมากมายเช่นเคย พิเศษลดสูงสุด 50%-95% 

ครอบคลุมทุกหมวดหมู่หนังสือ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย วันที่ 23 

มีนาคม - 3 เมษายน 2565 เวลา 10.00-22.00 น. ณ อาคาร 4 อิม

แพ็ค เมืองทองธานี.

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

โอซากะหืดจับแมตช์คัมแบ็กที่อินเดียนเวลล์ส
อินเดียนเวลล์ส • นาโอมิ โอซากะ แชมป์แกรนด์สแลม 4 รายการ

จากญี่ปุ่นฟอร์มไม่ดีในการคืนสนามครั้งแรก แต่ยังเอาตัวรอดชนะ                

สโลน สตีเฟนส์ สาวอเมริกัน 3-6-, 6-1, 6-2 ในรอบแรกเทนนิสที่อิน

เดียนเวลล์ส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา

นาโอมิ โอซากะ ซึ่งกลับมาเล่นรายการแรกนับตั้งแต่ตกรอบ 3 

ออสเตรเลียน โอเพ่น ซึ่งทำาให้อันดับโลกของเธอหล่นมาอยู่นอก 80 

อันดับแรก และในรายการนี้ในเซต 3 โดนเบรกไปก่อนเป็นฝ่ายตาม

หลัง 0-2 แต่จากนั้นชนะ 6 เกมรวด คว้าชัยชนะเหนือสโลนส์ อดีต

แชมป์ยูเอส โอเพ่น ในรายการดับเบิลยูทีเอและเอทีพี มาสเตอร์ส

การเล่นท่ามกลางกระแสลมกระโชกในทะเลทรายของรัฐ

แคลิฟอร์เนีย โอซากะต้องเซฟเบรกพอยต์ถึง 3 ครั้งในเกม 3 ของเซต 

3 ก่อนจะเริ่มสร้างโมเมนตั้มและเอาตัวรอดกลับมาชนะได้

“ความรู้สึกเหมือนฉันต้องต่อสู้เพื่อชีวิตของฉันเลยทีเดียว”  โอ

ซากะซึ่งเอาชนะสตีเฟนส์  เกมศูนย์ในเกมสุดท้ายของการแข่งขันกล่าว 

“ฉันต้องต่อสู้กับเธอ ฉันต้องต่อสู้กับกระแสลม มันเป็นเรื่องที่บ้ามาก”

“ฉันพยายามคิดว่าเธอก็คงจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับ

ที่ฉันเจอ ดังนั้นช่วงที่เหลือของการแข่งขันฉันจึงพยายามให้สุดความ

สามารถเท่าที่ฉันจะทำาได้” โอซากะกล่าว โดยเธอเล่นในช่วงบ่ายที่สเต

เดียมคอร์ต ซึ่งทำาให้เจอกับกระแสลมที่มากกว่าในช่วงเช้า

งานดูเหมือนจะง่ายสำาหรับโอซะกะ เมื่อเธอออกนำา 3-1 แต่

จากนั้นสตีเฟนส์ชนะ 5 เกมรวดพร้อมเก็บเซตแรกไปก่อน ส่วนโอซา

กะมาเอาคืนในเซตที่ 2 ด้วยชัยชนะ 4 เกม ในขณะที่สตีเฟนส์รักษา

เกมเสิร์ฟของเธอได้เพียงครั้งเดียว

การแข่งขันรอบแรกที่อินเดียนเวลล์สนั้น มือวาง 32 อันดับ

ทั้งประเภทชายและหญิงจะได้บ่าย แต่โอซากะและสตีเฟนส์ไม่ได้อยู่

ในกลุ่มนั้น โอซากะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยอันดับโลกอันดับที่ 78 ส่วน

สตีเฟนส์มืออันดับ 38 ที่ขยับขึ้นมาจากชัยชนะรายการแรกนับจากปี 

2018 ในรายการที่กัวดาลาฮาราเมื่อเดือนที่ผ่านมา

“เธอเป็นผู้เล่นระดับแชมเปียนที่ยิ่งใหญ่” โอซากะกล่าวถึงสตี

เฟนส์ “หวังว่าโอกาสหน้าเราจะได้เล่นกันในสภาพอากาศที่ดีกว่านี้”

โอซากะกลับมาแข่งรายการฮาร์ดคอร์ตรายการใหญ่ท่ีอินเดียน                                                                                   

เวลล์สเป็นครั้งแรกนับจากปี 2019 เธอคว้าแชมป์รายการนี้เมื่อปี                                                       

2018 ซึ่งเป็นแชมป์รายการแรก ก่อนจะผงาดแชมป์แกรนด์สแลม

ยูเอส โอเพ่น 2018 ในปีเดียวกัน

สาวจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์ยูเอส โอเพ่น สมัยที่ 2 ของเธอในปี 

2020 รวมถึงชัยชนะในออสเตรเลียน โอเพ่น อีก 2 สมัยในปี 2019 

และ 2021 ซึ่งหลังชัยชนะสมัยที่ 2 ที่เมลเบิร์นไม่นานเธอก็ออกมา

ประกาศว่าเป็นโรคซึมเศร้าจนต้องพักการแข่งขันไประยะหนึ่ง

เธอเดินทางมาแข่งขันที่อินเดียนเวลล์ส โดยบอกว่ารู้สึกว่าเป็น

สถานที่สงบสำาหรับเธอ และมั่นใจว่าเธอจะกลับมาทำาผลงานได้ดี ถึง

แม้ว่าจะตกรอบก่อนเวลาอันควรในศึกออสเตรเลียน โอเพ่นที่ผ่านมา.

กรุงเทพฯ • ช้างศึกโต๊ะเล็กทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามรายการ

พิเศษ “NSDF Futsal Invitation 2022” วันที่ 15-20 มีนาคม 65 ที่

สนามศูนย์การค้าโชว์ดีซี พระราม 9 ซึ่งงานนี้ผู้นำาคอนเทนต์ในการ

เสิร์ฟความสนุกและความมันส์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง AIS 

PLAY ไม่พลาดที่จะเกาะติดทุกการแข่งขัน และยังถ่ายทอดสดแต่

เพียงเจ้าเดียวเท่านั้น ครบถ้วนทุกนัด ยิงสดจากสนามเพื่อให้แฟนๆ 

AIS ได้รับชม

สำาหรับ NSDF Futsal Invitation 2022 เป็นการดวลแข้งของ 

6 ชาติ รวมทั้งไทย

และยักษ์เอเชียอย่าง

อิหร่านร่วมดวลแข้ง 

การแบ่งกลุ่ม กลุ่ม

เอ : ไทย, โอมาน, 

มัลดีฟส์ และกลุ่ม B 

: อิหร่าน, เมียนมา, 

มองโกเลีย ระบบ

แข่งขัน ทีมอันดับ 

1-2 ของกลุ่ม เข้า

รอบรองชนะเลิศ หา

ทีมชิงชนะเลิศต่อไป 

ส่วนอันดับสุดท้าย

ของกลุ่ม มีเกมจัด

อันดับด้วย

สำ า ห รั บ ที ม

ไทย คาร์ลอส เซซาร์               

นูเนซ กาโก กุนซือ

เลือดกระทิง เดินหน้าตามแนวทางที่วางไว้ เรียกนักเตะหน้าใหม่

เสริมทัพหลายราย แต่ยังมีรุ่นใหญ่อย่าง  “อาร์ม” ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง, 

“กัปตันช้าง” กฤษดา วงษ์แก้ว แต่ในรายของ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา 

กำาลังลุยศึกลีกสเปนกับคอร์ โดบา

แฟนฟุตซอลไทยเตรียมตัวให้พร้อม โดยโปรแกรมการแข่งขัน

นัดแรกวันท่ี 15 มีนาคม ทีมไทยจะดวลแข้งกับมัลดีฟส์ เวลา 17.30 น. 

และวันที่ 17 มีนาคม พบโอมาน เวลา 17.30 น.  ส่วนรอบรองชนะ

เลิศ เตะ 19 มีนาคม และรอบชิงชนะเลิศเตะ 20 มีนาคม 

สำาหรับความพร้อมทีม “โต๊ะเล็กช้างศึก” ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย 

ภายใต้การคุมทัพของ คาร์ลอส เซซาร์ โดยมี “บิ๊กสุ” สุทิน บัวตูม เป็น

ผู้จัดการทีม ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มี.ค.65 เวลา 13.00 น. กุนซือใหญ่ชาว

สเปน นำาทัพลูกทีมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามแข่งขันจริง โดยการฝึก

ซ้อมเริ่มด้วยการดูวิดีโอและติวแท็กติกก่อน 1 ชั่วโมง ก่อนจะลงเล่นใน

สนามในรูปแบบเต็มสนามและครึ่งสนาม ใช้เวลาทั้งสิ้นรวม 3 ชั่วโมง

ภายหลังการซ้อม คาร์ลอส เซซาร์ ได้เผยถึงการตัดตัวผู้เล่น

ที่จะใช้แข่งขันใน

ราย “NSDF Futsal 

invitation 2022” 

ว่า “หลังจากนี้เรา

จะมี โปรแกรมอุ่น

เครื่องอีก 1 แมตช์ 

กั บ ส โ มส ร เ กษม

บัณฑิต เอฟซี ก่อน

จะเริ่มทัวร์นาเมนต์ 

ผลงานนัดที่ผ่านมา

เราชนะมาได้ 10-4 

ถือเป็นผลงานน่า

พอใจ นักเตะแสดง

ให้เห็นถึงความมุ่ง

มั่น เรื่องของสกอร์

ผมไม่ได้สนใจอะไร

มาก เน้นดูความ

คิดความเข้าใจเกม

ของนักเตะมากกว่า”

“ซึ่งในเกมวันเสาร์ที่ 12 มี.ค.นี้ จะอุ่นเครื่องกับ เกษมบัณฑิต 

เอฟซี อีกครั้ง เวลา 17.00 น. ที่สนามศูนย์การค้าโชว์ดีซี พระราม 9 

(อุ่นเครื่องแบบปิด) แน่นอนว่าเราจะมีการโรเตชั่นผู้เล่นที่ยังไม่ได้ลง

สนามในเกมที่ผ่านมาได้ลงไปโชว์ฝีเท้า ก็อยากให้ทุกคนที่ได้ โอกาสลง

เล่นในเกมที่จะมาถึง ได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ ก่อนจะมี

การตัดตัวเหลือ 20 คน เพื่อส่งรายชื่อแข่งขัน”.

สุโขทัย • ความเคลื่อนไหวของทัพ “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟ

ซี ทีมรองจ่าฝูงในศึกฟุตบอลเอ็ม-150 แชมเปียนชิพ ฤดูกาล 

2021/2022 นัดที่ 27 เปิดบ้านต้อนรับ “รถม้ามรกต” ลำาปาง เอฟ

ซี ในเกมวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2565

ล่าสุด “กัปตันอ๊อด” ศิลา ศรีกำาปัง เผยถึงความพร้อม

ของทีมและมั่นใจว่าจะเก็บชัยชนะในเกมสำาคัญนี้ ได้ และคว้า 3 

แต้มในบ้านได้แน่นอน เนื่องจากในเกมนัดที่ผ่านมา ทีมสามารถ

เอาชนะสโมสรราชนาวีมาได้ ทำาให้มีความมั่นใจเพิ่มอีกเท่าตัว 

นอกจากนั้นยังได้ตัวผู้เล่นหลักที่ติดโทษแบน และมีอาการบาด

เจ็บกลับคืนสู่สนามแบบเต็มทีมแล้ว

ขณะที่ “เจ้าซัน” ปิยะราษฎร์ ลาจังหรีด แนวรับของ

ค้างคาวไฟ กล่าวเช่นเดียวกันว่า ในเกมสำาคัญนี้ค้างคาวไฟได้

ตัวผู้เล่นหลักกลับมาครบทีม ดังนั้นจึงมีตัวเลือกให้เฮดโค้ชได้ใช้

งานตามแท็กติกและแผนการเล่น อย่างไรก็ดี ยอมรับว่าในเกม

รับลำาปาง เอฟซีนั้น เป็นงานค่อนข้างหนัก เพราะเขาเป็นทีมที่

เล่นได้ดีทั้งเกมรับและเกมรุก และเมื่อสัปดาห์ก่อน เขามีผลงาน

ซัดประตูเอาชนะขอนแก่น เอฟซี ได้ถึง 7 ต่อ 1 แต่ผลงานที่เขา

ทำานั้นไม่ใช่ตัวชี้ว่าเขาจะมากดเราได้ในบ้าน หรือค้างคาวไฟจะ

เอาชนะไม่ได้ เพราะแมตช์ในบ้านเราต้องเป็นผู้กำาหนดเกม

“เกมเจอลำาปาง เอฟซี เป็นอีกเกมที่หนัก แต่ผมเชื่อว่าหาก

ผ่านไปได้ เราจะมีความมั่นใจมากขึ้น ที่ผ่านมาผลงานอาจลุ่มๆ 

ดอนๆ แต่เกมนี้ทีมเรามีสิ่งที่ต้องรักษาไว้คือศักดิ์ศรี และคว้า 3 

แต้มเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลที่ติดตามผลงาน ดังนั้นขอ

ให้แฟนบอลสุโขทัย เอฟซี เข้ามาชมและเชียร์นักเตะของเราใน

สนามแข่งขันด้วย เพราะพลังใจและเสียงเชียร์คือกำาลังสำาคัญที่

ทำาให้เราขับเคลื่อนพาทีมให้ประสบความสำาเร็จ” เจ้าซันกล่าว.

‘ค้างคาวไฟ’เกมนี้ต้อง3แต้ม 

ไม่ยอมให้‘ลำาปาง’ข่มในบ้าน

กวาด 10 รางวัล • นายภาณุพล กิตติคำารณ รองผู้จัดการใหญ่ด้าน

การขายและการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด พร้อมผู้

บริหาร ขึ้นรับรางวัล “THAILAND BIKE OF THE YEAR 2022” โดย

ยามาฮ่าคว้ามาได้ 10 รางวัล จากนายภานุวัฒน์ ตริยาวกูรศรี รองปลัด

กระทรวงอุตสาหกรรม, ดร.ปราจิน เอี่ยมลำาเนา และคณะผู้จัดงาน โดย

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) จัดขึ้นเป็นปีที่ 14

“กัปตันอ๊อด” ศิลา ศรีกำาปัง

โดยวิดมาร์จะประเดิมคุมทัพแข้งเทพนัดแรกทันที

ในศึกรีโว ลีกคัพ 2021/2022 รอบ 8 ทีมสุดท้ายที่จะพบ

กับ ชลบุรี เอฟซี ที่สนามทรู สเตเดียม (สนามฟุตบอล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต) ในวันอาทิตย์ที่ 13 

มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอลรีโว ไทยลีก ฤดู 

กาล 2021-22 ที่โดนตั้งฉายาให้เป็น “ลีก

กินโค้ช” หรือกุนซือ “เก้าอ้ีดนตรี” น้ัน                                   

แม้จะเหลือการแข่งขันอีกประ 

มาณ 6 นัด รวมเบ็ดเสร็จฤดู                          

กาลนี้เปลี่ยนโค้ชกันไป                                          

แล้ว 13 ครั้ง โดยทีมที่

มีการเปลี่ยนกุนซือ

มากท่ีสุดคือ บีจี 

ปทุม ยูไนเต็ด 

สูงสุด 4 ครั้ง 

ก็ยังไม่มี ใครกล้า

ฟันธงว่าเกมที่เหลือ 

6 นัดสุดท้ายของ 

16 สโมสรนั้นจะมีการ

เปลี่ยนโค้ชอีกหรือเปล่า.

ออเรลิโอ วิดมาร์ กุนซือชาวออสเตรเลียวัย 55 ปี 

“โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน

ขยับขึ้นไปรับตำาแหน่งผู้อำานวย

การฝ่ายเทคนิคสโมสร 
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10 บันเทิงเทศ

รานขายไกยางที่โดงดังมีมากมายหลายราน แตรานที่จะ

แนะนําในวันนี้เคยแนะนําใหไดทราบแลว คือ รานพระราม

เกาไกยาง ที่เปดดําเนินกิจการมานานมากกวา 20 ป เริ่มตั้งแต

ยางไกขายอยูใตตนจามจุรี (กามปู) ในซอยพระรามเกา 39 จน

ปจจุบันกลายเปนรานใหญโต มีที่จอดรถชั้นใตดิน มีหุนยนตเสิรฟ

อาหาร มีลิฟทเกาอี้บันไดสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ มีที่จอดรถ

ใหบริการสําหรับลูกคามากมาย สวนดานการบริการ ดานความ

สะอาด และรสชาติอาหารนั้นคงไมตองพูดถึง เพราะไดรับรางวัล

ระดับโลก มิชลินไกด ระดับบิบกูรมองต ถึง 2 ป ซอน และยังได

ขยับขยายไปเปดสาขาใหบริการไดชิมรสชาติความอรอยถึง 7 แหง 

สาขาลาสุดที่เพิ่งจะเปดบริการเม� อวันอาทิตยที่ 6 มีนาคม ที่ผาน

มา คือ รานพระรามเกาไกยาง สาขาสายไหม 40 ซึ่งอยูหนาปาก

ซอยสายไหม 40 พอดี ไปมาหางายมากครับ ซึ่งนอกจากจะเปด

สาขาใหมแลว คุณชนิลเนตร (พลอย) ตอสหะกุล เจาของรานที่

นอกจากจะคลุกคลีกับไกยางและอาหารที่รานกับคุณพอมาตั้งแต

เด็กๆ แลว ยังไดไปศึกษาตอทางดานอาหารจนจบปริญญาโทจาก

มหาวิทยาลัยมหิดลทางดานวิทยาศาสตรอาหารอีกดวย

เพ� อเปนการเฉลิมฉลองเน� องในโอกาสเปดสาขาแหงใหม 

คุณพลอยเธอไดจัดโปรโมชั่นพิเศษสุด ซื้อไก 1 ตัว ราคา 175 

บาท แถมใหฟรีอีก 1 ตัว ตั้งแตวันนี้จนถึงวันศุกรที่ 18 มีนาคม

นี้ เทานั้นครับ

ไกยางของรานพระรามเกาไกยางนี้ คุณ

สุเมธ ตอสหะกุล คุณพอของคุณพลอย ได

พิถีพิถันในดานรสชาติความอรอย เริ่มตั้งแตตอง

เลือกไกบานที่เลี้ยงอยูที่ใกลๆ ตัวจังหวัดอุดรธานี

บานเกิดของคุณสุเมธ สวนเคร� องปรุงที่ใชในการ

หมักไกก็ตองเลือกใชเคร� องเทศอยางดีมาหมักจน

ซึมเขาไปในเนื้อไกตามตํารับของตัวเอง เม� อนํามา

ยางโดยเตายางชนิดพิเศษที่ใชความรอนประมาณ 

265 องศาเซลเซียส ทําใหไกสุกมีสีสวยเสมอกัน 

โดยไมมีสวนไหมแมแตเพียงนิดเดียว เม� อพนักงาน

ยกออกมาเสิรฟหยิบช้ินไกเขาปากจะไดรสชาติ

เฉพาะตัวท่ีท้ังหอมหวานมัน โดยแทบจะไมตองจ้ิม

นํ้าจ้ิมท้ังนํ้าจ้ิมแจวและนํ้าจ้ิมหวานเปนท่ีคุนล้ินของ

ลูกคาท่ีตางก็บอกตอๆ กันไป เพราะความอรอย

และเมนูน้ีแหละครับท่ีไดรับการยกยองจากมิชลิน

ไกดใหไดรับรางวัลระดับบิบกูรมองต ถึง 2 ปซอน

นอกจากไกยางแลว เมนูที่มิชลิน

ไกดแนะนําวาอยาไดพลาดสั่งมาชิมอีก 

3 อยาง คือ คอหมูยาง ที่ใชคอหมูแทๆ 

มายาง จนสุกรสชาติกรอบมัน

หวานอรอย จิ้มกับน้ําจิ้มมะขาม

จะเขากันไดอยางดี ลาบเปด ที่

นอกจากจะใชเปดสดๆ มาทํา

ลาบแลว เคร� องปรุงตางๆ ก็

ใสกันอยางเต็มที่ และเมนูเด็ด

สุดทายที่มีมิชลินไกดแนะนํา

ก็คือ สมตําไทย ที่คุณสุเมธได

ปรับสูตรการตําใหเปนสมตํา

รสชาติที่คนกรุงชอบกิน

รานพระรามเกาไกยาง สาขาสายไหม 40 นี้ คุณพลอยเธอ

ไดนําเอาเมนูของรานที่มีมิชลินไกดแนะนําทั้ง 4 เมนู มาไวที่ราน

อยางครบครันและเมนูเด็ดๆ ที่ลูกคาช� นชอบอีกหลายเมนู เชน 

ตมแซบกระดูกออน ที่เนื้อหมูทุกชิ้นจะตองมีกระดูกออนติดมา

ดวย เคี้ยวสนุกปากมาก สมตําไทย

ถั่วกระจก เปนเจาแรกๆ ที่นําถั่ว

กระจกที่มีรสชาติหวาน กรอบ มัน 

มาใสในสมตําทําใหมีรสชาติอรอย

มากขึ้นและอาหารเวียดนาม เชน 

แหนมเนือง เปนสูตรเฉพาะของ

คุณสุเมธ จากจังหวัดอุดรธานี ที่

ตองเนนหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสด 

สะอาด รสชาติอรอย ยิ่งกินก็ยิ่งมัน

ครับ 

สําหรับสาขาสายไหมนี้คุณ

พลอยเธอมีเมนูเพิเศษรสชาติแปลก

อรอยโดยเฉพาะเพ� อใหบริการ คือ 

ตําถาดปูปลารา ซึ่งภายในถาดจะ

มีทั้งสมตํา กุงยางเกลือ หอยแมลง

ภูนิวซีแลนด หมูยอทอด แคบหมู 

ขนมจีน และผักเคร� องเคียง ที่

มี ถั่วงอก กระหล่ําปลี โดยเฉพาะ

สมตํานั้นมีใหเลือกตามใจชอบ 

ทั้ง สมตําไทย สมตําลาว สมตําปู

ปลารา เม� อกินรวมกันทั้งในถาดก็

จะไดรสชาติหวานอรอยที่แปลกจาก

วัตถุดิบหลากหลายครับ

ถาชอบใหสมตํามีรสชาติแปลกแตอรอยมากขึ้น ขอแนะนํา

ใหสั่งตําหลวงพระบางกุงสด ซึ่งในน้ําของสมตํานั้นจะมีสวนผสม

ของกะปและปลาราจะไดทั้งความหอม ความอรอย เนื้อของกุง

สดๆ ที่ทั้งหวานทั้งมัน เม� อถูกน้ําแซบๆ หอมๆ แทรกเขาไปบวก

กับมะเขือตางๆ คิดดูก็แลวกันวาจะใหรสชาติอรอยขนาดไหน

รานพระรามเกาไกยาง รานอาหารอีสานรสชาติชาวกรุง 

สาขาสายไหม ซอย 40 นี้ มีที่นั่งกวางขวางลุกนั่งสะดวกสบาย

ใหไดเลือกนั่งตามใจชอบทั้งดานริมถนนมองเห็นรถราวิ่งผานไป

มาอยางชัดเจน หรือที่นั่งรอก็มีมุมใหถายรูปสวยๆ อาหารก็อรอย 

ราคาไมแพง สะอาดทั้งตอหนาและลับหลังดังคําขวัญของรานที่

สําคัญอยาลืมวา เม� อซื้อไกยาง 1 ตัว ทางรานจะแถมใหอีก 1 

ตัว จนถึงวันศุกรที่ 18 มีนาคม นี้ ครับ

ชิมตําถาดปูปลาราที่ราน 

พระรามเกาไกยาง 
สาขาถนนสายไหมซอย40

ช� อราน พระรามเกาไกยาง (สาขาสายไหม ซอย 40)

เจาของ คุณชนิลเนตร (พลอย) ตอสหะกุล

สถานท่ี ถนนสายไหม รานอยูท่ีปากซอยสายไหม 40 เปดบริการต้ังแต เวลา 10.00-22.00 น.โทรศัพท 09-

2423-8444

วามเคล� อนไหวการแขงขัน 

ONE X ฉลองครบรอบ 10 ปของ

วัน แชมเปยนชิพ องคกรศิลปะ

ปองกันตัวที่ยิ่งใหญที่สุดแหงเอเชีย ซึ่งเตรียม

จะเปดสังเวียนสิงคโปร อินดอร สเตเดียม 

ประเทศสิงคโปร ดวลกันในวันเสารที่ 26 

มีนาคม 2565 โดยมีนักสูไทยรวมทําศึกดวย

นําโดย แสตมป แฟรเท็กซ, รถถัง จิตรเมือง

นนท, นองโอ ไกยางหาดาว, กัปปตัน เพชร

ยินดีอะคาเดมี, สิทธิชัย ศิษยสองพี่นอง และ

ซุปเปอรบอน สิงหมาวิน

ลาสุดเม� อวันที่ 8 มีนาคม 2565 วัน 

แชมเปยนชิพ จัดกิจกรรม Open Workout 

นํา 2 ยอดนักสู ไดแก แสตมป แฟรเท็กซ 

และ “รถถัง จิตรเมืองนนท” ยอดมวยแหงยุค 

โชวการฝกซอมและความแข็งแกรง พรอม

กับใหสัมภาษณพิเศษที่คายแฟรเท็กซ พัทยา 

จ.ชลบุรี ในชวงโคงสุดทายกอนการแขงขัน

สําหรับ แสตมป แฟรเท็กซ จะทา

บัลลังกแชมป โลก MMA รุนอะตอมเวต 

พบกับ แองเจลา ลี แชมปคนปจจุบันชาว

สิงคโปร ซึ่งถือเปนคูที่ไดรับความสนใจอยาง

มาก แตในครั้งนี้ยังถือเปนงานหนักของนัก

ชกสาวไทยที่จะกระชากเข็มขัดจากราชินี

ของรุนที่เปนไอดอลของตัวเอง

“แสตมป แฟรเท็กซ” เปดเผยวา ตนเอง

เริ่มซอมตั้งแตปลายเดือนมกราคม ขณะนี้

ถือวาพรอมเต็มที่ โดยมี ยอดไกแกว หรือวาย

ทูเค (Y2K) และเทรนเนอรคูใจ ดีเจ แจ็กสัน 

(DJ Jackson) ชวยซอม สําหรับไฟตนี้เนน

แกไขจุดดอยการตอสูทานอน สวนแองเจลา ลี 

มีจุดดอยที่ทอง และรางสังเวียนมานานจาก

การคลอด ทําใหมีโอกาสไดเปรียบสวนนี้

“แสตมปหวังชัยชนะ แมวาจะเปน

งานยาก เช� อวาแองเจลา ลี ที่เพิ่งมีลูก รางกาย

อาจยังไมฟน ไมฟตรอยเปอรเซ็นต แมจะ

ซอมดีแคไหน สวนตัวยอมรับวาในไฟตนี้มี

ความกดดันที่หลายคนตั้งความหวังไว ทําให

ตองซอมอยางหนัก เพ� อชิงเข็มขัดจากแองเจ

ลา ลี มาใหได เปาหมายตอไปถาชนะไฟต

นี้ ไดก็หวังกลับไปชิงแชมปมวยไทยกับคิก

บ็อกซิ่งอีกครั้ง”

ขณะที่รถถัง จิตรเมืองนนท จะขึ้น

‘แสตมป-รถถัง’โชวแกรงเตรียมลุยศึกONE X 

ฉลอง10ป‘วัน แชมเปยนชิพ’26มี.ค.ที่สิงคโปร

สังเวียนดวลไฟตพิเศษกับ ดิมิเทรียส จอหนสัน หรือดีเจ นัก

สูระดับตํานานฝงอเมริกา ซึ่งถือเปนไฮไลตของศึกใหญฉลอง 

10 ปที่เปนการนํายอดฝมือตางสายมาปะทะกัน ภายใตกติกา

ผสมมวยไทย-การตอสูแบบผสมผสาน (MMA) โดยถือกติกา

ใหมที่ไมเคยมีมากอนในประวัติศาสตร

“รถถัง จิตรเมืองนนท” เปดเผยวา ตั้งแตชกมวยมา

ถือวาไฟตนี้ซอมหนักที่สุดในชีวิต ตอนนี้พรอมเต็มที่ในการ

เจอกับดิมิเทรียส จอหนสัน ซึ่งไฟตนี้มีความพิเศษที่ชกมวย

ไทยยก 1, 3 และ MMA ยก 2, 4 โดยในมวยไทยเปนทางถนัด

ของเรา สวน MMA เปนการชกครั้งแรก ก็มีโคชของคายแฟร

เท็กซมาคอยสอน วางแผนแกเกมในการเทกดาวน แมวามีเวลา

เตรียมตัวนอย แตก็ไดซอมเต็มที่ สามารถแกไขการเทกดาวน

จนซับมิสชันได สวนมวยไทยจะเนนลูกเตะขา รวมทั้งเสริมความ

แข็งแกรงทุกสวนของรางกาย ทั้งแขน ขา และเสริมเวตเทรนนิ่ง

รถถังกลาวอีกวา สําหรับดีเจก็ไดติดตามตั้งแตเขาวัน แชม

เปยนชิพ ซึ่งก็มองวาดีเจเปนตัวอยางนักกีฬาตัวเล็ก มีความสูงเพียง 

160 ซม. แตมีความวองไวในการเขา-ออก โดยไดศึกษาสไตลการชก

ตลอด ซึ่งไฟตนี้ ไดเปรียบเสียเปรียบพอกัน ตั้งใจจะพยายามจบไวใหได

ในยกแรก

“ผมเองเต็มที่แน�นอน เพ� อคนที่รอคอยดูไฟตประวัติศาสตร เปน

ไฟตที่พิสูจนผมหลายๆ อยาง ไดลองแขงในแบบ MMA ดวย ฝากแฟนๆ 

เปนกําลังใจใหผมและนักกีฬาไทยทุกคนดวย ทุกคนจะทําหนาที่ตัวเองใหดี

ที่สุด สวนผมเองก็จะนําชัยชนะกลับประเทศไทยใหได ยอมรับวาหนักใจ แต

เปนการพิสูจนตัวเองดวย เพราะถามัวแตปฏิเสธก็จะกลัวตลอดไป ถาชนะก็

ถือเปนกําไรของชีวิต และผมเปนคนที่ชอบการตอสูทุกรูปแบบ เกิดมาในชีวิต

นี้ผมอยากลองทุกกติกาครับ”

แฟนๆ ชาวไทยรวมสงกําลังใจใหนักชกไทยในศึก ONE X วันที่ 26 มี.ค.65 

ติดตามความคืบหนาไดทาง www.onefc.com/th และเฟซบุก วัน แชมเปยนชิพ 

ประเทศไทย.

interthaipost69@gmail.com

ค

ค

แสตมป แฟรเท็กซ รถถัง จิตรเมืองนนท

แองเจลา ลี

ดิมิเทรียส จอหนสัน
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11บันเทิงไทย

ฟากข่าวช่อง one ปีนี้ปรับทัพสร้าง

กลยุทธ์ใหม่ ก้าวสู่การเป็นสำานักข่าว one 

news ที่เพิ่มทีมข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้อง

หลัง เพื่อพัฒนาการทำาข่าวหลักและข่าว

บันเทิงป้อนทั้ง 2 ช่อง คือช่องวัน 31 และ 

GMM 25 ด้านรายการวาไรตี้ก็ไม่น้อยห

น้า ส่งโชว์สุดพิเศษที่ได้ 6 หนุ่ม กัน นภัทร,   

คริส พีรวัส, ตั้ม วราวุธ, แอ๊ค โชคชัย, บูม 

สหรัฐ และกบ ทรงสิทธิ์ มาโชว์สกิลการ

ร้องเพลง “พิง” นับว่าเป็นการรวมตัวของ

พิธีกรสุดปังของช่องวัน 31 ส่วนหนุ่มเสียง

ดี บูม สหรัฐ แชมป์ The Star idol ก็ขอมา

ใช้พื้นที่ชวนหนุ่มสาวเสียงดีมาร่วมประชัน

เสียงร้อง ในรายการ The Star Divo Diva 

ศิลปินรุ่นใหญ่เสียงดี กบ ทรงสิทธิ์ ที่ครั้ง

นี้พกข่าวดีมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ แบบสุดๆ  

ตบท้ายด้วยรายการวาไรตี้หลากหลาย 

ความสนุก ให้คุณได้เพลิดเพลินได้ชมกัน 

อีกเพียบตลอดทั้งสัปดาห์ อาทิ รายการ 

โรงเกลือโชว์ดีมีทิป, รู้ไหมใครโสด, 4 ต่อ 

4, เดลี่โชว์, เก่งจริงชิงค่าเทอม, ดวลเพลง

ป็นสถานีโทรทัศน์ชั้นนำาของ

อุตสาหกรรมบันเทิงที่แฟนๆ และ

ผู้สื่อข่าวจับตามองมาโดยตลอด 

สำาหรับช่องวัน 31 และ GMM 25 ซึ่งอยู่

ภายใต้การบริหารของบริษัท เดอะ วัน เอ็น

เตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งในปีนี้ขอ

ประกาศด้วยการส่งคอนเทนต์เด็ดสุดปัง

ตลอดปี 2022 ทั้งละคร ซิตคอม รายการ

วาไรตี้ และข่าว มาให้แฟนๆ ได้ชมก่อน

ใคร ในรายการพิเศษ วันสนั่นจอ 

มาแน่นๆ ที่จะออกอากาศวัน

เสาร์ที่ 12 มีนาคมนี้ เวลา 

18.00-20.00 น. ทาง

ช่องวัน 31 และช่อง 

GMM 25 พร้อมกัน

โดยงานนี้ ได้ 

2 คู่ซี้ เกลือ กิตติ 

และนุ้ย สุจิรา มารับ

หน้าที่พิธีกร ประเดิม

ความสนุกกันที่ละคร

หลังข่าวจากช่องวัน 

31 นำาทีมโดยละคร

ดรามาเข้มข้น “ใต้หล้า” 

ที่ได้ผู้กำากับมือรางวัล สันต์ 

ศรีแก้วหล่อ มาร่วมงานกับ

พระเอกคู่บุญมากฝีมือ ต่อ ธนภพ 

ประกบคู่ เพลงขวัญ นัตยา ต่อด้วยละครโร

แมนติกแอกชัน “หัวใจรักพิทักษ์เธอ” การ

ร่วมงานกับช่องวัน 31 เป็นครั้งแรกของ

พระเอก เคน ภูภูมิ ที่โคจรมาพบกับ วิว 

วรรณรท, ละคร “กู้ภัยหัวใจสู้” ที่ได้คู่หวาน 

ตงตง กฤษกร, เบสท์-รักษ์วนีย์ คำาสิงห์ มา

เล่นละครด้วยกันครั้งแรก  

ต่อด้วยละครโรแมนติกคอมิดี “รัก

สุดท้ายยัยจอมเหวี่ยง” นำาแสดงโดย บี น้ำา

ทิพย์, เน๋ง ศรัณย์ นอกจากนี้ยังมีละคร

พีเรียดฟอร์มยักษ์เรื่อง “คุณชาย” ที่ขน

ทัพนักแสดงมากฝีมือมารวมตัวกันอย่าง

คับคั่ง อาทิ ฟิล์ม ธนภัทร, ตงตง กฤษกร, 

แท่ง ศักดิ์สิทธิ์, ป๊อก ปิยธิดา, กิ๊ก มยุริญ 

ฯลฯ ต่อด้วยละคร “พิษรักรอยอดีต” ที่ได้

นางเอกสาว มารี เบิร์นเนอร์, ไบร์ท นร

ภัทร, บี น้ำาทิพย์, อาร์ต พศุตม์ มาประชัน

บทบาทกันอย่างสุดฝีมือ และ

ละครโรแมนติกดรามา 

“เวลากามเทพ” นำาแสดง

โดย ตรี ภรภัทร, เฟิร์น 

นพจิรา, ทอย ปฐมพงศ์ 

จากนั้นส่งไม้

ต่อมาบ้าน GMM 

TV ที่ส่งซีรีส์เรื่อง

ดังไว้เสิร์ฟความฟิน

ผ่านหน้าจอ GMM 

25 ตลอดปี 2022 

งานนี้ ได้แก๊งหนุ่ม

หล่อสุดฮอต คริส พีร

วัส, ลี ฐานัฐพ์, นิว ฐิติ

ภูมิ, นนน กรภัทร์, โอม                          

ภวัต และป๋อมแป๋ม นิติ มา

พูดคุยถึงคอนเทนต์เด็ดกับซีรีส์

หลากรส อาทิ สงครามดอกไม้, Good Old 

Days ร้านซื้อขายความทรงจำา, Mama 

Gogo แม่มาคุมหนุ่มบาร์ร้อน, ด้วยรักและ

หักหลัง, The Wrap Effect รูปลับรหัสวาร์ป, 

10 Years Ticket หนังรักเรื่องที่แล้ว, UMG 

รักแรกหายไป ได้ใครมาวะ รวมถึงรายการ 

เทยเที่ยวไทย, ทอล์ก-กะ-เทย และรายการ 

“แฉ” ที่ยังคงยืน 1 เรียกเรตติ้ง 

เ

ชิงทุน, ดาราพารวย และ soundcheck 

ฯลฯ   

จากนั้นพาไปพบกับโชว์พิเศษ     

จากศิลปินนักแสดงเลือดใหม่ของช่อง

วัน 31 ที่ใช้ชื่อว่า Day One เริ่มต้นกัน

ที่ 5 หนุ่ม LAZ iCON ต้าห์อู๋, อ๊อฟโรด, 

ไดร์ม่อน, เจลเลอร์, เป็นต่อ พร้อมเหล่า 

The Star idol ทั้ง 8 น้องๆ จากเวที LAZ 

iCon และ The Star idol ก็กำาลังจะมีผล

งานเดบิวต์ออกมาให้แฟนๆ ได้ฟังกันเร็วๆ 

นี้ นอกจากนี้ยังมี เอิร์ท ธนกฤต, วิน ทรง

สิน, กราฟิค รัชวิศน์, มุก ณปภัช จากซิต

คอม “รักเดียว” และที่แฟนๆ ต้องตั้งตารอ

ชม คือการเปิดตัว The Five Element 5 

พระเอกหนุ่มจากช่องวัน 31 นำาโดย ตงตง 

กฤษกร, ตรี ภรภัทร, ฟิล์ม ธนภัทร, ไบร์ท 

นรภัทร และเน๋ง ศรัณย์ ซึ่งพวกเขาจะมีผล

งานสุดฟินมากมายหลายรสหลากอารมณ์

มาให้แฟนๆ ได้ชมกันตลอดทั้งปีแน่นอน.

ปล่อยของไม่ยั้งทีเดียวสำาหรับ

ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30  

ล่าสุดเตรียมนำาซีรีส์จีนย้อนยุคที่

ดัดแปลงจากนิยายจีนยอดฮิตมาลง

จอ ปักหมุดความสนุกกันทุกเสาร์                    

และอาทิตย์ เวลา 22.00 น. กับซีรีส์

เรื่อง ท่านอ๋องเมื่อไรท่านจะหย่ากับ                                      

ข้า (The Eternal Love) ซึ่งฮอตฮิต

ติดลมบน พร้อมมีผู้ชมมากกว่าหนึ่งพัน

ล้านวิว 

พบกบัการประชนับทบาททางการ

แสดงของ 2 นักแสดงชื่อดังจากแดน

มังกร ที่คว้ารางวัลนักแสดงนำาหญิงและ

นำาชายยอดเยี่ยม (เว็บซีรีส์) ในงาน The 

Actors of China Award Ceremony 

แต่งชายาที่สงสัยว่าจะเป็นสายลับเข้ามา   

สอดแนม เขาสังเกตเห็นว่านางมีความลับ

จึงระแวงและไม่ยอมเปิดใจ แต่เขาคงคาด

ไม่ถึงว่าความลับที่ชายาของเขาปกปิดอยู่

นั้นจะน่าเหลือเชื่อขนาดนี้ เมื่อฉู่ เสี่ยวถาน 

ครั้งที่ 6 สิง เจาหลิน และเหลียงเจี๋ย 

พร้อมนักแสดงยอดนิยมเพียบ อาทิ หวัง 

รุ่ยชาง, ซิน รุ่ยฉี, ซุน อี้หมิง ฯลฯ โดยท่าน

อ๋องเมื่อไรท่านจะหย่ากับข้า เป็นเรื่องราว

ของโม่ เหลียนเฉิง ท่านอ๋องขี้ระแวงต้อง

จับผลัดจับผลูมาอยู่ในร่างคุณหนูถาน   

เอ๋อ หญิงสาวจากยุคปัจจุบันที่ต้อง

ย้อนยุคมาอยู่ในยุคจีนโบราณเพราะ

เตียงไม้ และต้องกลายมาเป็นชายา

ของท่านอ๋อง. 

‘วัน31-GMM25’เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

ส่งทัพนักแสดงแม่เหล็กลงคอนเทนต์ปี2022 

‘ป้าง’ขอทำาเพลงตามวัย 

ผันตัวเองเป็นนักร้องอิสระ
ป้าง-นครินทร์ 

กิ่งศักดิ์ ร็อกเกอร์รุ่น

ใหญ่ เจ้าของเพลง

ฮิต อาทิ สบายดี, ทำา

อะไรสักอย่าง, คบไม่

ได้ ฯลฯ และเพลงดัง

ที่สร้างปรากฏการณ์

ถล่มทลายบนโซเชีย

ลด้วยยอดวิวที่มา

กกว่า 100 ล้าน

วิว อย่าง ภูมิแพ้

กรุงเทพฯ, คนมี

เสน่ห์, ทุกคนเคย

ร้องไห้ และกรรม ที่

ไม่ว่าจะปล่อยเพลง

ไหนออกมาเนื้อหา

ก็โดนใจ ใครๆ ก็

ต้องร้องตามกันทั่ว

ประเทศ  

ซึ่งล่าสุดเจ้า

ตัวได้โพสต์เฟซบุ๊ก

ส่วนตัว Nakarin 

Kingsak แจ้งว่า 

ตอนนี้ ได้ผันตัวเองมา

เป็นศิลปินอิสระ ไม่

ได้ต่อสัญญากับแก

รมมี่ หลังจากที่ดูแลกันมากว่า                                 

20 ปี! ขอทำาเพลงตามอัธยาศัย

ของวัย ด้วยอายุที่ใกล้วัย

เกษียณ โดยข้อความระบุ

ว่า “ตอนนี้เป็นนักร้องอิสระ

แล้วนะครับ ล่าสุดตัดสินใจ

ไม่ได้ต่อสัญญากับแกรมมี่ 

เพราะอายุเข้าใกล้วัยเกษียณ

ไปทุกที อยากจะทำางานเพลง

ตามสะดวก อาจจะใช้เวลาช้านานหรือ

รวดเร็วตามอัธยาศัยของวัยที่

มากขึ้น ทางแกรมมี่ก็แสนดี

บอกว่าสำาหรับพี่ป้างจะเข้าจะ

ออกเมื่อไรก็ได้ ขอบคุณทาง  

แกรมมี่นะครับ เราร่วมงาน                                  

กันมาอย่างดีจริงๆ เร็ววันนี้จะ

มี single ใหม่ให้ฟังกัน ก็จะออก

ที่ช่อง youtube ของลูกสาวนี่

แหละ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะ

ครับ มิตรรักแฟนเพลง”.

‘ช่อง9’คัดสรรงานดีมีคุณภาพ

จัดซีรีส์จีนลงจอทุกเสาร์-อาทิตย์



12 ขาวประชาสัมพันธ

คริสป ครีม ประเทศไทย โดย ดร.อุษณีย 

มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคดีเอ็น 

จํากัด เตรียมขยายสาขาความอรอยของโดนัท

สูตรลิขสิทธ์ิ คริสป ครีม ท่ีมาพรอมรูปแบบราน

โฉมใหม ดีไซนทันสมัย ณ ชั้น 1 ศูนยการคา 

เดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9ในวันศุกรที่ 

18 มีนาคม เวลา 10.00 น. เปนตนไป พรอม

โปรโมช่ันสุดพิเศษสําหรับแฟนคลับ คริสป ครีม 

โดนัท อีกดวย

ซีคอนสแควร ตอนรับปดเทอม จัดงาน 

“Universe of CAT” รวบรวมทุกอยางที่เกี่ยว

กับแมวสัตว  เลี้ยงมหัศจรรยแสนน�ารัก  พบ

กับกิจกรรมสุดพิเศษและความรูมากมาย

เอาใจทาสแมว  ช� นชมความน�ารักของเหลา

ซุปตารแมวเซเลบท่ีขนขบวนกันมา ท้ังเจาตอด 

แมวขัดจรวด, มาริโอ เดอะแคท, ไขขาวลูก

แมร, คุณมณี นินิว, Bigbolt and bumble 

และ Edward, พรอมถายภาพกับนองแมวเซเลบ,

ในงาน “Universe of CAT” ระหวางวันที่ 

11 - 20 มีนาคม ลานน้ําพุชั้น1  ศูนยสรรพ

สินคาซีคอนสแควร ศรีนครินทร

“ดวงตา” นับวาเปนอวัยวะที่สําคัญ

ของรางกายมนุษยที่ใชถูกใชงานตลอดทั้งวัน 

และในปจจุบันมีการใชคอมพิวเตอร  สมารทโฟน

เพิ่มมากขึ้น โดยไมคํานึงถึงอันตรายที่เกิดกับ

ดวงตา เพราะเม� อเวลาผานไปความเส� อม

ของดวงตาก็เปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได  การปองกัน

และการดูแลดวงตาใหแข็งแรงจึงเปนส่ิงสําคัญ 

หากขาดการดูแลที่ถูกวิธีจะสงผลถึงขั้นเสีย

การมองเห็นไดในท่ีสุด เน� องในสัปดาหตอหินโลก 

ประจําป 2565 ศูนยจักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว 

จัดชุดตรวจสุขภาพตา พรอมดูแลใหคําปรึกษา

โดยทีมจักษุแพทยผูชํานาญการ เพ� อชวยปองกัน

และลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางดวงตาลง 

คงความสดใสของการมองเห็นใหยาวนาน 

ตั้งแตวันนี้ – 31 มีนาคม สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยจักษุ  โทร.0-2223-

1351 ตอ 3333

PAON SEVEN-EIGHT HAIR COLOR 

ครีมเปลี่ยนสีผมสําหรับปดผมขาว เทคโนโลยี

จากประเทศญ่ีปุน ลดแรงเกินตาน สูงสุด 48% 

เพียงกลองละ 170 บาท (จากปกติ 240 บาท) 

เม� อซื้อ 3 กลอง ราคาพิเศษเพียง 435 บาท 

(จากปกติ 720 บาท) และเม� อซื้อ 6 กลอง 

ราคาพิเศษเพียง 750 บาท (จากปกติ 1,440 บาท) 

ตั้งแตวันนี้ – 31 มีนาคม ดูขอมูลและสั่งซื้อ

สินคาไดที่ www.facebook.com/paon78

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร 

พระราม 9 มอบประสบการณชอปปงแบบ

มีทแอนดกรี้ด  กับ “Go on Market”  ภายใน

งานพบกับสินคาคุณภาพและเหลาศิลปน – 

ดาราดัง ที่แวะเวียมาออกบูธผลิตภัณฑๆ ดี 

มาใหเลือกชอปแบบคุมคา อาทิ ครีมกันแดด 

โดย นุก-สุทธิดา เกษมสันต ณ อยุธยา, 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปดเผยภายหลังประชุมหารือการแก ไข

ปญหาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

และรับมอบหนังสือพิจารณาหลักเกณฑและ

เง� อนไขเขารวมโครงการอาหารเสริม (นม) 

โรงเรียน จากตัวแทนชุมนุมสหกรณ  นมไทย 

- เดนมารค จํากัด พรอมดวย นายประกอบ 

เผาพงศ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ณ 

หอง 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ วา 

ภายหลังไดรับหนังสือดังกลาวแลว จะนําขอ

รองเรียนของตัวแทนชุมนุมสหกรณนมไทย 

- เดนมารค จํากัด เขาหารือกับ ดร.เฉลิมชัย 

ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เพ� อตรวจสอบขอเท็จจริงและ

หาแนวทางในการแกไขปญหา ซึ่งเม� อได

ขอสรุปแลวจะเสนอตอ พลเอก ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เพ� อชวยเหลือ

เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมของไทยซึ่งเปนอาชีพ

พระราชทานใหสามารถมีสิทธิ์ เข ารวม

โครงการนมโรงเรียนได ทั้งนี้ โครงการดัง

กลาวไดรับงบประมาณจากรัฐบาลที่จัดสรร

ใหดําเนินการปละกวา 14,000 ลานบาท 

สําหรับผลิตนมโรงเรียน ที่มีคุณภาพใหแก

เด็กนักเรียนของไทยไดด� มนม และยังชวย

เหลือเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใหความสามารถ

ประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน

ท้ังน้ี จากขอรองเรียนของชุมนุมสหกรณ

โคนมไทย - เดนมารค จํากัด ที่ ไดมีการ

ประชุมรวมกันในหลายครั้งที่ผานมา พบวา 

มีหลายประเด็นที่จะตองตรวจสอบความถูก

ตองใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมเกี่ยวกับขอ

เท็จจริงวาเปนอยางไร อาทิ 1. การจัดสรร

โควตานมโรงเรียน ใหกับองคการสงเสริมกิจการ

โคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปการศึกษา

ละ 96 ตัน เปนจํานวนที่เหมาะสมหรือไม 

หากเทียบกับจํานวนเกษตรกร ที่ อ.ส.ค. จะ

ตองรับซื้อน้ํานมดิบวันละประมาณ 700 ตัน

ตอวัน หรือรอยละ 9 ของโครงการนมโรงเรียน

ที่จะใชนมดิบทั้งระบบประมาณ 1,200 ตัน

ตอวัน จากผลผลิตนมทั้งประเทศ 3,500 ตัน

ตอวัน 2. คุณภาพนมดิบท่ีเขาโครงการเปนไป

ตามมาตรฐานท่ีมีการกําหนดหรือไม เน� องจาก

เกษตรกรระบุวา ในบางพื้นที่ยังพบปญหา

คุณภาพนํ้านมยังไมไดมาตรฐาน  แตบางโรงงาน

นําไปผลิตเขาโครงการได ซึ่งเร� องนี้เห็นควร

ตองมีการมาวางระบบตรวจสอบใหถูกตอง 

‘รมช.มนัญญา’ เตรียมหารือ ‘รมว.เกษตรฯ’ เรงแกปญหาโควตานมโรงเรียน 

ชวยเหลือสหกรณผูเลี้ยงโคนมใหไดรับความเปนธรรมทุกฝาย

และชัดเจน และ 3. การที่มีผูประกอบการไป

จัดต้ังโรงงานผลิตนมขนาดเล็ก 3 – 5 ตัน  เพ� อ

ขอรับสิทธิ์เขาโครงการนมโรงเรียน โดยไมมี

ที่มาของฟารมโคนมที่นํามาผลิตเปนวัตถุดิบ 

กรณีนี้จําเปนที่จะตองมีการตรวจสอบวาเปน

จริงตามขอรองเรียนหรือไม เปนตน

“เจตนารมณของโครงการนมโรงเรียน 

คือ ตองการใหนักเรียนของไทยไดด� มนมที่มี

คุณภาพ และขณะเดียวกันก็ทําใหเกษตรกร

ผูเลี้ยงโคนมของไทยมีความยั่งยืนในการ

ประกอบอาชีพ ที่ผานมาจึงไดมีการกําหนด

รูปแบบโครงการวา นมที่เขาโครงการนม

โรงเรียน สวนหนึ่งจะตองมาจากเกษตรกร 

แตจะเห็นวาปจจุบัน อ.ส.ค. ซึ่งเปน

รัฐวิสาหกิจมีหนาที่รับซื้อ รับผิดชอบ

นมจากเกษตรกร ซ่ึงมีสมาชิกประมาณ 

4,500 ครัวเรือน ปริมาณน้ํานมดิบ 

700 ตันตอวัน แตไดสิทธิ์โควตานม

โรงเรียนเพียง 96 ตันตอวัน ที่เหลือ

เปนภาคสวนอ� นที่ ไดรับโควตาไป 

แต่เมื่อเกิดปัญหาความเดือดร้อน

ของเกษตรกร ท้ังราคานํ้านม คุณภาพ

น้ํานม นมโรงเรียนบูด นมโรงเรียน

เสีย อ.ส.ค. เปนหน�วยงานแรกที่ถูกรองเรียน 

ในขณะที่ อ.ส.ค. มีสวนผลิตเพียงรอยละ 9 

เทาน้ัน และสัดสวนนมโรงเรียน 96 ตันตอวัน 

ไมสามารถที่จะดูแลสมาชิกสหกรณ โคนมได

อยางครอบคลุม ทําใหเกษตรกรเดือดรอน 

รวมถึง อ.ส.ค. ยังตองแบกภาระสต็อกน้ํานม 

UHT กวา 30,000 ตัน เน� องจากประสบปญหา

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น จะเสนอ 

รมว.เกษตรฯ ใหนําเร� องนี้หารือในสวนของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเรงดวน จะ

ไมรอใหเกษตรกรตองขนนมมาทิ้งเหมือนใน

อดีตที่ผานมา” รมช.มนัญญา กลาว

ดาน นายสมาน เหล็งหวาน ประธาน

กรรมการชุมนุมสหกรณนมไทย - เดนมารค 

จํากัด มีขอเสนอในหนังสือใหกระทรวงเกษตร

และสหกรณพิจารณา ดังน้ี 1. ทบทวนพิจารณา

โควตานมโรงเรียนใหกับกลุมเกษตรกร 

สหกรณ โคนมที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมเปน

สมาชิกกอนผูประกอบการบางรายท่ีไมมีโคนม 

และใหยกเลิกคุมครองโรงงานโรงนมเล็ก

ทั้งหมด ซึ่งไมเกิดประโยชนแกเกษตรกรและ

นักเรียน ใหยกเลิก ทั้งขนาด 5 ตัน และ 

3 ตัน มิฉะนั้นจะเกิดโรงใหมขึ้นทุกป แต

จํานวนเด็กนักเรียนตามงบประมาณเทาเดิม 

2. ใหสหกรณที่มีเกษตรกรเลี้ยงโคนมจริงเปน

สมาชิก และไดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ซื้อ

ขายน้ํานมดิบระหวางกัน และตองการขอ

สิทธ์ิโควตาทํานมโรงเรียน โดยขอจัดสรรสิทธ์ิ

โควตาใหเปนไปตามสัดสวนการรับน้ํานมดิบ

ที่เปนธรรมและโปรงใส (เกษตรกรตัวจริง) 

ท่ีรวมตัวเปนสหกรณหรือกลุมเกษตรกรตัวจริง 

3. ใหยกเลิกหลักเกณฑและเง� อนไขคุณสมบัติ

ของผูประกอบการนมโรงเรียน อนุญาตประกอบ

กิจการโรงงานเฉพาะกลุมเกษตรกร สหกรณ

โคนม โดยใหสามารถจางโรงงานผลิตภัณฑ

นมในพื้นที่ที่มีกระบวนการผลิตผานหลัก

เกณฑอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เปนไป

ตามขอกําหนด 4. พิจารณาใหกลุมเกษตรกร

และสหกรณไดสิทธ์ิโควตา เขาไปทํานมโรงเรียน

งายและมากขึ้น เพ� อสรางมูลคาเพิ่มน้ํานมท่ี

ผลิตได และเปนชองทางเพ่ิมรายไดใหสหกรณ

และเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมมีตลาดที่แน�นอน 

ม่ันคง และย่ังยืน 5. ใหจัดสรรสิทธ์ิตามสัดสวน

การรับนํ้านมดิบของเกษตรกร เพ� อใหเกิดความ

เปนธรรมแกทุกฝายและยุติธรรม และ 6. ให

ตรวจสอบผูประกอบบางรายที่ ไมรับน้ํานม

ดิบจากเกษตรกรแตกลับมาไดงบในโครงการ

นมโรงเรียน 

ท้ังน้ี นายสมาน ระบุวา ขณะน้ีเกษตรกร

ไดรับความเดือดรอนจากการจัดสรรโควตา

นมโรงเรียน ซึ่งมองวาไมเปนธรรมกับภาค

เกษตรกร จึงตองมาขอความเปนธรรมจาก

รัฐบาลชวยแกไขปญหาดังกลาว

อิสราเอล สตารทอัพ   ดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจและการพาณิชย สถาน

เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย ใหเกียรติเปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ “ธุรกิจ

สตารทอัพในอิสราเอล” ของ หลักสูตร “ALPHA WEALTH” (อัลฟา เวลท) หลักสูตรให

ความรูความเขาใจดานการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง ยุคดิจิทัล โดยมี ดร.ศุภชัย สุขะนินทร 

และพิชัญญา กัญจนาภรณกรรมการบริหาร บริษัท ไฟวเวล ใหการตอนรับ ณ หองบอลรูม 

โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ 

ดร.พลรัตน เอกโยคยะ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) รวมกับ จิณณวัตร 

สิริวัฒน กรรมการผูจัดการ บริษัท ซีนาริโอ และหน�วย

งานภาครัฐและภาคีเครือขาย รวมงาน Asia-Pacific 

Regional Commemoration of International Women’s 

Day 2022 (IWD 2022) “Equality Today for a Sustainable 

Tomorrow” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม

แหงเอเชียและแปซิฟก (ESCAP) และ องคการเพ� อสตรี

แหงสหประชาชาติ (UN Women) โดยมีวัตถุประสงคใน

การจัดงานเพ� อสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งเปน

หนึ่งในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) เน� อง

ในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2565 ณ หองประชุม UN 

Conference Centre, ESCAP Hall, ถนนราชดําเนิน

โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได

มีนโยบายในการรวมรณรงคสงเสริมความเสมอภาค

ความเทาเทียมระหวางเพศ รณรงคตอตานและยุติความ

รุนแรงในทุกรูปแบบตอผูหญิง และกลุมผูมีความหลากหลาย

ทางเพศ (LGBTQIA+) มาโดยตลอด เพ� อใหการอยูรวม

กันของทุกคนในสังคม เปนไปอยางมีความสุขและเกื้อกูล

กัน ซึ่งจะสงผลในภาพรวมที่จะทําใหเศรษฐกิจและสังคม

สามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน

ทิพยประกันภัย รวมสงเสริมความเสมอภาคและความเทาเทียมทางเพศ 

ในงาน Asia-Pacific Regional Commemoration of International Women’s Day 2022 (IWD 2022)“Equality Today for a Sustainable Tomorrow”

ผลิตภัณฑดูแลผม HAIRITZ โดย ฮาน�า -

ทัศนาวลัย จักรพงษ, Kory Serum ครีมหนา

เดง โดย โก- ดร. ธีรศักดิ์ พันธุจริยา , ลูกตาล

ลอยแกวและน้ําพริกสุดแซบจาก ปงปอง - 

สะแกวัลย ยงใจยุทธ   เปนตน  นอกจากนี้ยัง

มีบูธโปรโมชั่นชุดแตงงานสวยๆ จาก Finale 

wedding studio พรอมดวยของกินของใช

จากรานดังที่คัสสรรมาใหลูกคาคนพิเศษโดย

เฉพาะ  ทั้งสินคาแฮนดเมดแตงบาน  เสื้อผา 

รองเทา เคร� องประดับ ตนไม และอาหาร

แสนอรอย อีกมากมาย ในบรรยากาศอบอุน 

เปนกันเอง ตั้งแตวันนี้ -18 มีนาคม เวลา 

10.00 น. -20.00 น. บริเวณ ลานเวสตวิลเลจ 

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จัดกิจกรรม

ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ม า ชิ ก ช ม ร ม 

STRONG - จิตพอเพียงตานทุจริตเพ� อปก

หมุดพื้นที่เสี่ยงตอการทุจริต ภาคกลาง (ภาค 

2 และภาค 7) ในรูปแบบ Online Platform 

ผานระบบ Zoom Webinar ณ หองลีโอ 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น วันที่ 

16 มีนาคม เวลา 8.30 น.

อิมแพ็ค เชิญชวนผูรักการอานพบกัน

ในงานมหกรรมหนังสือนานาชาติ บ๊ิกแบดวูฟ 

บุคเซลล ซึ่งครั้งนี้มาพรอมโปรโมชั่นเด็ดๆ 

หนังสือใหมๆ  กวาหม� นเลม รวมถึงส� อการสอน 

ของตกแตง มากมายเชนเคย พิเศษ ลดสูงสุด 

50%-95% ครอบคลุมทุกหมวดหมูหนังสือ 

เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ไมวาจะเปน หนังสือ

สําหรับเด็ก การออกแบบ ดนตรี กีฬา ภาพยนตร 

กราฟฟคโนเวล แฟช่ัน ธุรกิจและเศรษฐศาสตร  

จัดสวน ทําอาหาร งานอดิเรก จิตวิทยา

และแรงบันดาลใจ หนังสือปอบอัพ รถยนต 

นวนิยาย ความรัก สืบสวน ชีวประวัติ วรรณกรรม

เยาวชน และอ� นๆ อีกมากมาย ระหวางวันที่ 

23 มีนาคม – 3 เมษายน  เวลา 10.00 – 

22.00 น. ณ อาคาร 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ซันคิสท แบรนดผลิตภัณฑถ่ัวพิสทาชิโอ 

และเคร� องด� มน้ํานมพิสทาชิโอ ภายใตเครือ

เฮอริเทจ จัดโปรโมชั่นอรอยเต็มคํากับพิสทา

ชิโอ 3 รสชาติ เพลิดเพลินเต็มอิ่มตลอดวัน 

ไดแก พิสทาชิโออบเกลือ, พิสทาชิโออบเกลือ 

รสพริกไทยดํา และพิสทาชิโอฮอตแอนดสไปซ่ี 

ในขนาด 150 กรัม ราคาพิเศษเพียง 100 

บาทเทาน้ัน ปกติราคา 118 บาท โดยสามารถ

พบกับโปรโมชั่นดีๆ แบบนี้ ไดแลว ตั้งแตวันที่ 

3 – 30 มีนาคม 2565 ที่โลตัส ทุกสาขา 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2813-

0954-5  

สมาคมศิษยเกาสาธิตปทุมวัน จัดงาน 

“ตลาดรวมมิตรสาธิตปทุมวัน 2” ณ สามยาน

มิตรทาวน ระหวางวันศุกรที่ 18 -วันอาทิตย

ที่ 20 มีนาคม นี้ มุงสานสัมพันธ อุดหนุน

กิจการ ตอยอดธุรกิจ ภายใตการรักษาความ

ปลอดภัยจากโควิด 19 อยางเครงครัด รวม

อุดหนุนสินคาคุณภาพ อาทิ สินคาที่ระลึก

จากสมาคมศิษยเกาสาธิตปทุมวัน อาหาร 

ขนม เคร� องด� ม เคร� องประดับ ของใช บัตรรับ

ประทานอาหาร บัตรที่พักโรงแรม ในราคา

พิเศษ สนใจเขารวมงานโดยรถยนตสวนตัว

สามารถจอดรถไดที่สามยานมิตรทาวน หรือ

สามารถใชรถไฟใตดิน (MRT) สถานีสามยาน 

ทางออก 2 คนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Face-

book สาธิต ปทุมวัน มารเก็ตเพลส

ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกัญชา

ทางการแพทยอยางตอเน� อง” ดร.สาธิต กลาว 

นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาวเพิ่มเติมวา 

ในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร

การแพทยครบ 80 ป ในปนี้กรมวิทยาศาสตร

การแพทย ไดจัดงานขึ้นโดยกิจกรรมภายใน

งานชวงเชามีพิธีสงฆ พิธีมอบรางวัลแกบุคลากร

ดีเดน การประกาศรางวัลบุคคลทรงคุณคา  

พิธีเปดศูนยรวมบริการ One Stop Service 

Center กรมวิทยาศาสตรการแพทย และชวง

บายมีกิจกรรมเยี่ยมชมหองปฏิบัติการกรม

วิทยาศาสตรการแพทย (Open House On-

line) อาทิ หองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 หอง

ปฏิบัติการตรวจยืนยัน COVID-19 หองปฏิบัติ

การกีฏวิทยาทางการแพทย ศูนยเทคโนโลยี

ทางการแพทยและสาธารณสุขที่วิจัยและผลิต

ชุดทดสอบอยางงาย เชน ชุดตรวจแอนติบอดี้ 

หองปฏิบัติการทดสอบหนากากอนามัยทางการแพทย 

และการทดสอบเคร� องวัดความดันโลหิต ตรวจ

วิเคราะหเคร� องสําอาง ตรวจวิเคราะหวัตถุ

อันตราย และศูนยเคร� องยาสมุนไพร โดยได

ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดงานใหเขากับสถานการณ

การระบาดของโรคโควิด 19 ใชแนวทาง

เวนระยะหาง จํากัดจํานวนผูรวมงาน เพ� อลด

ปญหาความแออัด นอกจากน้ีไดจัดชองทางใน

รูปแบบออนไลนและการถายทอดสด (Live) ผาน 

Fanpage Facebook กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ใหประชาชนท่ัวไปและผูท่ีสนใจไดรับชมงาน

และรวมแสดงความยินดีอีกดวย

เม� อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ที่กรม

วิทยาศาสตรการแพทย จ.นนทบุรี ดร.สาธิต 

ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 

พรอมดวย นางสุพัชรี ธรรมเพชร ผูชวย

เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

คณะผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย

ศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร

การแพทย ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาท่ี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมพิธีเปดงาน

วันคลายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตรการ

แพทย ครบ 80 ป ภายใตช� องาน “80 ป การ

วิจัยและพัฒนา เพ� อสุขภาพที่ดีของคนไทย” 

และมอบรางวัลบุคลากรดีเดน ประจําป 2564

ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงสาธารณสุข กลาววา  กรมวิทยาศาสตร

การแพทย จัดต้ังข้ึนภายใตกระทรวงสาธารณสุข 

มีบทบาทภารกิจในการใหบริการตรวจ

วิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพ ชันสูตรโรค และ

เฝาระวังความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ

ดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข 

ตลอด 80 ปท่ีผานมากรมวิทยาศาสตรการแพทย

ไดมุงมั่นพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร

การแพทย ใหมีความทันสมัย มีนวัตกรรม

และองคความรู ใหมจากการวิจัยจํานวนมาก 

และสามารถสนับสนุนการแก ไขปญหา

สาธารณสุขของประเทศใหบรรลุวัตถุประสงค 

“ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง 

ประเทศไทยแข็งแรง”                                                                

ดร.สาธิต กลาวตอวา จากเหตุการณ

การระบาดของโรคโควิด 19 กรมวิทยาศาสตร

การแพทยไดแสดงศักยภาพใหเห็นวา สามารถ

ตรวจยืนยันการติดเชื้อในผูปวยรายแรก 

ดวยการถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนม จนกระท่ัง

นําไปสูการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย Real-time 

RT-PCR ท่ีมีความแมนยํา ถูกตอง นอกจากน้ี

กรมวิทยาศาสตรการแพทยยัง ขยายขีดความ

สามารถในการตรวจเชื้อโควิด 19 ในประเทศ

ใหเพียงพอดวยการ พัฒนาหองปฏิบัติการ

ทั่วประเทศใหเปนเครือขายชวยตรวจการ

ติดเชื้อโควิด 19 ตามโครงการ 1 แล็บ 1 

จังหวัด รายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง ทําให

ประเทศไทยมีศักยภาพในการคนหาผูติดเช้ือ

ในทุกพ้ืนท่ีไดอยางรวดเร็ว และในการระบาด

ระยะตอมายังได พัฒนาและดําเนินการเฝา

ระวังการกลายพันธุของเชื้อโควิด 19 ซึ่งทําให

การวางมาตรการปองกันควบคุมโรคของ

กระทรวงสาธารณสุขและของประเทศมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

“นอกจากนี้ ยังไดตอบสนองและรวม

ขับเคลื่อนนโยบายให้สมุนไพรไทยเป็นพืช

เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะพืชกัญชา 

ซึ่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย มีสวนรวม

ดําเนินการอยางครบวงจร ตั้งแตการปลูก 

การสกัด การวิเคราะห และการวิจัย เพ� อตอยอด

สูการใชประโยชนกัญชาในทางการแพทย 

ผลงานท่ีชัดเจน อาทิ การพัฒนากัญชาพันธุไทย 

4 พันธุที่มีลักษณะเดนเฉพาะ ใหสารสําคัญ

ในสัดสวนที่ตางกัน และไดรับการจดทะเบียน

รับรองสายพันธุ เพ� อเปนสายพันธุอางอิงของ

ประเทศไทยแลว  ซึ่งจะเปนการพัฒนาและ

สรางมูลคาสมุนไพรไทยสูสมุนไพรโลก ชวยให

ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันดาน

อุตสาหกรรมสมุนไพรเพิ่มขึ้น และยังไดมีการ

ครบรอบ 80 ป กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

เดินหนาสูการวิจัยและพัฒนา เพ� อสุขภาพที่ดีของคนไทย

วิวาหหวานช� น      ประจักษ - ละออ ตั้งคารวคุณ เปนประธานในพิธีฉลองมงคลสมรส

ระหวาง ชลภัสร บุตรี มานพ วรพิบูลยวิทย กับ นราวิชญ บุตร อนุรักษ - แววดาว ต้ังคารวคุณ 

โดยมี พลเอก อํานาจ - วิชรา สมประสงค มารวมแสดงความยินดีดวย ที่ รร.วอลดอรฟ 

แอสโทเรีย กรุงเทพฯ



13ยานยนต

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปน 1 ใน 13 

ประเทศของโลก และ 1 ใน 5 ของประเทศในทวีปเอเชีย ที่

ผานการรับรองจากองคกรระดับสากล ISQua EEA ครบทั้ง 

3 ดาน สรางความน�าเช� อถือและไววางใจใหกับประชาชน

ที่มารับบริการกับสถานพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

จากสถาบัน

ที่หองประชุมแซฟไฟร 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม 

ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ดร.สาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 

พรอมดวย นพ.ธีรพล โตพันธานนท ประธานกรรมการ

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และพญ.ปยวรรณ  

ลิ้มปญญาเลิศ ผูอํานวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถาน

พยาบาล รวมแถลงขาว “มาตรฐานบริการสุขภาพไทย 

กาวไกล ไดรับการรับรองจากสากล สะทอนคุณภาพและความ

ปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพ”

ดร.สาธิต กลาววา ขอแสดงความช� นชมสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)ในโอกาสที่ไดรับการรับรองจาก

หน�วยงานในระดับสากล International Society for Quality in 

Healthcare External Evaluation Association หรือ ISQua EEA 

ซึ่งเปนหน�วยงานที่ทําหนาที่ประเมินและรับรององคกรตางๆ มี

สมาชิกมากกวา 70 ประเทศทั่วโลก โดย สรพ.ไดรับการรับรอง

คุณภาพครบทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานองคกร (organisation) ดาน

มาตรฐาน (standard) และดานกระบวนการพัฒนาผูเยี่ยม

สํารวจ (surveyor training programme) เปน 1 ใน 13 ประเทศ

ของโลก และ 1 ใน 5 ของประเทศในทวีปเอเชีย ที่ไดรับการ

รับรอง สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการของ

ประเทศไทยที่มีมาตรฐาน เปนที่น�าเช� อถือและไววางใจของ

ประชาชนที่มารับบริการ 

“นับเปนความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่องคกรใน

ระบบสาธารณสุขมีขั้นตอน กระบวนการทํางานที่มีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล และขอขอบคุณ

บุคลากร เจาหนาที่สถานพยาบาลทุกแหงที่รวมมือกันพัฒนา

และยกระดับคุณภาพการใหบริการที่ดี ไดมาตรฐานและความ

ปลอดภัย จนเปนที่ยอมรับของนานาชาติ” ดร.สาธิตกลาว

นพ.ธีรพล กลาววา ปจจุบันประเทศไทยมีสถานพยาบาล

ท่ีเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐาน HA มากกวา 1,500 แหง 

ไดรับการรับรองแลว 768 แหง เปนสถานพยาบาลภาครัฐ 

689 แหง ภาคเอกชน 79 แหง และอยูระหวางการพิจารณา

รับรองคุณภาพ อีก 734 แหง นอกจากนี้ สรพ. ยังได

ใหการรับรองสถานพยาบาลประเภทอ� นๆ ดวย อาทิ สถาน

พยาบาลเฉพาะโรคเฉพาะระบบ เครือขายบริการสุขภาพ

ระดับอําเภอ ระบบเครือขายบริการสุขภาพ และศูนย

บริการสาธารณสุข ทั้งนี้เพ� อเปนการสรางความมั่นใจใหกับ

ประชาชนวาจะไดรับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลที่มี

คุณภาพมาตรฐาน HA เทียบเทามาตรฐานสากล  

ดานพญ.ปยวรรณ กลาววา สรพ. ไดเขาเปนสมาชิก

ของ IEEA และไดขอรับการประเมินจาก IEEA ท้ัง 3 โปรแกรม 

ไดแก ดานที่ 1 ดานองคกร ไดรับการรับรองครั้งแรก ในป 

2556 และในป พ.ศ. 2564 ดวยคะแนน 100 คะแนนเต็ม โดย

รับรองตั้งแตเดือน ธ.ค. 2564 - 2568 ดานที่ 2 ดานมาตรฐาน 

ไดรับการประเมินครั้งแรกเม� อป 2553 และตออายุการรับรอง

ตอเน� องเปนคร้ังท่ี 4 โดยมีการประกาศรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล

และบริการสุขภาพ (Hospital and Healthcare Standard: HA) 

ฉบับที่ 5 ตาม Principles for the Development of Health and 

Social Care Standards เม� อวันที่ 15 ก.พ. 2565 ที่ผานมา 

ดวยคะแนน 99.6% ซึ่งมาตรฐานฉบับดังกลาวจะมีผลบังคับ

ใชตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.2565 เปนตนไป และดานที่ 3 ดาน

กระบวนการพัฒนาผูเยี่ยมสํารวจ ซึ่งสรพ. ไดรับการรับรอง

ครั้งแรกในป 2559 และรับรองตอเน� องมาจนถึงปจจุบัน

สรพ.ผานการรับรองจากองคกรระดับสากล “ISQua EEA” การันตีคุณภาพการรับรองสถานพยาบาลไทย

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด ตอกย้ําความเปนผูนําตัวจริงในตลาด 

PPV  ตลอดระยะเวลา10 ปติดตอกัน แนะนํา

รถอเนกประสงคระดับหรูรุนพิเศษ FORTUNER 

COMMANDER โดดเดนดวยดีไซนที่สงางาม 

พรอมดวยฟงกชันการใชงานที่ทันสมัย พิเศษ

ดวยการปรับจูนชวงลางใหมใหดูดซับแรงสั่น

สะเทือนไดดียิ ่งขึ้น ชวยเพิ่มความนุมนวล 

เกาะถนน  เสริมสมรรถนะการขับข่ีใหสมบูรณแบบ 

ครบครันดวยระบบความปลอดภัย ตอบโจทย

ในทุกสภาพการใชงาน 

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด แนะนํารถยนตอเนกประสงคระดับหรู 

โตโยตา ฟอรจูนเนอร เจนเนอเรชั่นที่ 1 สู

ตลาดเมืองไทย ภายใต โครงการ “IMV : In-

novative International Multi-Purpose Vehicle” 

ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากลูกคา 

ส ร า งปรากฏการณ เ ป นผู นํ า ตลาดรถ

อเนกประสงคประเภท Pick-Up Passenger 

Vehicle (PPV) ในประเทศไทย โดยมียอด

จําหน�ายรวมทั้งสิ้นมากกวา 390,000 คัน* 

(*ขอมูลยอดขายสะสมของฟอรจูนเนอรภาย

ใต โครงการ IMV ต้ังแตป 2547 

– ธันวาคม 2564) อีกทั้งยัง

สงออกจําหน�ายไปยังตลาด

ตางประเทศ สรางช� อเสียง

อันเปนที่ยอมรับในคุณภาพ

การผลิตมาตรฐานระดับโลก 

ดวยดีไซนที่ โดดเดน ทันสมัย 

และที่สําคัญสมรรถนะการ

ขับขี่อันยอดเยี่ยม ตลอดจน

อรรถประโยชนใชสอยที่คุมคา 

สรางความภูมิใจในการเปนเจาของดวย

ความเหนือระดับอยางแทจริง จนสามารถ

ครองใจลูกคาไดอยางเต็มภาคภูมิ ยืนยันความ

สําเร็จดวยยอดขายอันดับ 1 ในตลาด PPV 

10 ปติดตอกัน พรอมการันตีดวยรางวัลดาน

คุณภาพมากมาย อาทิ รางวัล เจ.ดี.พาวเวอร 

เอเซีย แปซิฟก (JD Power) รางวัลธุรกิจยาน

ยนตยอดนิยมแหงป (TAQA Awards) และ

รางวัลรถยนตยอดเยี่ยมแหงป

เพ� อเปนการขอบคุณลูกคาที่เช� อมั่นใน

คุณภาพ และความไววางใจดวยดีตลอดมา 

พรอมกันนี้ยังเปนการเสริมความเปนผูนํา

ตลาดใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น โตโยตา ภูมิใจแนะนํา

รถยนตอเนกประสงคระดับหรู FORTUNER 

COMMANDER ใหม ท่ีโดดเดนดวย ชุดตกแตง

กันชนหนาและหลัง บันไดขาง คิ้วตกแตง

ฝาทายสีดําเงาพรอมดวยสัญลักษณ FOR-

TUNER และหลังคาสีดําแบบทูโทน โดดเดน 

บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) จํากัด 

ตั้งเปาเปนผูนํากลุมรถ SUV ปนี้ พรอมเผย

ตัวเลขยอดขายรถ SUV ในปที่ผานมา อยูที่ 

16,104 คัน ในขณะที่ยอดขายสะสมรวม 5 ป 

ในกลุมรถ SUV สูงถึงกวา 70,000 คัน เตรียม

เปดตัวรถรุนใหมพรอมยกระดับผลิตภัณฑ

ใหมีความโดดเดนยิ่งขึ้น ทั้งดานเทคโนโลยี 

ความทันสมัย และคุณคา เพ� อตอบโจทย

ความตองการและไลฟสไตลของลูกคา 

ป 2564 เอ็มจี มียอดขายรถยนตใน

กลุม SUV รวม 16,014 คัน ในป 2564 ที่

ผานมา เอ็มจีมียอดขายรถยนตในกลุม SUV 

รวมกวา 16,014 คัน แบงเปนรถประเภท 

B-SUV ในรุน MG ZS และ MG ZS EV มี

ยอดขายรวมทั้งปอยูที่ 11,245 คัน และรถ

ประเภท C-SUV ในรุน MG HS และ MG 

HS PHEV มียอดขายรวม 4,769 คัน โดย

ปจจุบันเอ็มจีมีรถในกลุม SUV จําหน�ายใน

ประเทศไทยรวมแลวกวา 70,000 คัน  

พงษศักด์ิ เลิศฤดีวัฒนวงศ รองกรรมการ

ผูจัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส (ประเทศไทย) 

จํากัด เปดเผยวา ตลาดรถยนต SUV ถือเปน

หนึ่งในตลาดหลักของเอ็มจี เรามียอดขายที่

เติบโตอยางตอเน� องมาโดยตลอดจนขึ้นเปน

ผูนําในกลุมดังกลาวไดในระยะเวลาเพียงไมนาน 

ปจจุบันเอ็มจีทําตลาดรถ SUV ใน 2 กลุม

หลัก คือ กลุม B-SUV ดวย MG ZS  ที่ถือ

เอ็มจี เผยยอดขาย SUV ปที่ผานมา 16,104 คัน 

มั่นใจยังเปนหนึ่งในผูนําตลาด SUV

เปนรถยนตอัจฉริยะ หรือ สมารทคารตัวจริง

จากการติดต้ังระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART 

ที่ผูใชรถสามารถเช� อมตอ ตรวจสอบ และสั่ง

การระบบตางๆ ภายในรถผานโทรศัพทมือถือ 

จึงตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบทั้ง

เทคโนโลยีและอรรถประโยชนที่หลากหลาย

ของรถ SUV สวนอีกกลุม คือ  C-SUV ดวย

รุน MG HS ที่มีทั้งความสปอรตและความ

หรูหราเหนือระดับพรอมติดตั้งฟงกชันการ

ใชงานและระบบความปลอดภัยขั้นสูง โดย

เฉพาะอยางยิ่งการติดตั้งระบบ ADAS ที่

เทียบเทาระบบขับเคล� อนอัตโนมัติ ระดับที่ 2 

โตโยตาแนะนํา FORTUNER COMMANDER รุนพิเศษจํานวนจํากัด

สะกดทุกสายตา พรอมลออัลลอยขนาด 20 น้ิว 

ภายในใสใจในทุกรายละเอียดกับ เบาะหนัง

และวัสดุตกแตงสีดํา สลับเดินตะเข็บดายสีแดง 

ใหความแตกตางที่เหนือระดับ ขับเคล� อน

เหนือระดับดวยขุมพลังเคร� องยนต 2.4 GD 

Super Power ที่ใหแรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-

เมตร 150 แรงมา ตอบสนองเต็มพลังทั้ง

แรงมา และแรงบิด สอดรับทุกการขับข่ีอยาง

เต็มสมรรถนะ พรอมปรับจูนชวงลางดาน

หนาและดานหลังใหม รองรับแรงส่ันสะเทือน

ในทุกสภาพถนน ไดเปนอยางดี ครนครับ

ดวยฟงกชันสิ่งอํานวยความสะดวก และ

เพิ่มระบบความปลอดภัย ใหความมั่นใจใน

การขับขี่อยางเต็มพิกัดดวยกลองมองรอบคัน 

(Panoramic View Monitor) ระบบชวยเตือน

ขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert) และ

ระบบชวยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมอง

ขาง (Blind Spot Monitor)

FORTUNER COMMANDER เพิ่ม

ความพิเศษ เหนือระดับรอบคัน.ดีไซนภายนอก 

ชุดตกแตงกันชนหนาและกระจังหนาสีดําเงา 

บันไดขางสีดําเงา กระจกมองขางสีดําเงา 

หลังคาสีดําแบบทูโทน คิ้วตกแตงฝาทายสีดําเงา

ลออัลลอยขนาด 20 นิ้ว ภายในดีไซนสปอรต

โทนสีดําสลับแดง ใหความรูสึกสปอรต เบาะ

นั่งและวัสดุเดินดายตกแตงสีแดง ชวงลาง

ไดรับการปรับจูนพิเศษท้ังดานหนาและดานหลัง 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับควบคุม ตอบ

สนองการขับขี่ที ่ ไดอรรถรส สนุกสนาน

มากยิ่งขึ้น มั่นใจเต็มเปยมในทุกสภาพถนน 

พรอมฟงกชันความปลอดภัย กล อ งมอง

รอบคัน (Panoramic View Monitor) ระบบ

ชวยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross 

Traffic Alert) ระบบชวยเตือนมุมอับสายตาที่

กระจกมองขาง (Blind Spot Monitor) 

เลือกเปนเจาของ FORTUNER 

COMMANDER จํานวนจํากัดเพียง 1,000 คัน 

ดวย 2 สี Two tone จากโรงงาน ราคา 

1,505,000 บาท เปนเจาของ โตโยตา 

ฟอรจูนเนอร ทุกรุน รวมถึง FORTUNER 

COMMANDER วันนี้ พรอมรับแพ็คเกจ

ขยายการรับประกันคุณภาพรถใหม 5 ป 

หรือ 150,000 กม. และฟรี! คาแรงเช็กระยะ 

100,000 กม.

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (มหาชน) ประกาศความพรอมการจัด

งานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร โชว 

คร้ังท่ี 43 ระหวางวันท่ี 23 มีนาคม-3 เมษายน 

2565 ท่ีชาเลนเจอร ฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

โดยคายรถยนต-รถจักรยานยนตชั้นนําเขา

รวมงานมากกวา 37 แบรนดบนพื้นที่กวา 

170,960 ตารางเมตร พรอมยกขบวนกองทัพ

รถยนตไฟฟามากกวา 20 รุน ขยายพื้นที่โซน 

EV Smart City เพ� อตอบรับไลฟสไตลการ

ใชชีวิตคนยุคใหม และจัดเตรียมมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานสุขอนามัยตามขอกําหนด

ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการ

แพรระบาดของไวรัสโควิด-19

งานบางกอก อินเตอรเนช่ันแล มอเตอรโชว 

ครั้งที่ 43 จัดขึ้นภายใตแนวคิด “กาวดวยกัน 

ไปดวยใจ ไปไดไกล” หรือ “KEEP MOVING 

FORWARD TOGETHER” เพ� อส� อถึง–ประสบการณ

สรางการเรียนรู ปรับปรุง พัฒนาสรรคสราง

แรงบันดาลใจในการเปดประตูบานใหมๆ 

เพ� อการเรียนรูท่ีไมมีวันส้ินสุด เปรียบเทคโนโลยี

แหงโลกยานยนตที่ไมเคยมีวันหลับใหล กลั่น

กรองผลิตผลแนวความคิดที่ทันยุคสมัย และ

ความแปลกใหมใหกับโลกใบนี้ ทุกๆ การกาว

เดินไปขางหนายอมมีอุปสรรคอยูบนหนทาง

ที่กาวเดิน และแสงสวางแหงความสําเร็จ

จะไมสามารถเกิดขึ้นไดหากปราศจากความ

รวมแรงรวมใจ มารวมมือกันสรางความสําเร็จ 

ฟนฟูเศรษฐกิจดวยความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

โดยบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอร โชว 

ครั้งที่ 43 จะเปนงานแสดงรถยนตที่มีรอยยิ้ม 

เสียงหัวเราะ และแรงบันดาลใจของใคร

หลายๆ คน รวมตอกย้ําการกาวเดิน ทุกยาง

กาวดวยความมั่นใจ กาวไปพรอมกัน เพ� อ

ความเปนหนึ่งเดียว

ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธาน

เจาหนาที่บริหารบริษัทกรังดปรีซ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธาน

จัดงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล มอเตอรโชว 

ครั้งที่ 43 เปดเผยวา อุตสาหกรรมยานยนต

ของประเทศไทยในป 2565 เร่ิมกลับมาต้ังหลัก 

และฟนตัวอีกครั้ง หลังจากตองเผชิญผล

บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร โชว ครั้งที่ 43 พรอมยกขบวนรถยนต ไฟฟากวา 20 รุนรวมจัดแสดง

กระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 

ในชวงระยะเวลากวา 2 ป โดยในปนี้หน�วย

งานภาครัฐประเมินวาการผลิตรถยนต และ

รถจักรยานยนตของประเทศไทยจะกลับมา

เพิ่มสูงขึ้นหากเทียบกับปที่ผานมา หลังจาก

ที่หลายประเทศทั่วโลกสามารถควบคุม

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให

ประชาชนกลับมาใชชีวิตไดตามปกติ และ

เศรษฐกิจกลับมาเดินหนาไดอีกครั้ง

ในเวลาเดียวกันอุตสาหกรรมยาน

ยนตของประเทศไทยกําลังเตรียมพรอมสู

การเปลี่ยนผานทางเทคโนโลยีครั้งสําคัญ

จากเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายในสู่

เทคโนโลยีขับเคล� อนพลังงานไฟฟา รวมทั้ง

การสนับสนุนจากภาครัฐในสวนของการผลิต

เพ� อใชงานภายในประเทศ และการผลิตเพ� อ

สงออกสูทั่วโลกในอนาคต ทําใหจะเปนอีก

ครั้งที่งานบางกอก  อินเตอรเนชั่นแนล 

มอเตอร โชว มีสวนสําคัญในการขับเคล� อน

อุตสาหกรรมยานยนตไทย ดวยการนําเสนอ

รถยนต ไฟฟา และรถจักรยานยนต ไฟฟา

หลากหลายรุน รวมทั้งโซนพิเศษเพ� อนําเสนอ

เทคโนโลยีแหงอนาคต บนพื้นที่จัดแสดงรวม 

170,960 ตารางเมตร ซ่ึงเปนการยืนยันไดเปน

อยางดีวางานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล 

มอเตอร โชว คืองานแสดงรถยนตชั้นนํา

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัท

รถยนต และรถจักรยานยนตที่เขารวมงาน

บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร โชว 

คร้ังท่ี 43 ไดแก Ford, BMW, MINI, Mercedes-

Benz, Great Wall Motors, Rolls-Royce, 

Aston Martin, Maserati, Peugeot, Jeep, 

Toyota, Lexus, MG, Mazda, Suzuki, Isuzu, 

Hyundai, Audi, Honda, Mitsubishi Motors, 

Nissan, Volvo, Porsche , Bentley, Kia, 

Subaru, TAKANO, Thai Honda Manufac-

turing, Suzuki Motosales, Yamaha, BMW 

Motorrad, Harley-Davidson, Ducati, BAJAJ, 

KTM และ Husqvarna

ในสวนของรถยนตไฟฟาที่จะจัดแสดง

ในงานครั้งนี้ ไดแก Audi e-tron, Audi e-tron 

Sportback, Audi e-tron GT, BMW iX, BMW 

iX3, BMW i4, Lexus UX 300e, Mercedes-

Benz EQS, MG EP Plus, MINI Cooper 

SE, Nissan Leaf, ORA Good Cat, Porsche 

Taycan, Porsche Taycan Cross Turismo, 

Volvo XC40 Pure Electric, Volvo C40 Pure 

Electric และยังมีรถยนตไฟฟาอีกหลายรุนที่

ยังไมสามารถเปดเผยขอมูลในตอนนี้

ภายในงานปนี้จะมีการนําเสนอโซน 

EV Smart City เพ� อจัดแสดงนวัตกรรมยาน

ยนตไฟฟา และอุปกรณอิเล็กโทรนิกสท่ีลํ้าสมัย 

ตอบรับเทรนดของผู ใชรถยนตชาวไทยที่

สนใจเทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟามากขึ้น 

โดยมีการจัดแสดงรถยนต ไฟฟาทั้งแบบขับ

เคล� อนดวยพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) และ

ระบบขับเคล� อนปลั๊ก-อิน ไฮบริด (PHEV) 

จํานวน 8 รุนจากผูผลิตชั้นนําอยาง BMW, 

Great Wall Motor, MG, MINI, Mitsubishi 

Motors, Nissan, Porsche และ Volvo รวม

ทั้งไดรับการสนับสนุนจากหน�วยงานภาครัฐ

เพ� อแนะนําขอมูล และใหความรูเกี่ยวกับ

การติดตั้งอุปกรณชารจรถยนต ไฟฟาภายใน

งานอีกดวย นอกจากนี้บริษัทอรุณ พลัส ใน

เครือปตท. จะเขารวมงานบางกอก อินเตอร

เนชั่นแนล มอเตอร โชว เปนครั้งแรก เพ� อนํา

เสนอแพล็ตฟอรมรถยนตไฟฟาเจเนอเรช่ันใหม, 

อุปกรณที่เกี่ยวของกับรถยนตไฟฟา และนํา

เสนอธุรกิจในอนาคตที่เกี่ยวของกับรถยนต

ไฟฟาบนพื้นที่จัดแสดงมากกวา 1,085 

ตารางเมตร   

ทางดาน นายจาตุรนต โกมลมิศร 

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการดานการตลาด 

และการขาย บริษัทกรังดปรีซฯ และรอง

ประธานจัดงานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล 

มอเตอร โชว ครั้งที่ 43 เปดเผยถึงการเตรี

ยมความพรอมดานอ� นๆ ของการจัดงานใน

ปนี้วา “สําหรับการจัดงานบางกอก อินเตอร

เนชั่นแนล มอเตอร โชว ครั้งที่ 43 นับเปน

ปแหงรถยนตไฟฟา โดยบริษัทผูผลิตรถยนต 

และรถจักรยานยนต มีการจัดแสดงรถยนต

ไฟฟาภายในงานมากกวา 20 รุน รวมทั้งการ

เขารวมงานเปนครั้งแรกของบริษัทอรุณพลัส 

ในเครือของปตท. เพ� อนําเสนออนาคตของ

รถยนต ไฟฟาในประเทศไทย รวมทั้งการนํา

เทคโนโลยีเสมือนจริง Metaverse จากการ

รวมมือกับบริษัทฟนน โซลูชั่น เขามาใชเปน

ครั้งแรก เพ� อใหผูที ่สนใจซื้อรถยนตในงาน

ปนี้สามารถเลือกรถยนต และทดลองขับใน

รูปแบบ Interactive ผานทางโทรศัพทมือถือ

สวนตัวซึ่งถือเปนการสรางประสบการณใหม

ใหกับผูเขาชมงานของเรา

การจัดงานบางกอก อินเตอรเนช่ันแนล 

มอเตอร โชว ในปนี้ยังคงไดรับผลกระทบจาก

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 แตทาง

ผูจัดงานฯ มีการเตรียมความพรอมอยางตอเน� อง 

รวมทั้งไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก

บริษัทรถยนต, บริษัทรถจักรยานยนต และ

บรรดาพันธมิตรตางๆ ที่จะชวยทําใหการ

จัดงานประสบความสําเร็จดั่ ง เชนทุกป  

เปนการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนตของ

ประเทศไทย รวมทั้งชวยกระตุนเศรษฐกิจ

ภายในประเทศจากการมีเงินหมุนเวียนไมต่ํา

กวา 30,000 ลานบาทตลอดระยะเวลา 12 

วันของการจัดงาน

ในสวนของมาตรการความปลอดภัย

ดานสุขอนามัย การจัดงานบางกอก อินเตอร

เนชั่นแนล มอเตอร โชว ผานการรับรองตาม

มาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัยเพ� อ

นักทองเที่ยว (Amazing Thailand Safety 

and Health Administration: SHA) ซึ่งเปน

โครงการความรวมมือระหวางการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข 

รวมทั้งขอความรวมมือจากทางสาธารณสุข

จังหวัดนนทบุรี เพ� อต้ังจุดคัดกรองผูเขาชมงาน 

และผูมีสวนเกี่ยวของ โดยจะตองแสดงหลัก

ฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 อยางนอย 

2 เข็ม ซึ่งการจัดงานในปนี้ทางผูจัดงานฯ 

ได้มีการยกระดับมาตรการเพื่อให้ทุกบริษัท

ที่เขารวมจัดแสดง และผูเขาชมงานทุกทาน

มั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเขาชมงาน

นอกจากนี้ ในสวนของผูที่สนใจกีฬา

มอเตอรสปอรต ผูจัดงานฯ มีการจัดแสดง

รถแขงฮอนดา ซิตี้ แฮตชแบ็ก จากการ

แขงขัน Honda City Hatchback One 

Make Race, โซนกิจกรรมดิจิตัล มอเตอร

สปอรต GP e Racing, บูธ Grand Prix 

Motor Park และโซนขายของที่ระลึก 

ROD ที่จะมีทั้งสินคาออริจินัล-ลิมิเต็ด

มาจําหน�ายใหกับผูเขาชมงานไดเลือกซ้ือ

สําหรับการเขาชมงานบางกอก 

อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอร โชว ครั้งที่ 

43 ทางผูจัดงานฯ ไดเปดจําหน�ายบัตร

ลวงหนา (Early Bird) ในราคาพิเศษ 50 

บาทจํานวนจํากัดผานทางเว็บไซต https://

motorshow-online.com ตั้งแตวันนี้-22 

มีนาคม 2565 โดยผูที่ซื้อบัตรลวงหนา

จะไดรับ QR Code เพ� อนําไปแสดง

ใหเจาหนาที่บริเวณประตูทางเขาหลัก

ของอาคารชาเลนเจอร 1-3 รวมทั้งการ

จําหน�ายบัตรเขาชมงานผานทางแอป

พลิเคชั่น K-Plus การแลกคะแนนสะสม

จากบัตรเครดิต KTC และชองทางออนไลน

อ� นๆ 

นอกจากนี้ทางผูจัดงานฯ มีการจัดทํา

แอปพลิเคชั่น Car Buddy by GPI เพ� อ

ใชลงทะเบียนลวงหนาสําหรับผูถือบัตร

อภินันทนาการ รวมท้ังสามารถใชคนหาบริการ

ท่ีเก่ียวของกับรถยนต โปรโมช่ันจากคายรถยนต

ช้ันนํา ราคารถยนต และรีวิวรถยนตรุนลาสุด  

งานบางกอก อินเตอรเนชั่นแนล 

มอเตอร โชว ครั้งที่ 43 จัดขึ้นที่ชาเลนเจอร 

ฮอลล 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหวาง

วันที่ 23 มีนาคม-3 เมษายน 2565 โดยเปด

ใหเขาชมงานเวลา 12.00 - 22.00 น. ราคา

บัตรเขาชมงาน 100 บาท ลุนสิทธิ์ชิงรางวัล

รถยนต MG EP Plus, ORA Good Cat 

(400 Tech), รถจักรยานยนต Kawasaki 

W175, รถจักรยานยต Honda Super Cub 

, รถจักรยานยนต Yamaha GT125, และรถ

จักรยานยนต Suzuki Smash 115 FI พรอม

ของรางวัลที่ระลึกจากผูจัดงานฯ อีกมากมาย 

มูลคารวมกวา 2,940,370 บาท  เพียงตอบ

คําถามจากการสแกนคิวอาร โคดดานหลัง

บัตร 

(Partial Automation) ยิ่งไปกวานั้น เอ็มจียัง

ไดแนะนําเทคโนโลยีขับเคล� อนที่ใชพลังงาน

ทางเลือก สอดรับกับ เมกะเทรนดของโลกที่

เริ่มหันมาใหความสําคัญกับเร� องสิ่งแวดลอม

มากยิ่งขึ้น ดวยการเปดตัว MG ZS EV ซึ่ง

เปนรถยนตเอสยูวีที่ขับเคล� อนดวยพลังงาน

ไฟฟา 100% และ MG HS PHEV ที่ผสม

ผสานระบบขับเคล� อนดวย มอเตอร ไฟฟา

และเคร� องยนตสันดาปเขาดวยกัน ออกมาเปน

ระบบขับเคลื่อนในรูปแบบปลั๊กอินไฮบริดที่

สามารถขับเคล� อนดวยพลังงานไฟฟา100% 

ไดไกลถึง 67 กิโลเมตร
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ไอเอสตั้งผู้นำ�คนใหม่แทน ‘อะบู อิบร�ฮิม’

เบรุต • กลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) ยืนยันข่าวการตายของ “อะบู 

อิบราฮิม อัลกูราชี” ที่สหรัฐระบุว่าระเบิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีการ

จับกุมของหน่วยคอมมานโดสหรัฐระหว่างปฏิบัติการจู่ โจมที่

ซีเรียเมื่อเดือนที่แล้ว พร้อมประกาศตั้ง “อะบู ฮาซัน อัลฮาชิ

มี อัลกูราชี” เป็นหัวหน้าคนใหม่ รายงานเอเอฟพีเมื่อวันศุกร์ที่ 

11 กล่าวว่า อะบู ฮาซัน อัลฮาชิมี อัลกูราชี ซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก 

เป็นผู้นำาคนที่ 3 ของไอเอสตั้งแต่นักรบญิฮาดกลุ่มนี้ก่อตั้งเมื่อ

ปี 2557 ในบันทึกเสียงแถลงการณ์ที่อะบู-โอมาร์ อัลมูฮัจจีร์ 

โฆษกคนใหม่ของไอเอส เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวัน

พฤหัสบดี กล่าวว่า อะบู อิบราฮิม อัลกูราชี และอะบู ฮัมซา 

อัลกูราชี โฆษกของไอเอส เสียชีวิตเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ และ

สมาชิกไอเอสได้ปฏิญาณให้ความจงรักภักดีต่ออะบู ฮาซัน อัล

ฮาเชมี อัลกูราชี ในฐานะประมุขคนใหม่และกาหลิบของมุสลิม 

ทำาเนียบขาวและเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวกันว่า 

อะบู อิบราฮิม เสียชีวิตจากการจุดชนวนระเบิดฆ่าตัวตาย เพื่อ

หลีกเลี่ยงการถูกจับกุมระหว่างที่สหรัฐส่งหน่วยคอมมานโด

จู่โจมบ้านที่ผู้นำาไอเอสรายนี้ซ่อนตัวอยู่ ที่เมืองอัตเม จังหวัด

อิดลิบ ในพื้นที่ควบคุมของนักรบญิฮาดกลุ่มอื่นทางภาคตะวัน

ตกเฉียงเหนือของซีเรีย เมื่อคืนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เข้าสู่เช้าวัน

ที่ 3 กุมภาพันธ์ คำาแถลงของไอเอสไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด

เกี่ยวกับผู้นำาคนใหม่ และผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่า เขาไม่

เป็นที่รู้จัก แต่คำาแถลงของไอเอสกล่าวว่า อะบู อิบราฮิม สนับ

สนุนให้อะบู ฮาซัน ขึ้นเป็นผู้นำาถ้าหากตัวเขาเสียชีวิต และการ

แต่งตั้งได้รับการยืนยันจากบรรดาแกนนำาอาวุโสของไอเอส

ฮ่องกงเร่งฉีดวัคซีนผู้สูงวัย

ฮ่องกง • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า แคร์รี แลม ผู้บริหาร

สูงสุดฮ่องกงแถลงว่าจะเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้สูงวัยและ

เด็ก ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีกำาลังต่อสู้กับการลดผู้ติดเช้ือและอัตราผู้เสีย                                                                                           

ชีวิตท่ีสูง ฮ่องกงมีรายงานผู้ติดเช้ือโควิด-19 สะสมมากว่า 600,000 

ราย และผู้ติดเช้ือเสียชีวิตมากกว่า 3,100 ราย ส่วนใหญ่เกิดข้ึน

ในช่วง 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุท่ีไม่ได้

ฉีดวัคซีน แลมกล่าวในการแถลงเมื่อวันศุกร์ว่า มากกว่า 90% 

ของผู้ติดเช้ือโควิดท่ีเสียชีวิตเป็นผู้ท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนครบโดส เรา

จำาเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับพลเมืองฮ่องกงทุกคน 

มากกว่า 90% ของประชากรฮ่องกงฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 

เข็ม แต่ในกลุ่มผู้สูงอายุมีอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำา จากข้อมูล

ของรัฐบาลฮ่องกง ชาวฮ่องกงท่ีอายุมากกว่า 80 ปี ฉีดวัคซีนแล้ว

มากกว่า 53% เล็กน้อย แลมกล่าวว่า รัฐบาลจะเปล่ียนเป้าหมาย

ฉีดวัคซีนโควิดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์

เพ่ิมข้ึนเพื่อต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรนา ในสัปดาห์น้ีเจ้า

หน้าท่ีสาธารณสุขอาวุโสของจีนระบุว่า ส่ิงจำาเป็นเร่งด่วนของ

ฮ่องกงในขณะน้ีคือ ลดจำานวนผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิต ฮ่องกง

กำาลังประสบปัญหาโรงพยาบาล, ศูนย์กักตัวและสถานท่ีเก็บศพ

ไม่เพียงพอ ขณะท่ีสินค้าบนช้ันในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขาย

ของชำาแทบจะว่างเปล่า เนื่องจากประชาชนตื่นกลัวว่าจะมีการ

ประกาศล็อกดาวน์เข้มงวดท่ัวฮ่องกง.

มื่อว�นผมเขียนถึงเหตุผลที่ผู้แทนถ�วรของจีน

ประจำาสหประชาชาติ “จาง จวิน” อธิบายถึงการ

ตัดสินใจของปักกิ่งที่ “งดออกเสียง” ในมติประณาม

รัสเซียกรณีบุกยูเครน

มีหลายแง่มุมที่ควรแก่การวิเคราะห์ที่จะสะท้อนถึง

อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่าง “สองสหาย” จีนและ

รัสเซียซึ่งจะมีผลกว้างไกลของทั้งโลก

สัปดาห์ที่ผ่านมา ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีต

รัฐมนตรีต่างประเทศ และวันนี้คือประธานสันติภาพ

แห่งเอเชียและสภาสมานฉันท์ (APRC) เสนอแนวทาง

วิเคราะห์ที่น่าสนใจในคำาปราศรัยต่อสมาคมผู้สื่อข่าว 

ท่านบอกว่านโยบายต่างประเทศของจีนนั้นก็ค่อน

ข้างจะเดินบนเส้นด้ายที่บางพอสมควร  

การที่จีน “งดออกเสียง” นั้นคือไม่ประณาม แต่ไม่

เข้าข้างประเทศที่ต้องการจะประณามทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์

ในกรณีเมียนมา จีนก็ไม่ได้ออกมาประณามรัฐบาล

ทหารเมียนมา

แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางคณะมนตรีความมั่นคงมีมติที่

ค่อนข้างประณามรัฐบาลทหารฯ และให้กลับคืนสู่รัฐบาล

ประชาธิปไตยโดยเร็ว 

ทูตจีนในเมียนมาเองก็เคยออกมาแถลงว่า ที่ออกมา 

บอกว่าจีนสนับสนุนรัฐบาลทหารฯ นั้น ให้ไปดูมติของคณะ

มนตรีความมั่นคง ถ้าจีนมีจุดยืนแบบนั้นจริง ถ้อยแถลง

ประณามแบบนั้นออกมาไม่ได้ 

ดร.สุรเกียรติ์ตั้งข้อสังเกตว่าจีนต้องปรับจุดยืนตัวเอง

พอสมควร เพราะคนในเมียนมาไปเข้าใจว่าจีนสนับสนุนรัฐ

บาลทหารฯ และเริ่มโจมตีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ

จีนในเมียนมา

กรณีในอัฟกานิสถาน จีนเอียงข้างตอลิบัน 

จีนบอกว่าสหรัฐฯ ไม่ควรจะถอนทหาร แต่จีนก็ไม่ได้

ว่าอะไรกับตอลิบันเข้ามายึดอำานาจ 

ดร.สุรเกียรติ์บอกว่า ในกรณีรัสเซียกับยูเครน จีนวาง

นโยบายได้ยาก แต่ก็ทำาได้ดี ตั้งแต่ตอนไครเมียแล้ว 

“ส่วนหนึ่งจีนก็อยากจะยึดหลักการนโยบายกฎหมาย

ระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ การไม่รุกราน

กัน เพราะว่าจีนก็ไม่อยากให้ใครมารุกรานที่ซินเจียง จีน

ไม่อยากให้ใครมาใช้เหตุผลว่าเพราะจีนเข้าไปแทรกแซง

เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งจีนมองว่านั่นคือส่วนหนึ่ง

ของเขา จีนไม่อยากให้ต่างชาติเข้ามาใช้ข้ออ้างเรื่องฮ่องกงนี้ 

ฮ่องกงกับซินเจียง รวมไปถึงไต้หวันนั้นจึงถือเป็นตัวอย่างหนึ่ง

ที่ชัดเจน...”

นายไมค์ ปอมเปโอ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง

ประเทศของสหรัฐฯ ที่ไปเยือนไต้หวันเมื่อสัปดาห์ก่อนออกมา

พูดว่าสหรัฐฯ ควรจะรับรองอธิปไตยของไต้หวันได้แล้ว

จีนพูดกับสหรัฐฯ มาตลอดว่าอย่าข้ามเส้นเรื่องไต้หวัน

“เพราะฉะนั้นจีนจึงจะสนับสนุนในเรื่องของหลักการ

เรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเข้มงวดในเรื่องของ

การไม่รุกรานกัน...” ดร.สุรเกียรติ์บอก

แต่ถ้าหากสนับสนุนตรงนี้อย่างตึงมากๆ จีนต้อง

ประณามรัสเซีย

แต่จีนก็ไม่อยากประณามรัสเซีย เพราะจีนมีความใกล้

ชิดกับรัสเซียมาก

ดร.สุรเกียรติ์ชี้ให้เห็นว่าในการพบกันระหว่างนายสี จิ้น

ผิง ประธานาธิบดีจีน และนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดี

รัสเซีย ในช่วงโอลิมปิกฤดูหนาว และเมื่อโอลิมปิกจบลง 

รัสเซียก็ประกาศรับรองอธิปไตยของแคว้นดอนบาสก์ ของเขต

ที่มีคนที่แบ่งแยกดินแดนในยูเครนอยู่ 

แต่ขณะเดียวกันจีนเองก็ไม่อยากที่จะให้ความสำาคัญกับ

การไม่ใช้กำาลังเกินไป เพราะจีนพูด

เสมอว่า ต้องเข้าใจรัสเซียว่าเขามี

ความกังวลในเรื่องของความมั่นคง 

ไม่อยากให้อาวุธนิวเคลียร์ของทั้งนา

โตและสหรัฐฯ มาตั้งอยู่ที่พรมแดน

ของตัวเอง  

ซึ่งประเด็นนี้ก็สามารถย้อน

กลับมามองที่ไต้หวันได้เช่นกัน

เพราะจีนพูดเสมอว่าต้องการที่

จะเดินหน้าไปสู่การรวมชาติ 

“ดังนั้นในเรื่องทะเลจีนใต้ ใน

เรื่องไต้หวัน ฮ่องกง ซินเจียง ทางพี

แอลเอ หรือว่ากองทัพจีนนั้นก็พร้อม

ที่จะใช้กำาลังเหมือนกัน ถ้าตะวันตก

ทำาอะไรที่เป็นการคุกคามความมั่นคง

ของจีน” ดร.สุรเกียรติ์บอก

จึงเห็นได้ว่า จีนไม่ว่าจะไปทาง

ซ้ายหรือขวาก็ไม่อยากจะไปกระทบ

ตัวเอง ไม่อยากจะกระทบเพื่อนของ

ตัวเอง 

นั่นก็นำาไปสู่การไม่ออกเสียงใน

สหประชาชาติ 

ท้ายสุด ดร.สุรเกียรติ์ ทิ้ง

ท้ายว่า ดังนั้นจากนโยบายของจีน

มีสิ่งที่ประเทศไทยควรทำาด้วยกัน 7 

ประการ ได้แก่

1.เข้าใจยุทธศาสตร์และนโย 

บายของจีน 

2.เข้าใจยุทธศาสตร์การแข่ง 

ขันกันด้านการต่างประเทศระหว่าง

มหาอำานาจ โดยเฉพาะจีนและสหรัฐฯ

3.สร้างสมดุลความสัมพันธ์  

กับมหาอำานาจ โดยเฉพาะจีน-สหรัฐฯ 

โดยต้องใกล้ชิดทั้ง 2 ประเทศ

4.มีความแน่นแฟ้นกับกลุ่ม 

ประเทศในลุ่มแม่น้ำาโขงและอาเซียน 

(เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ในการสร้างสมดุลกับมหาอำานาจ

5.มีความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับมหาอำานาจใน 

ระดับรอง เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ อินเดีย เพื่อถ่วงสมดุลจีน-สหรัฐฯ

6.มีจุดยืนทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศท่ี

มีบูรณาการเพื่อให้เกิดสมดุลในปฏิสัมพันธ์กับมหาอำานาจ

7.ดึงประโยชน์จากยุทธศาสตร์ของมหาอำานาจที่มีต่อ 

เศรษฐกิจสังคมไทย

สงครามยูเครนทำาให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ สำาหรับ

โลก...และประเทศไทยเราอย่างคาดไม่ถึงจริงๆ.

เ

สหรัฐชี้เกาหลีเหนือทดสอบICBM
วอชิงตัน • เจ้�หน้�ที่สหรัฐและเก�หลีใต้ระบุว่� เก�หลีเหนือทด 

สอบระบบขีปน�วุธข้�มทวีป (ไอซีบีเอ็ม) ขน�ดใหญ่ที่สุด ในก�ร

ทดสอบลับๆ 2 ครั้งเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นไปได้ว่�จะเป็นก�รเปิดท�ง

เพื่อนำ�ไปสู่ก�รทดสอบยิงขีปน�วุธพิสัยไกลอีกครั้ง

สำานักข่าวรอยเตอร์และเอ                                           

เอฟพีรายงานเมื่อวันศุกร์ท่ี 11 มี 

นาคม 2565 ว่า เกาหลีเหนือหยุด

การทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป (ไอ

ซีบีเอ็ม) ฮวาซอง-15 และอาวุธ

นิวเคลียร์เมื่อปี 2560 หลังจากยิง                                                  

ทดสอบขีปนาวุธลูกแรกน้ีท่ีสามารถ                                                               

เดินทางไปได้ไกลถึงสหรัฐอเมริ                                                   

กา แต่คิม จองอึน ผู้นำาสูงสุดเกา                                                   

หลีเหนือ ต้องการให้กลับมาทด 

สอบไอซีบีเอ็มและอาวุธนิวเคลียร์ 

ความตึงเครียดระหว่างเกา 

หลีเหนือและเกาหลีใต้เพ่ิมข้ึน 

หลังผลการเลือกต้ังประธานาธิบ 

ดีเกาหลีใต้เมื่อวันพุธท่ีผ่านมา ผู้ 

นำาใหม่ของเกาหลีใต้มาจากพรรค

ฝ่ายค้านสายอนุรักษนิยม 

เกาหลีเหนือทดสอบขีปนา                              

วุธไปเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์และ 

5 มีนาคมปีน้ี โดยไม่ได้ระบุว่า

เป็นการทดสอบขีปนาวุธประเภท

ใด บอกแต่เพียงว่าเป็นการทดสอบ 

ส่วนประกอบของดาวเทียมสอด

แนมท่ีคิม จองอึน บอกว่าจะปล่อย

ดาวเทียมดวงน้ีในเร็วๆ น้ี เพื่อติด 

ตามกิจกรรมทางทหารของสหรัฐ

และชาติพันธมิตรของสหรัฐ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ

แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่า จากการ                 

วิเคราะห์อย่างแม่นยำา การทด 

สอบขีปนาวุธล่าสุดทั้ง 2 ครั้ง

ของเกาหลีเหนือเป็นการทดสอบ

ขั้นเริ่มต้นก่อนการยิงทดสอบไอ

ซีบีเอ็มพิสัยไกลเต็มรูปแบบ

จอห์น เคอร์บี โฆษกกระ                     

ทรวงกลาโหมสหรัฐ แถลงเมื่อ

วันพฤหัสบดีว่า เป้าหมายการทด                             

สอบขีปนาวุุธ 2 คร้ังท่ีผ่านมาของ                               

เกาหลีเหนือเก่ียวข้องกับระบบ

ขีปนาวุธข้ามทวีปใหม่ ท่ีเกาหลี 

เหนือนำามาแสดงคร้ังแรกในพิธี                                               

สวนสนามเมื่อเดือนตุลาคม 2563                                                  

แม้จะไม่ใช่เป็นการทดสอบยิงใน

พิสัยของไอซีบีเอ็ม หรือประสิทธิ                                 

ภาพของขีปนาวุธนี้ แต่มีความ

เป็นไปได้ว่าเป็นการทดสอบระ 

บบใหม่ของไอซีบีเอ็มก่อนมีการ

ทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลเต็มรูป

แบบในอนาคต ด้วยการปิดบังว่า

เป็นโครงการด้านอวกาศ 

เกาหลีใต้ยืนยันการประเมิน 

ของสหรัฐ ระบุว่า ท้ังสองประ                                                               

เทศตัดสินใจเปิดเผยการประเมิน

เรื่องน้ีต่อสาธารณะ เพื่อประชา 

คมโลกจะได้มีท่าทีท่ีเป็นเอกภาพ

ในการต่อต้านการกระทำาของเกา 

หลีเหนือ 

ด้านกระทรวงกลาโหมญ่ีปุ่น                                                  

แถลงว่า ได้ข้อสรุปเช่นเดียวกับ                                               

สหรัฐและเกาหลีใต้ เผยว่าการ                                               

ทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ข้ึนไปที่ระดับ

สูงถึง 600 กิโลเมตร และเดิน                                      

ทางไปราว 300 กิโลเมตร ส่วน                     

การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลี 

เหนือเมื่อเดือนมีนาคม ยิงไปที่

ระดับความสูง 550 กิโลเมตร 

และเดินทางไปราว 300 กิโลเมตร

ระบุว่าเป็นการทดสอบขีปนาวุุธ

ที่คุกคามสันติภาพและความมั่น 

คง

ก่อนการทดสอบไอซีบีเอ็ม

ในปี 2560 เกาหลีเหนือทดสอบ

เครื่องยิงจรวดท่ีมีอานุภาพร้ายแรง

หลายคร้ัง แต่ยืนยันว่าเป็นส่วน

หน่ึงของโครงการอวกาศพลเรือน 

เกาหลีเหนือทดสอบเครื่อง

ยิงจรวดท่ีสถานีปล่อยดาวเทียมโซ

แฮ ท่ีต้ังอยู่ชายฝ่ังตะวันตกเฉียง                                             

เหนือของเกาหลีเหนือ สำานักข่าว                                                    

เคซีเอ็นเอของเกาหลีเหนือราย 

งานเมื่อวันศุกร์ว่า คิม จองอึน เดิน

ทางมาเยือนสถานีปล่อยดาวเทียม

แห่งน้ี และมีคำาส่ังให้ขยายและ

ปรับปรุงสถานท่ีแห่งน้ีให้ทันสมัย 

ทำาให้น่าเชื่อว่าเกาหลีเหนือจะทด                                              

สอบไอซีบีเอ็มในเร็วๆ น้ี ด้วยการ

ปิดบังว่าเป็นการส่งดาวเทียม.

จีนล็อกด�วน์เมืองฉ�งชุนหลังติดโควิดพุ่ง

เซ่ียงไฮ้ • ทางการจีนมีคำาส่ังล็อก

ดาวน์เมืองฉางชุน มณฑลจี๋หลิน                                                     

ส่วนนครเซี่ยงไฮ้ปิดโรงเรียน ใน

ความพยายามของเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่จะหยุดการระบาด

ของเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศที่

มียอดผู้ติดเชื้อทำาสถิติสูงสุดใน

รอบ 2 ปี 

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

ศุกร์ท่ี 11 มีนาคม 2565 ว่า เมือง                                                

ฉางชุน เมืองหลวงและเมือง

ใหญ่ที่สุดของมณฑลจี๋หลินทาง                                                 

ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน และ

เป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรม

ของจีน มีคำาสั่งในวันเดียวกัน

ให้ประชากรในเมืองนี้ที่มีอยู่ราว 

9 ล้านคนอยู่แต่ในบ้าน โดย

อนุญาตให้แต่ละบ้านออกมาซื้อ

สิ่งของที่จำาเป็นได้เพียงคนเดียว

ในทุกๆ 2 วัน 

นอกจากนี้ เมืองฉางชุน                                                

ยังมีคำาส่ังระงับการบริการขนส่ง

สาธารณะทั้งหมด, ปิดโรงเรียน

และธุรกิจต่างๆ และจะตรวจ

หาเชื้อโควิด-19 ทั้งเมือง 

ยอดผู้ติดเช้ือโควิด-19 ราย

วันในจีนเพ่ิมสูงเกิน 1,000 ราย                                                              

ในสัปดาห์น้ี ทำาสถิติผู้ติดเช้ือราย

วันสูงสุดต้ังแต่การระบาดของไวรัส

โคโรนาในช่วงแรกเมื่อปี 2563 

ผู้ติดเช้ือรายวันในจีนพุ่ง

สูงข้ึนหลังจากมีผู้ติดเช้ือไม่ถึง                                                    

100 รายเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน เป็น                                                    

ผลจากการระบาดของไวรัสโคโร  

นากลายพันธุ์สายพันธุ์ โอมิค

รอนที่ติดเชื้อกันได้ง่าย เป็นสิ่่ง

ท้าทายต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จีนท่ีใช้ยุทธศาสตร์จัดการกับการ

ระบาดของโควิด-19 เป็นศูนย์ 

จีนมีรายงานผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมงเมื่อ

วันศุกร์ 1,369 ราย พบผู้ติดเชื้อ

มากกว่า 12 มณฑล

มณฑลจ๋ีหลินมีรายงานผู้                                

ติดเช้ือหลายร้อยรายในช่วง 2-3 

วันที่ผ่านมา เป็น 1 ในมากกว่า 

12 มณฑลของจีนที่มีผู้ติดเชื้อโค                                                  

วิด-19 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย นอก 

จากนี้เมืองใหญ่หลายเมืองของ

จีน เช่น กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยง                                                          

ไฮ้ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

ด้านนครเซ่ียงไฮ้มีคำาส่ัง

ปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน                       

เมื่อวันศุกร์ โดยเปลี่ยนไปเรียน

ออนไลน์แทน หลังมีรายงานผู้                                           

ติดเช้ือหลายสิบคนในนครเศรษฐ 

กิจทางตะวันออกของจีนแห่งนี้

ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา 

หลังจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-

19 ในจีนเพิ่มสูงขึ้นมาก ทำาให้

คณะกรรมการสาธารณสุขแห่ง

ชาติของจีนประกาศเมื่อวันศุกร์

ว่า จะเร่ิมให้มีการตรวจหาเช้ือโค

วิด-19 แบบเอทีเคมาช่วยด้วย.

รำ�ลึก 11 ปี • ชาวญี่ปุ่นยืนสงบนิ่งไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิครบ 11 ปี ที่เมืองอิวากิ จังหวัดฟุกุชิมะ เมื่อ

วันที่ 11 มีนาคม.

ไฉนจีนจึง ‘งดออกเสียง’

กรณีรัสเซียบุกยูเครน? (2)



อนุทิน

มีความโดดเด่น เรานับหนึ่งจากการใช้

ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ ไปจนถึง

การทำาให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน 

และความสำาเร็จล่าสุดคือ มีการแก้กฎหมาย

ทำาให้กัญชาหลุดจากการเป็นยาเสพติดให้

โทษ เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ในการผลักดันนโยบายนี้ 

ทั้งนี้ เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลง  

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมการ

ไว้ 2 เรื่อง คือ 1.พัฒนาองค์ความรู้การใช้ 

กัญชาเพื่อดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น เสริม

สร้างความรู้ให้ประชาชน โดยฝึกอบรมผ่าน

เครือข่าย อสม.ทั่วประเทศ จัดทำาเป็นคู่มือ 

และอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในการใช้

กัญชา เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย ให้เป็นยาสมุน 

ไพร และ 2.พัฒนาทักษะของกลุ่มเครือข่าย

ธุรกิจชุมชนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง 

ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่จากองค์ความรู้

ทางสมุนไพร การเพิ่มประสิทธิผลและความ

ปลอดภัย รวมทั้งการสนับสนุนอุตสาหกรรม

ยา อาหาร ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกัญชา 

ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก 

การเก็บเกี่ยว การสกัด และการแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล 

ขอเรียนย้ำาว่า การใช้กัญชา กัญชง 

ต้องใช้อย่างเข้าใจ ให้เป็นไปตามเพลงที่

คุณยืนยง โอภากุล แต่งไว้ ว่า “กัญชามี

จารึกในประวัติศาสตร์ ว่าไทยแลนด์เป็น

ชาติที่ใช้กัญชาอย่างเข้าใจ” มาถึงตอนนี้ เรา

ปลดกัญชาพ้นจากรายชื่อยาเสพติดสำาเร็จ 

เหลือแต่เพียงสารสกัด THC เกิน 0.2% ที่

เป็นยาเสพติด ขณะที่ส่วนต่างๆ หลุดออก

มาหมด จะให้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนได้ 

จดแจ้งขอปลูกได้ แต่ถ้าจะปลูกใช้ ในเชิง

อุตสาหกรรมต้องขออนุญาต ความชัดเจน

จะเกิดขึ้นหลังบังคับใช้ พ.ร.บ.กัญชา กัญ

ชง ซึ่งขณะนี้ พิจารณาอยู่ในสภา กฎหมาย

ที่ได้เสนอเข้าไป เกิดจากความร่วมมือของผู้

แทนประชาชนจากทุกพรรคการเมือง ต้อง

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่เห็นแก่ประโยชน์ของ

ประชาชน เมื่อกฎหมายออกมา ขอให้ใช้

กัญชาให้เป็นคุณ อย่าใช้ให้เป็นโทษ เราคบ

แต่เรื่องดี ส่วนเรื่องไม่ดี ต้องไม่คบ ต้องไม่ยุ่ง 

“ขอเรียนเน้นย้ำาว่า กัญชา กัญชง มี

ประโยชน์มาก สามารถนำามาใช้ในการรักษา

อาการเจ็บป่วยได้ เรากำาลังเดินหน้าให้คน

ไทยสามารถปลูกกัญชาเพื่อใช้รักษาโรคได้

เช่นเดียวกับพืชสมุนไพรตัวอื่น แต่จะต้อง

มีกระบวนการควบคุม ที่เหมาะสม ซึ่งขณะ

นี้อยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

กัญชา กัญชง ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 

และประธานรัฐสภา เพื่อให้มีกฎหมายมา

ควบคุมเฉพาะ ประชาชนที่ต้องการปลูก 

เพื่อใช้ในครัวเรือน ไม่ต้องขออนุญาตแบบ

แต่ก่อน เปลี่ยนเป็นมาจดแจ้งให้รัฐทราบ 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสนธิสัญญา

ระหว่างประเทศ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำาหรับบรรยากาศ

กิจกรรมภายในงาน นอกเหนือจากการ

ประชุมวิชาการแล้ว ยังมีนิทรรศการ ตลาด

นัดความรู้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีผล

งานโดดเด่นมาร่วมจัดแสดงให้ประชาชนได้

เห็น สัมผัส  ชิมและลงมือทำา นายอนุทินได้

เดินชมบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกัญชาและ

กัญชง นอกจากนั้นยังได้ร่วมประกอบอาหาร

ที่ใช้กัญชาเป็นวัตถุดิบ เช่น ผัดกะเพราหมู

กรอบ, ลาวากัญชา (ไส้กล้วยหอมใบกัญชา

แห้ง กับไส้มันเทศกัญชาสด) ท่ามกลางความ

สนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมเรื่อง

การพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการ

แพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 5 มีการดำาเนินการ

ครอบคลุมทุกมิติ ในด้านต้นน้ำา มีพื้นที่การ

ปลูกที่กำาลังดำาเนินการมากกว่า 3,000 ไร่ 

ครอบคลุมทั้ง 8 จังหวัด และยังมีกัญชา

พันธุ์พื้นถิ่น ได้แก่กัญชาพันธุ์ตะนาวศรีอีก

ด้วย ในส่วนกลางน้ำา มีโรงงานมาตรฐาน 

GMP/WHO ถึง 3 แห่งที่พร้อมกำาลังการผลิต

ตอบสนองต่อการรักษาตามมาตรฐาน ได้แก่ 

โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม, โรง

พยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และโรง

พยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จังหวัด

กาญจนบุรี อีกทั้งในส่วนของปลายน้ำา  

ทั้งด้านการสาธารณสุข ที่มี โรงพยาบาล

ราชบุรีนำาร่องการดำาเนินงานกัญชาในผู้ป่วย  

Palliative Care ทางการแพทย์แผนไทย รวม

ทั้งด้านการเศรษฐกิจที่ผลักดันสู่การท่อง

เที่ยวเชิงเกษตรสมุนไพร และผลิตภัณฑ์

กัญชาจากชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนด้วยกัญชาเสรีทางการแพทย์

ปัจจุบัน จากรายงานของกระทรวง

สาธารณสุข มีผู้ป่วยได้รับยากัญชา มากกว่า 

240,000 ราย เป็นยาแผนไทย 85% แผน

ปัจจุบัน 15% รวมถึงมีการพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ สร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน ประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถ

สร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

สูงกว่า 7 พันล้านบาท และเมื่อวันที่ 8 

กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้ โทษ

ในประเภท 5 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจาก

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน เป็น 

การเปิดโอกาสให้สามารถนำาพืชกัญชามาใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์และในครัวเรือน

ได้มากขึ้น โดยไม่ต้องขออนุญาต เปลี่ยน

เป็นการจดแจ้งให้รัฐทราบ ปัจจุบันมี

วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชากว่า 400 แห่ง 

กัญชงกว่า 1,800 แห่ง ที่ได้รับอนุญาตและ

มีผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง ออกสู่ตลาด

อย่างกว้างขวาง.

‘กล้า-ไทยสร้างไทย’

 

1,136 ราย

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

มี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้า

พรรค มีจำานวนสมาชิกมากสุด 98,987 ราย 

สาขาพรรคการเมือง 19 สาขา ตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัด 314 ราย, พรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) มี พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค สมาชิก 

60,972 ราย สาขาพรรคการเมือง 5 สาขา 

ตัวแทนพรรคการเมืองประจำาจังหวัด 199 ราย 

พรรคเพื่อไทย (พท.) มี นพ.ชลน่าน 

ศรีแก้ว เป็นหัวหน้าพรรค สมาชิก 62,126 

ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัด 294 ราย, 

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีนายอนุทิน ชาญ

วีรกูล เป็นหัวหน้าพรรค สมาชิก 60,677 

ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา  จำานวน

ตัวแทนพรรคการเมืองประจำาจังหวัด 220 

ราย, พรรคก้าวไกล (ก.ก.) มีนายพิธา ลิ้ม

เจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค สมาชิก 37,951 

ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัด 110 ราย

พรรคกล้า (ก.) มีนายกรณ์ จาติกวณิช  

เป็นหัวหน้าพรรค สมาชิก 22,960 ราย  

สาขาพรรคการเมือง 7 สาขา ตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัด 55 ราย, 

พรรคไทยสร้างไทย (ทสท.) มีนายสอิสร์ 

โบราณ เป็นหัวหน้าพรรค สมาชิก 22,704 

ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัด 6 ราย,   พรรค

ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) มี น.ส.กัญจนา ศิลป

อาชา เป็นหัวหน้าพรรค สมาชิก 13,112 ราย  

จำานวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัด 44 ราย, พรรค

ประชาชาติ (ปช.) มีนายวันมูหะมัดนอร์ 

มะทา เป็นหัวหน้าพรรค สมาชิก 13,112 

ราย สาขาพรรคการเมือง 6 สาขา ตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัด 26 ราย, 

พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) มีนายเทวัญ ลิปต

พัลลภ เป็นหัวหน้าพรรค สมาชิก 12,736 

ราย  สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัด 55 ราย   

พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) มีนาง

รัชนี ศิวเวชช รองหัวหน้าพรรคปฏิบัติ

หน้าที่หัวหน้าพรรค สมาชิก 9,404 ราย 

สาขาพรรคการเมือง 5 สาขา ตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัด 1 ราย, 

พรรคไทยภักดี (ทภด.) มี นพ.วรงค์ เดช

กิจวิกรม เป็นหัวหน้าพรรค สมาชิก 7,481 

ราย สาขาพรรคการเมือง 4 สาขา ตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัด 6 ราย, พรรค

รวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) มีว่าที่ ร.ท.ไกรภพ 

นครชัยกุล เป็นหัวหน้าพรรค สมาชิก 3,350 

ราย สาขาพรรคการเมือง 3 สาขา ตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัด 5 ราย  

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านและ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการถกเถียง

วิธีการคำานวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้ง ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

ฉบับที่.. พ.ศ.... ว่า เรื่องนี้ ไม่น่าเป็นประเด็น 

เพราะเป็นสิทธิของ กมธ.ที่มีสิทธิเสนอในมุม

ของตัวเอง รัฐธรรมนูญมาตรา 91 เขียน

ไว้ชัดเจนว่า วิธีการคำานวณ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อจะคำานวณอย่างไร โดยให้นำาคะแนนจาก 

ส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งประเทศมารวมกันหาร

ด้วย 100 ส่วนการคำานวณสัดส่วนของ

แต่ละพรรคการเมืองเป็นสัดส่วนสัมพันธ์

โดยตรง จึงไม่มีประเด็นว่าต้องเอา 500 มา

เป็นตัวตั้งอีก หรือคำาว่าพึงมีที่เราเพิ่งแก้ใหม่  

 ส่วนจะทำาให้เสียงตกน้ำาหรือไม่ 

มันก็เป็นเจตนารมณ์เดิม เมื่อรัฐธรรมนูญ

ถูกแก้ไขเจตนารมณ์นี้ต้องเปลี่ยนไป โดย

เป็นการคำานวณที่แยกบัญชีไป ไม่ได้เกี่ยวว่า

ตกน้ำา-ไม่ตกน้ำา ถามกลับสมัยบัตรเลือกตั้ง

ใบเดียวพรรคเพื่อไทยเสียงตกน้ำาไปเท่าไหร่ 

ซึ่งกติกาทุกกติกาเรายอมรับ เมื่อเปลี่ยน

แล้วต้องเป็นไปตามกติกาใหม่ และการ

เปลี่ยนกลับมาใช้วิธีการนี้ก็มีตั้งแต่ปี 2554 

ซึ่งรัฐธรรมนูญและร่าง พ.ร.ป.เกี่ยวกับการ

เลือกตั้งก็ไม่ต่างกับปี 2554

นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ใน

ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. ให้สัมภาษณ์ถึงประ 

เด็นที่มีข้อถกเถียงกันในชั้น กมธ. ถึงสูตร

การคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่จะให้ใช้สูตร

การหารด้วย 500 และ 100 ว่ามีความเป็น

ไปได้ทั้งสองสูตร และมีเหตุผลทั้งคู่ ซึ่งไม่

ว่าจะใช้สูตรใดก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบ

กันทุกพรรค

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การเป็นสมาชิก

พรรคการเมือง ไม่ควรมีจำานวนเงินมา

ขวางกั้นการเข้าเป็นสมาชิกพรรค ไม่ว่า

ประชาชนจะมีฐานะร่ำารวยหรือไม่มีฐานะ   

ก็จะต้องเกิดความเท่าเทียมกันในการเข้า

มีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองโดยการเป็น

สมาชิก เงินจำานวน 100 บาท หรือ 2,000 

บาทกรณีรายปี อาจจะดูไม่มากสำาหรับคนที่

มีฐานะ แต่สำาหรับชาวบ้านเป็นจำานวนเงิน

ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าเป็นสมาชิกพรรค

อย่างแน่นอน.

บิ๊กตู่

ที่ต้องดำาเนินกิจกรรมที่จะมีการรวมกลุ่ม

ขนาดใหญ่ในสถานที่ต่างๆ อย่างพิธีไว้อาลัย

ของแตงโม ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 

ณ คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ทราบว่าจะมี

ผู้ร่วมงานวันละ 1,000 คน ก็ขอให้มีความ

ระมัดระวัง ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข 

Universal Prevention อย่างเคร่งครัด เพื่อ

เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19” โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ขณะที่ พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร  

ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1) 

กล่าวว่า จากการดำาเนินคดีมาตั้งแต่ต้น 

การรวบรวมพยานหลักฐาน พยานบุคคล 

วัตถุพยาน หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่

ส่งไปตรวจยังกองพิสูจน์หลักฐาน ยังไม่มี

อะไรบ่งชี้ว่าเป็นคดีฆาตกรรม แต่ก็ยังไม่มี

การสรุปคดี เนื่องจากต้องรอผลการชันสูตร

พลิกศพจากนิติเวชฯ อย่างเป็นทางการ ซึ่ง

ได้มีการส่งชิ้นส่วนบางอย่างไปตรวจที่นิติ

เวชฯ รพ.รามาฯ และ รพ.ศิริราช

“หลักฐานที่กองพิสูจน์หลักฐานเก็บ

ไปยังมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรอยนิ้ว

มือ คราบนิ้วมือ ดีเอ็นเอ คราบเลือด และ

อีกหลายอย่างที่ต้องรวมกัน ซึ่งพนักงาน

สอบสวนยังต้องรอผลการรายงาน พฐ.และ

นิติเวชอย่างเป็นทางการ เมื่อได้รับรายงาน

แล้วก็ยังไม่สามารถสรุปคดีได้ ต้องมีการ

ประชุมร่วมกัน ซึ่งคดีนี้มีการตั้งคณะ

สืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะ ผู้บังคับบัญชา

ให้ความสำาคัญต้องทำาให้รวดเร็ว โปร่งใส ให้

ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ถ้าใครที่มีข้อมูล

อื่นจะนำาชี้ ไปสู่ในคดี ตำารวจยินดีพร้อมรับ

ข้อมูลและหลักฐานเพิ่ม เราไม่ทิ้งรับหมด 

เพื่อทำาการสืบสวนสอบสวนต่อไปให้ ได้

ความจริงและความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย

ทั้งหมด” พล.ต.ท.จิรพัฒน์กล่าว 

ผบช.ภ.1 กล่าวว่า ในส่วนผลตรวจ

บาดแผลต้องรอผลประมาณ 1 สัปดาห์ ถ้า

รายงานผลชันสูตรศพออกมาอย่างเป็นทางการ

จะตอบโจทย์ทั้งหมด และจะทราบทั้งหมดว่า

ร่างกายมีบาดแผลตรงไหนบ้าง ยืนยันไม่ล่าช้า

การทำาคดีต้องมีความรอบคอบให้ได้หลักฐาน

ครบถ้วน ตอนนี้ต้องให้เวลาทั้งฝ่ายสืบสวนและ

สอบสวนทำางานรวบรวมหลักฐาน 

“ขณะนี้สอบปากคำาพยานไปแล้ว 80 

กว่าปาก พยานทุกคนให้การเป็นประโยชน์

ทั้งมีน้ำาหนักและไม่มีน้ำาหนัก แต่เราไม่ทิ้ง

สอบทั้งหมด และขณะนี้มีการดำาเนินคดี

เพียง 2 คน ข้อหากระทำาประมาทเป็นเหตุ

ให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย แต่ยังไม่ได้ระบุว่า

ต้องเป็นอุบัติเหตุหรือคดีอื่น แต่หลักฐาน

ปัจจุบันไม่บ่งชี้ว่าเป็นคดีฆาตกรรม และที่มี

ข่าวว่าวันนี้จะสรุปสำานวนไม่จริงเราต้องทำา

อีกเยอะ ยืนยันคดีนี้ ไม่มีอุปสรรคทำาอย่าง

ตรงไปตรงมาไม่ใช้ความรู้สึกแต่ใช้พยาน

หลักฐาน” ผบช.ภ.1 กล่าว

ด้าน นพ.ทศนัย พิพัฒนโชติธรรม 

หัวหน้าสาขานิติเวช โรงพยาบาลธรรม 

ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวถึงการตรวจชันสูตรศพ

แตงโมอีกครั้งว่า ค่อนข้างเป็นเรื่องยาก 

เนื่องจากศพจมน้ำามีการเน่ามาแล้วกว่า  

2 วัน จึงทำาให้สภาพผิวหนัง และอวัยวะบาง

ส่วนเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม อย่างไร

ก็ดี จากการติดตามข่าว ยังมีจุดที่น่าสงสัย

ถึงความผิดปกติของสภาพศพ โดยเฉพาะ

บาดแผลบริเวณใบหน้า ที่ต้องมาประเมิน

ว่าเป็นบาดแผลก่อนเสียชีวิต หรือเกิดจาก

การเน่าหลังเสียชีวิต กรณีนี้ถ้ามีการตรวจ

ซ้ำาจะต้องใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับความยาก

ในการพิสูจน์บาดแผลแต่ละจุด

ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ นาย

นิติธร ล้ำาเหลือ กลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) 

ยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ถึง พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. กรณีคดีการเสียชีวิต

ของแตงโม คือ 1.ให้เปลี่ยนคณะพนักงาน

สอบสวนคดีแตงโม 2.ให้องค์กรอื่นๆ เช่น 

DSI เข้าร่วมในการสืบสวนสอบสวน 3.ควร 

ให้มีการชันสูตรพลิกศพซ้ำาอย่างละเอียดอีก

ครั้ง โดยให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำาเนินการ 

4.ให้อายัดพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อส่ง 

มอบต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดใหม่ 

และ 5.ไม่ควรรีบสรุปสำานวนคดีจนกว่าจะ

ดำาเนินการตามข้อ 1-4 เสียก่อน

“กลุ่มคนไทยกังวล คือการทำาหน้าที่

ของกระบวนการยุติธรรม การสืบสวน

สอบสวน การชันสูตรพลิกศพที่ผ่านมามี

ปัญหาน่าสงสัย และเจ้าหน้าที่ ไม่มีคำาตอบ

ที่สมเหตุสมผล เมื่อกระบวนการยุติธรรมมี

ปัญหา มีความพยายามเร่งรีบสรุปสำานวน 

มีการวางแนวทางการดำาเนินคดีที่พุ่งไปยัง

เรื่องประมาทและอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นแนวทาง

ที่คับแคบเกินไป เป็นการตัดประเด็นอื่นทิ้ง

ไป” นายนิติธรกล่าว

จากนั้น นายนิติธรยังเดินทางไปที่

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำาเนียบรัฐบาล 

ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ในเรื่องเดียวกันด้วย

ส่วนที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ เขต

สะพานสูง ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีไว้อาลัย

แตงโมในวันแรก จากกำาหนดไว้ตั้งแต่วันท่ี 

11-13 ม.ค.65 เวลา 18.30-20.30 น.นั้น   

มีการตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้สีขาว

และสี โอลด์ โรสอย่างสวยงาม รวมทั้งมี

ภาพถ่ายแตงโมไว้ประดับตามจุดต่างๆ โดย

มีมาตรการป้องกันโควิดตามที่ สธ.กำาหนด.
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แจ้งจับสาวการเงิน อปท.กำาแพงเพชร 

กำาแพงเพชร • วันที่ 11 มี.ค.65 นายวินัย นนทะคุณ นายก

เทศมนตรีตำาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำาแพงเพชร เปิดเผย

ว่า ได้แจ้งความเอาผิดเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำานาญ

งานรายหนึ่ง หลังพบยักยอกเงินจากบัญชีของเทศบาลไปเข้า

บัญชีของตัวเอง โดยเมื่อวันที่ 8 มี.ค.65 ตนได้ตรวจสอบรายงาน

ทางการเงินตามปกติที่จะต้องมีรายงานขึ้นมา พบว่าตลอด 3 เดือน 

ที่ผ่านมาตั้งแต่ ธ.ค.64-ก.พ.65 มีเพียงหนังสือรายงานเท่านั้น 

ไม่มีบันทึกการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลังผ่านเว็บไซต ์

หรือแอปของธนาคาร หรือสเตทเมนต์ของธนาคารแนบมาด้วย 

เมื่อให้นำาสเตทเมนต์มาดูปรากฏว่ายอดเงินไม่ตรงกับในหนังสือ

รายงาน จึงสั่งให้มีการตรวจสอบจนพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ซึ่ง

ผู้ถูกกล่าวหายอมรับกับตนเองและทำาหนังสือยอมรับเป็นลาย

ลักษณ์อักษร ว่าเป็นคนลงมือแอบยักยอกเงินของเทศบาลไปใช้

ส่วนตัวจริง เนื่องจากมีปัญหาหนี้สินและติดการพนันออนไลน์ 

โดยใช้ช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือนอกเวลางานแอบโอนเงิน

จากบัญชีในระบบออนไลน์ เนื่องจากเป็นผู้มีหน้าที่ในการทำา

ธุรกรรมทางการเงินและมีรหัสในการทำาธุรกรรม รวมยอดเงิน

ที่ยักยอกไปประมาณกว่า 8,300,000 บาท

รวบโจ๋พ้นเรือนจำา 20 วันลักรถ จยย.

สงขลา • วันที่ 11 มี.ค.65 ร.ต.อ.สรายุทธ์ อังศุภานิช รอง

สว.ปป. สภ.หาดใหญ่ หัวหน้าชุดปราบปรามการโจรกรรมรถ  

ติดตามนายมานพ บัวชื่น หรือถม อายุ 19 ปี ได้ที่บ้านพักใน

พื้นที่ ม.7 บ.ท่านางหอม ต.น้ำาน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  พร้อม

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีดำาตัดน้ำาตาล ทะเบียน  กยบ 439 

ปัตตานี ที่ขโมยมาจากหน้าบ้านเช่าเลขที่ 111/153  ภายในซอย

สาทร 2 ถนนข้างห้างบิ๊กซีคลองแห เขตเทศบาลเมืองคลองแห 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 9 โมงเช้า

ของวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา นายยุทธนา  พลนุ้ย เจ้าของรถได้เข้า

แจ้งความที่ สภ.หาดใหญ่ ซึ่งภาพกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์

เอาไว้ได้ ขณะที่นายมานพเดินเข้าไปในซอยและลงมือก่อเหตุ

ขโมยรถหลบหนีไป  จากการสอบสวนนายมานพให้การว่า ในวัน

เกิดเหตุได้ไปหาเพื่อนที่บ้านเช่าเพื่อเอาทะเบียนบ้าน แต่เพื่อน

ได้ย้ายออกไปแล้ว ตอนนั้นมีเงินสดติดตัวไม่พอกับค่ารถกลับ

บ้าน เดินวนเวียนอยู่หลายรอบเห็นรถคันนี้จอดเสียบกุญแจทิ้ง

ไว้หน้าบ้านเช่าจึงตัดสินใจขโมยขี่กลับบ้านไป ตรวจสอบประวัติ

พบว่า เคยก่อคดีลักทรัพย์มาอย่างโชกโชนรวม 5 คดี ครั้งนี้เป็น

ครั้งที่ 6 และคดีเสพยาอีก 1 คดี ล่าสุดถูกจับกุมคดีลักทรัพย์

และติดคุกที่เรือนจำาจังหวัดสงขลาเมื่อ พ.ค.ปีที่แล้วอยู่ 9 เดือน  

เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา ก็มาก่อเหตุซ้ำาอีก.

นครราชสีมา • ตำารวจโคราช

บุกจับร้านอาหารกลางเมือง เปิด

ขายเหล้าเบียร์เกินเวลา ท้าทาย

คำาสั่ง คกก.โรคติดต่อ ผงะพบ

วัยรุ่นดื่มกินเต้นอย่างเมามันไม่

สนโควิด-19 

เ มื่ อ ก ล า ง ดึ ก คื น วั น ที่   

10 มี.ค.ที่ผ่านมา เวลา 23.45 น. 

นายศตพรรษ เพ็งแจ่มศรี พร้อม

ด้วยพันจ่าอากาศโทอนุชิต นันท

รัตน์ และนายณฐพัชร์ พุทชา 

ปลัดอำาเภอเมืองนครราชสีมา 

และเจ้าหน้าที่ร่วมกันจับกุมร้าน 

Mok Monkey ถ.สุรนารายณ์  

ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา  

หลังมีการร้องเรียนว่าเปิดให้บริการ

ส่งเสียงดังรบกวนประชาชน โดย

เปิดร้านจำาหน่ายอาหารและ

เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พร้อม

ทั้งเปิดเพลงและปล่อยให้มีการ

เต้น มีผู้มาใช้บริการจำานวนมาก 

ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นกำาลังดื่มกิน

เต้นกันอย่างเมามัน จึงได้สั่งให้

ปิดเพลงและเปิดไฟ ก่อนจะแจ้ง

ข้อกล่าวหาผู้ประกอบการ ดังนี้

1.ตั้งสถานบริการ (สถาน

ที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวัง

ประโยชน์ในทางการค้า) ประเภท

จับร้านเหล้าโคราชเปิดเย้ยกม.

สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่อง

ดื่มอย่างอื่นจำาหน่ายหรือให้บริการ 

โดยจัดให้มีดนตรี หรือการแสดง

อย่างอื่นใดเพื่อการบันเทิง และ

ยินยอมให้หรือปล่อยปละละเลยมี

การเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น 

หรือจัดให้มีการแสดงการเต้น 

เช่น การเต้นบนเวทีหรือการเต้น

บริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม 

ตามมาตรา 3 (4) (ค) แห่งพระราช

บัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราช

บัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

มาตรา 4 ประกอบมาตรา 26 (มี

โทษจำาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ

ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำา

ทั้งปรับ)

2.ขายเครื่องดื่มแอลกอ 

ฮอล์ โดยการลดราคาเพื่อประ 

โยชน์ ในการส่งเสริมการขาย 

หรือเป็นการจูงใจสาธารณชน

ให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

มาตรา 30 (3)  และ (5) ประกอบ

มาตรา 41 (มีโทษจำาคุกไม่เกิน 6  

เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

หรือทั้งจำาทั้งปรับ)

3.ฝ่าฝืนคำาสั่งเจ้าพนักควบ 

คุมโรคติดต่อ และฝ่าฝืนคำาสั่ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นครราชสีมา เรื่อง มาตรการใน

การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ตามคำาสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 

875/2565 ฯลฯ ข้อ 1 (1) (2) 

และข้อ 2 การบริโภคสุราหรือ

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

จำาหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่

ตั้งอยู่ในพื้นที่นำาร่องด้านการท่อง

เที่ยว จะเปิดให้บริการได้เฉพาะ

ร้านที่ผ่านทำาแบบประเมินตาม

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุข

อนามัย (Amazing Thailand &  

Health Administration) ใน

ระดับ SHA Plus กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

หรือผ่านการตรวจตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยการป้องกันโรค 

Covid-19 รองรับสุขภาพวิถี

ใหม่ Thai Stop Covid 2 Plus 

ของกระทรวงสาธารณสุขโดย

กรมอนามัยแล้วเท่านั้น และให้

บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่ม

ที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน

เวลา 23.00 น. และให้ปิดบริการ

ในเวลา 23.00 น.

ตรัง • วันที่ 11 มี.ค.65 ผู้สื่อข่าว

ประจำา จ.ตรังรายงานว่า จาก

สถานการณ์ราคาน้ำามันที่พุ่งสูง

อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะน้ำามัน

เบนซิน ได้ส่งผลกระทบต่อ

อาชีพขับรถโดยสารตุ๊กๆ หัวกบ

เมืองตรัง และเชื่อว่าหากราคา

ยังสูงขึ้นอีกจะทำาให้อาชีพขับ

รถสามล้อตุ๊กๆ อาจจะต้องหยุด 

ซึ่งปัจจุบันมีผู้ขับรถตุ๊กๆ ในเขต

เทศบาลนครตรังอยู่ประมาณ 

60 คัน

นอกจากนั้นอาชีพขับรถ

สามล้อตุ๊กๆ ยังประสบปัญหา

ผู้ โดยสารน้อยลง จากที่เคยขับ

รถเวียนหาผู้ โดยสาร กลับต้อง

จอดรับผู้ โดยสารที่คิวหรือสถาน

ที่ต่างๆ เช่น สถานีรถไฟ,  สถานี 

บขส. หรือตามตลาดสด ชุมชน

ต่างๆ เป็นต้น

นายไพศาล ขุนทอง อายุ 

60 ปี คนขับสามล้อตุ๊กๆ หัว

กบ กล่าวว่า ตั้งแต่น้ำามันปรับ

ราคาสูงขึ้นก็ไม่สามารถขับ

ตระเวนรอบเมืองรับผู้ โดยสาร

ได้ และถ้าปรับค่าบริการเพิ่ม

ขึ้นผู้ โดยสารก็รับไม่ได้เพราะ

ไม่มีเงิน ส่วนคนขับเองหาก

เก็บราคาถูกก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน 

ตอนนี้คนขับต้องยอมรับสภาพ

ไปก่อน ไม่รู้จะเรียกร้องขอ

ความช่วยเหลือจากใคร ยิ่งใน

ช่วงโควิดระบาดนักท่องเที่ยว

ก็ไม่เข้ามา ถึงราคาน้ำามันจะยัง

ปรับตัวสูงขึ้น แต่ก็จะยึดราคา

เดิมไปก่อนจนถึงที่สุดเพราะไม่

อยากซ้ำาเติมผู้ โดยสาร อยาก

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา

ดูแล

นายธีรพร ขำายินดี อายุ 

58 ปี คนขับสามล้อตุ๊กๆ หัว

กบ กล่าวว่า ราคาน้ำามันปรับตัว

กระทบคนขับรถโดยตรง  เพราะ

ใส่น้ำามันเท่าเดิมแต่ต้องจ่ายเงิน

เพิ่มขึ้นทำาให้รายได้ลดลง ส่วน

ราคาค่าบริการยังคงเดิม ค่า

บริการในเมืองตามระยะทางอยู่

ที่ 30-40 บาท หากเหมาอยู่ที่

เที่ยวละ 150 บาท แต่ที่ทุกวันนี้

ยังอยู่ได้เพราะเป็นรถส่วนบุคคล

หมดแล้ว ไม่มีการเช่าเหมือน

เมื่อก่อน วอนผู้มีอำานาจช่วย

บรรเทาให้ทุกสาขาอาชีพ เพราะ

ได้รับผลกระทบจากน้ำามันแพง

หมดเลยในขณะนี้.

รถตุ๊กๆหัวกบตรังโอดผลพวงน้ำามันแพง

ชลบุรี • ตร.สัตหีบล่อซื้อยาบ้า 

รวบเด็กเจ้าแม่ค้ายารายใหญ่  

“แฟง เขาตาโล” พร้อมของกลาง

ยาบ้า 51 ถุง รวม 10,100 เม็ด 

ผู้ต้องหารับเป็นเอเยนต์เครือข่าย 

น.ส.แฟง 

วันที่ 11 มี.ค.65 เมื่อเวลา 

01.00 น. พ.ต.อ.ปัญญา ดำาเล็ก 

ผกก.สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อม

ด้วย  พ.ต.ท.อภิรัฐ ถนอมสิงห์ รอง 

ผกก.สส., พ.ต.ท.สุพรรณ ใจหาญ 

สว.สส., ร.ต.อ.สุทิน บำารุงจิตต์ รอง 

สวป.และชุดสืบสวน ร่วมวางแผน

จับกุมนายทวี หรือบอย สนคร้าม 

อายุ  36 ปี ข้อหามียาเสพติดให้

โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครอง

เพื่อจำาหน่าย ของกลางยาบ้า  

51 ถุง รวม 10,100 เม็ด บริเวณ

ริมถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ คอ

สะพานโป่งล่าง  (ถ.ศาลาต้นพลับ) 

ม.3 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

พ.ต.อ.ปัญญาเผยว่า สาย 

ลับแจ้งว่าสามารถสั่งซื้อยาบ้าจาก 

น.ส.แฟง (ไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง) 

เจ้าแม่ค้ายาเสพติดรายใหญ่ พื้นที่

ซอยเขาตาโล เมืองพัทยา โดยโทร.

นัดหมายส่งมอบยาบ้ายังจุดนัดพบ 

ซึ่งเงินจะเคลียร์กันภายหลัง  ก่อน

จะมีรถเก๋งมาสด้า สีขาว (ไม่ติด

ป้ายทะเบียน) ขับมาจอด จากนั้น

ผู้ต้องหาได้ลงจากรถฝั่งข้างคนขับ 

เดินนำายาบ้ามาส่งให้ที่รถสายลับ 

เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม 

ระหว่างนั้นนายด๋อน (ไม่ทราบชื่อ-

สกุลจริง) ที่ขับรถมากับผู้ต้องหา ได้

เร่งเครื่องหลบหนีไปได้

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพว่า เป็นเอเยนต์ค้ายาเสพ

ติดในเครือข่าย น.ส.แฟง โดยได้

รับการว่าจ้างเป็นเงิน 2,000 บาท

ให้นำายาบ้ามาส่งมอบให้ลูกค้า ก่อน

มาถูกจับกุมในที่สุด ซึ่งเตรียมขอ

อนุมัติหมายจับศาลจังหวัดพัทยา 

ทำาการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติด

มาดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

รวบเจ้าแม่ค้ายา

เอเยนต์ลูกน้อง

‘แฟง เขาตาโล’
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

นิติบัญญัติ เดินทางไปพบปะหรือคบค้า

สมาคมด้วยนั้น อาจถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืน

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือ

ไม่ เนื่องจากเป็นการคบหาสมาคมกับผู้

ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มี

ความประพฤติ หรือผู้มีชื่อเสียงในทางเสื่อม

เสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อ

ถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ 

และก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์

ของการดำารงตำาแหน่งได้

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน 

และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 

ถือเรื่องส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวกับพรรค จึงไม่ขอ

ให้ความเห็นในเรื่องนี้

ส่วนนายชูศักด์ิ ศิรินิล ประธานคณะ

ทำางานด้านกฎหมายพรรคเพื่อไทย เห็นว่า 

เร่ืองในลักษณะดังกล่าวน้ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ี 

ส.ส.ของพรรคได้พบปะพูดคุยกับนายทักษิณ 

เน่ืองจาก ส.ส.หลายคนในพรรคเคยเป็น 

ส.ส.มาต้ังแต่สมัยพรรคไทยรักไทยจนมาถึง

พรรคเพื่อไทยย่อมมีความผูกพัน และเคารพ

นับถือกันเป็นเรื่องปกติ การไปพบกันจะเป็น

เรื่องเหตุบังเอิญหรือต้ังใจไปพบกัน ไม่ใช่เรื่อง

ท่ีผิดอะไร เรื่องดังกล่าวไม่ได้เก่ียวข้องใดๆ กับ

พรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรค แต่เป็น

เรื่องส่วนตัวของแต่ละคน จึงไม่ใช่เป็นเรื่อง

ของการควบคุม ครอบงำา หรือช้ีนำา 

“การไปพบกันของบุคคลที่เคารพ

นับถือกันไม่ใช่การใช้ตำาแหน่งหน้าที่ของ 

ส.ส. ไม่ทำาให้ชื่อเสียงของสภาผู้แทนราษฎร

เสื่อมเสีย หรือเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ

ของประเทศแต่อย่างใด เรื่องที่เกิดขึ้นคงต้อง

แยกการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ส. ออกจากเรื่อง

ส่วนตัว ไม่ใช่จะนำาทุกอย่างไปรวมกันหมด” 

นายชูศักดิ์ระบุ

เมื่อวันศุกร์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม 

รมว.วัฒนธรรม กล่าวถึงความสัมพันธ์ของ

ทางตระกูลคุณปลื้ม และนายสุชาติ ชม

กลิ่น รมว.แรงงาน ที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้

ว่า ไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นขัดแย้ง เพราะมี

การทำาความเข้าใจกันแล้ว ทั้ง พล.อ.ประยุทธ์

และ พล.อ.ประวิตรรับทราบรายละเอียดดี 

ดังนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรแล้ว.

รัสเซียจัดทัพ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 3 คน 

รวมถึงเด็กหญิง 1 คน โดยประธานาธิบดีโว

โลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน และโลกตะวัน

ตกประณามรัสเซียว่า “ก่ออาชญากรรม

สงคราม” แต่กองทัพรัสเซียกลับอ้างว่าการ

ถล่มทางอากาศที่อ้างถึงนี้เป็นการจัดฉากยั่ว

ยุของยูเครน

เอเอฟพีรายงานอ้างแถลงการณ์ของ

หน่วยกู้ภัยของยูเครนในเมืองดนิโปร ภาค

กลางของยูเครน ว่าการโจมตีทางอากาศท่ี

เมืองน้ีโดยตรงคร้ังแรกเมื่อเช้าวันศุกร์ เครื่อง

บินรัสเซียโจมตีเป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ 

โรงเรียนอนุบาล, อาคารอพาร์ตเมนต์ และ

โรงงานรองเท้า มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน

ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่

ท้องถิ่นกล่าวว่า รัสเซียโจมตีสนามบินทหาร

ที่เมืองลุตสค์ ทำาให้ทหารยูเครนเสียชีวิต

อย่างน้อย 4 นาย บาดเจ็บ 6 นาย 

ขณะนี้กองกำาลังของรัสเซียกำาลังโอบ

ล้อมเมืองใหญ่ของยูเครนอย่างน้อย 4 เมือง 

ส่วนที่กรุงเคียฟก็มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะ

ถูกปิดล้อมเช่นกัน กองทัพยูเครนเตือนว่า 

รัสเซียกำาลังพยายาม “ปิดกั้น” เมืองหลวง

ด้วยการกำาจัดแนวป้องกันทางฝั่งตะวันตก

และตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนฝั่งตะวันออก 

เมืองโบรวารีก็อยู่ในภาวะเสี่ยง

วิตาลี คลิตช์ โก นายกเทศมนตรีเคียฟ 

กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ประชากรในกรุง

เคียฟครึ่งหนึ่งหนีออกไปได้แล้ว และตอนนี้

เคียฟถูกเปลี่ยนเป็น “ป้อมปราการ” ถนน

ทุกสาย อาคารทุกหลัง จุดตรวจทุกแห่งได้

รับการเสริมความแข็งแกร่ง

เมืองชานกรุงทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

รวมถึงเมืองเอียร์ปินและบูชา โดนระเบิด

ถล่มอย่างหนักมานานหลายวัน และยาน

เกราะของรัสเซียกำาลังเคลื่อนมายังขอบ

ตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเคียฟ ทหาร

ยูเครนยังเปิดเผยว่ามีการสู้รบอย่างดุเดือด

เพื่อควบคุมทางหลวงสายหลักที่มุ่งสู่เคียฟ

รายงานข่าวกรองล่าสุดของกระทรวง

กลาโหมอังกฤษกล่าวว่า รัสเซียน่าจะกำาลัง

พยายามรวบรวมกำาลังและจัดวางตำาแหน่ง

ใหม่ เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกครั้งใหม่ในไม่กี่วัน

ข้างหน้า ซึ่งอาจรวมถึงปฏิบัติการที่กรุงเคียฟ

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน สั่งการ

ให้เปิดปฏิบัติการทางทหารที่ยูเครน โดยชาติ

ตะวันตกระบุว่า ปูตินส่งกำาลังทหารเกือบ

ทั้งหมดที่เคยวางกำาลังมากกว่า 100,000 

นายตามแนวชายแดน เข้ามาในยูเครนแล้ว 

ปูตินเคยประกาศว่าปฏิบัติการนี้จะใช้ทหาร 

“อาชีพ” เท่านั้น แต่สัปดาห์นี้กองทัพรัสเซีย

ยอมรับว่ามีทหารเกณฑ์เข้าร่วม ในวันศุกร์ 

ปูตินยังได้สนับสนุนแผนการรับอาสาสมัคร 

รวมถึงจากต่างแดน เข้าร่วมในการสู้รบด้วย

ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกทำาเนียบเครม

ลิน กล่าวว่า การส่งนักรบอาสาสมัครไปสู้รบ

ในยูเครนเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ เพราะสหรัฐ

เองก็สนับสนุนมาตรการส่งทหารรับจ้าง

มาช่วยกองทัพยูเครนสู้รบเช่นกัน ฉะนั้น 

นักรบจากซีเรียและตะวันออกกลางจะได้

รับอนุญาตให้เข้าร่วมการสู้รบในยูเครนด้วย 

เซอร์เกย์ ชอยกู รัฐมนตรีกลาโหมของ

รัสเซีย อ้างว่า มีอาสาสมัครมากกว่า 16,000 

คน ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลาง ได้

ร้องขอเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารของรัสเซีย

หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ

เปิดเผยว่า การสู้รบในยูเครนส่งผลให้มีผู้ลี้

ภัยออกนอกประเทศแล้วราว 2.5 ล้านคน 

นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ รัสเซียประกาศ

จัดตั้งระเบียงมนุษยธรรมเป็นเส้นทางการ

อพยพออกจากหลายเมืองที่โดนโจมตีในช่วง

หลายวันมานี้ เจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่า ช่วง 

2 วันที่ผ่านมามีประชาชนประมาณ 100,000 

คนสามารถออกจากเมืองซูมีในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ, เมืองอีเซียมในภาคตะวัน

ออก และหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของกรุงเคียฟ

รัฐบาลรัสเซียยังประกาศจะเปิด

ระเบียงมนุษยธรรมทุกวัน เพื่อให้พลเรือน

สามารถอพยพเข้าดินแดนของรัสเซีย แต่

รัฐบาลยูเครนปฏิเสธเส้นทางดังกล่าว

เมืองท่ามาริอูโปลในภาคใต้ของ

ยูเครนโดนถล่มทางอากาศอย่างไม่หยุด

หย่อนมานานหลายวัน ประธานาธิบดีเซเลน

สกีโจมตีรัสเซียด้วยว่า รถถังรัสเซียโจมตีใน

เส้นทางระเบียงมนุษยธรรม ที่เขาส่งขบวน

ออกไปขนอาหาร, น้ำาและยาเข้ามาในเมือง

วาดิม บอยเชนโก นายกเทศมนตรี

เมืองนี้เปิดเผยผ่านวิดีโอว่า เครื่องบินรบ

รัสเซียโจมตีพื้นที่อยู่อาศัยในเมือง “ทุก 30 

นาที” เมื่อวันพฤหัสบดี ฆ่าพลเรือน, คน

แก่, ผู้หญิง และเด็ก สถานการณ์ในเมืองนี้

เหมือนวันพยากรณ์สิ้นโลก มีพลเรือนโดนฆ่า

ตายไปมากกว่า 1,200 คนแล้ว

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

(ไอซีอาร์ซี) กล่าวว่า ชาวเมืองบางคนเร่ิมต่อสู้

กันเพื่อแย่งชิงอาหาร และจำานวนมากเกือบ

จะไม่มีน้ำาดื่มเหลืออยู่แล้ว “ผู้คนเร่ิมโจมตีกัน

เพื่อหาอาหาร เร่ิมทำาลายรถของคนอื่นเพื่อ

สูบน้ำามัน” ซาชา โวลคอฟ ผู้แทนไอซีอาร์ซี

ในมาริอูโปล กล่าวผ่านบันทึกเสียง และว่า 

หลายคนไม่มีน้ำาดื่มเหลือแล้ว ร้านค้าและร้าน

ขายยาทุกแห่งโดนปล้นสะดมเมื่อ 4-5 วันก่อน 

บางคนยังพอมีอาหาร แต่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้

นานเท่าใด คนจำานวนมากแจ้งว่าไม่มีอาหาร

สำาหรับเด็กๆ

ยูเลีย ครูวัย 29 ปีท่ีหนีออกจากเมืองได้ 

เผยกับเอเอฟพีว่า แม่สามีของเธอยังอยู่ท่ีน่ัน 

และบอกว่ามีการโจมตีไม่หยุด มีศพจำานวน

มากบนถนนและไม่มีใครไปเก็บศพมาฝัง

การเจรจาท่ีตุรกีระหว่างรัฐมนตรีต่าง

ประเทศ ดมิโตร คูเลบา ของยูเครน กับเซอร์

เกย์ ลัฟรอฟ ของรัสเซีย เมื่อวันพฤหัสบดีจบ

ลงโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆ แม้แต่การตกลง

หยุดยิง 24 ช่ัวโมง ลัฟรอฟกล่าวว่าท้ังสองฝ่าย

จะพูดคุยกันต่อไป 

เขาตอบคำาถามผู้สื่อข่าวด้วยว่า รัสเซีย

ไม่มีแผนจะโจมตีประเทศอื่น และรัสเซียก็ไม่

ได้โจมตียูเครน แต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการน้ีเพื่อ

ป้องกันตนเอง เพราะสถานการณ์ในยูเครน 

“ก่อภัยคุกคามโดยตรงต่อสหพันธรัฐรัสเซีย”

ไม่ก่ีวันมาน้ี รัสเซียอ้างบ่อยคร้ังว่า

สหรัฐและยูเครนกำาลังวิจัยและพัฒนาอาวุธ

ชีวภาพในยูเครน แต่เจ้าหน้าท่ีสหรัฐและ

ตะวันตกกล่าวว่า รัสเซียกุเรื่องข้ึนเพื่อเป็นข้อ

อ้างสร้างความชอบสำาหรับความเป็นไปได้ท่ี

รัสเซียจะใช้อาวุธชีวภาพในยูเครน 

คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชา 

ชาติมีกำาหนดประชุมฉุกเฉินท่ีนิวยอร์กวันศุกร์

ตามคำาร้องขอของรัสเซียเพื่อหารือคำากล่าวหา

เรื่องอาวุธชีวภาพในยูเครน

ชาติตะวันตกและพันธมิตรได้เสนอการ

สนับสนุนทางทหารและมนุษยธรรมแก่ยูเครน 

และในวันศุกร์ สภาคองเกรสของสหรัฐผ่าน

งบประมาณสนับสนุนยูเครน ท่ีรวมถึงงบช่วย

เหลือทางทหารและมนุษยธรรม 14,000 ล้าน

ดอลลาร์

อีกด้านหน่ึง เอเอฟพีและรอยเตอร์เผย

ว่า บริษัท เมตา เจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมี

เดียท้ังเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ยอมรับว่าได้

เปล่ียนแปลงนโยบายเก่ียวกับคำาพูดท่ีแสดง

ความเกลียดชังเป็นการช่ัวคราว โดยต่อจาก

น้ีจะอนุญาตให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม

ในบางประเทศ เรียกร้องให้ใช้ความรุนแรง

กับชาวรัสเซียและทหารรัสเซียท่ีมีส่วนร่วมใน

การรุกรานยูเครนได้ 

ในอีเมลที่ชี้แจงต่อรอยเตอร์ เมตา

กล่าวด้วยว่า จะอนุญาตโพสต์ที่สาปแช่ง

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย 

หรือประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูกาเชน

โก ของเบลารุส แต่จะต้องไม่มีการอ้างถึง

เป้าหมายรายอื่นหรือมีสิ่งบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือ 2 

อย่าง เช่น พิกัด หรือวิธีการสังหาร

สถานทูตของรัสเซียประจำาสหรัฐออก

แถลงการณ์ทางทวิตเตอร์ภายหลังปรากฏ

ข่าวการเปลี่ยนนโยบายของเฟซบุ๊ก เรียก

ร้องให้รัฐบาลสหรัฐหยุด “กิจกรรมสุดโต่ง” 

ของบริษัทเมตา โดยกล่าวว่า ผู้ ใช้งานเฟซ 

บุ๊กและอินสตาแกรมไม่ได้ให้สิทธิ์เจ้าของ

แพลตฟอร์มเหล่านี้ในการกำาหนดเกณฑ์ของ

ความจริง และเสี้ยมให้ประเทศขัดแย้งกัน.

พิธาติด

จำานวน 2,890,076 ราย มียอดผู้เสียชีวิต

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 23,575 ราย 

ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 10 มี.ค. 218,260 

โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2564 

จำานวน 125,589,061 โดส 

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือมากท่ีสุด 

ได้แก่ กทม. 3,171 ราย, ชลบุรี 1,386 ราย, 

นครศรีธรรมราช 1,324 ราย, นนทบุรี 971 

ราย, สมุทรสาคร 829 ราย, สมุทรปราการ 813 

ราย, ปทุมธานี 645 ราย, พระนครศรีอยุธยา 

617 ราย, นครราชสีมา 532 ราย และ

นครปฐม 519 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม เตือนประชาชน

อย่าหลงเชื่อกระแสข่าวปลอม ความเชื่อผิดๆ 

ท่ีเผยแพร่ในสื่อโซเชียลท่ีว่าผู้ท่ีดื่มแอลกอฮอล์

จะไม่ติดเช้ือโควิด-19 และดื่มทุกวันจะให้

ผลดีกว่าการออกกำาลังกาย โดยกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ยืนยันว่าความเชื่อดังกล่าว

ไม่ถูกต้อง เพราะการด่ืมแอลกอฮอล์เป็น

ประจำา ทำาให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง เม็ด

เลือดขาวทำางานฆ่าเช้ือโรคในร่างกายได้ไม่

เต็มท่ี มีโอกาสติดเช้ือต่างๆ ได้ง่ายข้ึน รวมถึง

การติดเช้ือโควิด-19 ด้วย

“การรวมกลุ่มเพื่อดื่มสังสรรค์จะเพิ่ม

ความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดมากยิ่ง

ขึ้น อีกทั้งยังพบผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มสุราติด

เชื้อโควิด-19 มีความเสี่ยงต้องใส่ท่อช่วย

หายใจ และเสียชีวิตสูงเมื่อเทียบกับคนไข้ที่

ไม่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์” นายธนกรกล่าว

ขณะที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า

พรรคก้าวไกล (ก.ก.) โพสต์ภาพผลตรวจ ATK 

ผ่านอินสตาแกรมแจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 

โดยระบุว่า “จบข่าว พ่อก็เกม ติดตอนช่วง

ดูแลลูก ไม่ได้ออกไปไหน อยู่บ้านตลอด”

ด้าน นพ.สมศักด์ิ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรม

การแพทย์ กล่าวว่า อาการของโรคโควิด-19 

ในปัจจุบันส่วนใหญ่ราว 50% ไม่มีอาการป่วย 

ส่วนท่ีมีอาการ 50% แยกอาการย่อยได้เป็นไอ

และเจ็บคอ 50%, อ่อนเพลีย เป็นไข้ 30-40% 

และถ่ายเหลว 10% ท้ังน้ีอาการโควิดใกล้เคียง

กับโรคไข้หวัดแล้ว แต่ช่วงน้ีต้องระวังเพ่ิมข้ึน 

เพราะอาจเจอโรคไข้เลือดออกได้ ซ่ึงมีอาการ

ไข้ อ่อนเพลียเหมือนกัน ดังน้ันหากสงสัยว่าตัว

เองมีอาการคล้ายไข้หวัด หรือแม้แต่ถ่ายเหลว 

เบ้ืองต้นให้ตรวจ ATK ได้ทันที หากเป็นผลลบ

ให้สังเกตอาการตัวเองใน 48 ช่ัวโมง ถ้ายังไม่

ดีข้ึนให้ไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์วินิจฉัย

อาการโรคอื่นๆ เช่น ไข้เลือดออก ซ่ึงส่ิงสำาคัญ

คือการป้องกันติดเช้ือสูงสุด ติดเช้ือแล้วต้อง

กักตัวเองเพราะแม้ไม่มีอาการรุนแรง แต่หาก

ไปพบคนอื่นท่ีภูมิต้านทานน้อย มีโรคร่วมจะมี

ความเส่ียง

เมื่อถามถึงความพร้อมของ รพ. เพื่อ

รองรับ UCEP Plus ผู้ติดเชื้อกลุ่มอาการ

สีเหลือง สีแดง และกลุ่มสีเขียวที่มีอาการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไร นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า ผู้

ป่วยโควิด UCEP Plus ถือเป็นผู้ป่วยสีเหลือง 

สีแดงทุก รพ.รองรับได้อยู่แล้วทั้ง รพ.รัฐและ

เอกชน แต่สิ่งที่เรากังวลคือ กลุ่มสีเขียวที่

อาการเปลี่ยนแปลง อาจต้องจัดระบบที่ดี

จากสิทธิสุขภาพนั้นๆ 

วันเดียวกัน ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ 

จริยาเลิศศักด์ิ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ต้ังแต่ ต.ค.

2564-ก.พ. พบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูง

อายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป มักมีโรคประจำาตัวร่วม

อยู่ด้วย และไม่ได้ฉีดวัคซีนสูงถึง 76% และไม่

พบการเสียชีวิตในผู้ท่ีได้รับวัคซีนครบ 3 หรือ 

4 เข็มเลย ซ่ึงหากเทียบช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด

ของสายพันธ์ุเดลตาและโอมิครอน จะเห็นได้

ว่าในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดของสายพันธ์ุโอ

มิครอน มีอัตราการเสียชีวิตลดลงกว่า 16 เท่า  

“เมื่อวิเคราะห์หาประสิทธิผลของ

วัคซีน ในช่วงแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดล

ตาพบว่า ผู้ได้รับวัคซีนจำานวน 2 เข็มมากกว่า 

14 วันขึ้นไปป้องกันการติดเชื้อได้ 71% ส่วน

วัคซีน 3 เข็มป้องกันการติดเชื้อได้ 93% ใน

วัคซีนทุกสูตร และช่วยป้องกันการเสียชีวิต

ได้ถึง 97-99% ในผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 และ 3 

เข็ม แต่สายพันธุ์ โอมิครอนพบว่าผู้ที่ ได้รับ

วัคซีนเพียง 2 เข็มไม่สามารถป้องกันการ

ติดเชื้อได้เหมือนในช่วงเดลตา แต่หากได้รับ

วัคซีนเข็ม 3 ไม่ว่าเป็นสูตรใด จะป้องกันการ

ติดเชื้อโอมิครอนถึง 68% และลดการเสีย

ชีวิตได้มากถึง 98% ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ศึกษาในต่างประเทศ จึงควรเร่งรณรงค์ให้

ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 

3 ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้ครอบคลุม

โดยเร็ว” ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ระบุ.

‘แก๊ส-ค่าไฟ’

มาตรการอื่นๆ ไว้แล้ว เพื่อบรรเทาภาระพี่

น้องเกษตกร ผู้ประกอบการ และประชาชน

ให้มากที่สุดด้วย” นายธนกรกล่าว

ต่อมานายธนกรกล่าวถึงผลการประชุม

คณะท่ีปรึกษา เพื่อหารือเก่ียวกับแผนการ

ลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (S-curve) ท่ีมี

นายกฯ เป็นประธานว่า นายกฯ ได้หารือด้าน

ราคาพลังงานท่ีสูงข้ึนจากสถานการณ์โลก

ด้วย โดยให้ทุกหน่วยงานร่วมพิจารณาเสนอ

แนวทางท่ีเหมาะสม เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด 

เพื่อประชาชนทุกคน

ในเวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ได้

เรียกนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนา

ยกฯ และ รมว.พลังงาน, นายดิสทัต โหตระ

กิตย์ เลขาธิการนายกฯ, คณะที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ และผู้บริหารของ

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) หลังจากที่นาย

สุพัฒนพงษ์ และผู้บริหารกระทรวงพลังงาน

แถลงข่าวนโยบายพลังงานเสร็จสิ้น โดยใช้

เวลาหารือกว่า 1 ชั่วโมง

ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษานายกฯ 

และผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า  เป็นการ

หารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำาเนิน

งานต่างๆ ด้านพลังงาน หลังจาก ครม.มี

มติเห็นชอบให้ดำาเนินมาตรการเพื่อลดภาระ

และบรรเทาผลกระทบของประชาชน โดย

นายกฯ กำาชับให้ทำางานให้เร็วขึ้น พร้อมกลับ

มารายงานให้ทราบ เนื่องจากสถานการณ์

และราคาพลังงานในขณะนี้ผันผวนอย่าง

มาก แต่นายกฯ ยังไม่ได้สั่งให้จับตาเรื่อง

ราคาสินค้าอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษ

ขณะที่นายสุพัฒนพงษ์แถลงถึง

สถานการณ์พลังงานที่ผันผวน ว่าส่งผลให้

เกิดผลกระทบกับราคาขายปลีกทั้งน้ำามัน

และก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยคณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน

หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และ

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ศึกษาแนวทางรับมือ

วิกฤตราคาพลังงาน หากสถานการณ์ความ

ขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนยืดเยื้อรุนแรง

เกินกว่าที่คาดไว้ โดยกระทรวงพลังงาน

ยืนยันว่าจะตรึงราคาน้ำามันดีเซลไว้ที่ 30 

บาทต่อลิตร โดยจะใช้กองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงเข้ามาดูแล โดยปัจจุบันกองทุนยังมี

กระแสเงินสดและเงินไหลเข้าอยู่เกินกว่า 

20,000 ล้านบาท คาดว่าจะดูแลได้จนถึง 

พ.ค.2565 ภายใต้สมมติฐานราคาน้ำามันดิบ

ที่ 115 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่หลังจาก

นั้นจะมีเงินกู้ที่กองทุนกู้ได้อีก 40,000 ล้าน

บาทเข้ามาดูแลในช่วงต่อไป ซึ่งคาดว่าจะได้

เงินก้อนแรกในช่วงเดือน พ.ค.2565 เช่นกัน  

 “เบื้องต้นรัฐจำาเป็นต้องปรับขึ้นราคา

ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือน 15 บาท/

ถังขนาด 15 กิโลกรัม (กก.) หรือขึ้น กก.ละ 

1 บาท มาอยู่ที่ 333 บาท/ถัง 15 กก. จาก

ปัจจุบันอยู่ที่ 318 บาท/ถัง 15 กก. ซึ่งจะหมด

นโยบายดูแลในช่วง 31 มี.ค.2565 แต่ยังคง

ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผ่านบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ 13.5 ล้านคน ที่ 45 บาท/ถัง 15 

กก./ 3 เดือน”  

นายสุพัฒน์พงษ์กล่าวอีกว่า ถ้าถาม

ว่าถ้าเงิน 40,000 ล้านบาทหมดแล้วจะทำา

อย่างไรต่อ ก็ต้องรอหลังจากนั้น ระหว่างนี้

ต้องประหยัด ซึ่งรัฐบาลจะพยายามตรึงภาย

ใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่ ถ้าทุกคนประหยัดก็

ตรึงได้นาน ซึ่งยังติดตามสถานการณ์อย่าง

ใกล้ชิด และเป็นธรรมชาติในเหตุการณ์ที่

ผันผวน จะเอาคำาตอบเป๊ะ กลับบ้านไปนอน

หลับสบายคิดว่าไม่ได้ เป็นลักษณะบริหาร

จัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความผันผวน 

ซึ่งตอนนี้ก็ต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง

พลังงาน กล่าวว่า กระทรวงจะหารือกับ

กระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ ใช้

น้ำามันเบนซินและโฟกัสที่เปราะบาง โดยช่วย

เหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำานวน 13.5 

ล้านคน รวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่

ถือบัตรด้วย ซ่ึงปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนกับกรม

การขนส่งทางบกอยู่ 21 ล้านคัน ส่วนราคา

ไฟฟ้าต้องยอมรับว่าต้องปรับขึ้นแน่นอน 

ตามอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) 

แต่จะพยายามบริหารจัดการไม่ให้ขึ้นสูงมาก 

และมีแนวคิดจะช่วยประชาชนที่ใช้ไฟฟ้า

ระดับไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน หรือคิด

เป็นเงินประมาณ 1,200 บาทต่อเดือน ให้

อยู่ในราคาเดิม โดยอยู่ระหว่างเตรียมหางบ

ประมาณว่าต้องใช้เท่าไหร่ 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ

คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ในฐานะโฆษก กกพ.กล่าวว่า จำาเป็นต้องปรับ

อัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวด

เดือน พ.ค.-ส.ค.2565 ข้ึนตามต้นทุนก๊าซ

ธรรมชาติท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตจากท่ี

จะทยอยปรับข้ึนแบบข้ันบันได 16.71 สตางค์/

หน่วย โดย กกพ.จะพยายามบริหารจัดหาเช้ือ

เพลิงอื่นท่ีมีต้นทุนถูกกว่าก๊าซมาผลิตไฟฟ้า 

เพื่อประคองค่าเอฟทีให้ปรับข้ึนไม่เกินกรอบท่ี

ประกาศไว้ก่อนหน้าน้ี เพื่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อประชาชนน้อยท่ีสุด 

ด้าน น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดี

กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กล่าวว่า กรมได้

ประสานไปยังโรงกล่ันทุกแห่ง ยืนยันมีแผน

บริหารจัดหาปริมาณก๊าซธรรมชาติเพียงพอ

ต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ 66 วัน 

หรือประมาณ 2 เดือน แบ่งเป็นปริมาณน้ำามัน

ดิบสำารอง 5,686.44 ล้านลิตร และปริมาณ

น้ำามันสำาเร็จรูป 1,703.61 ล้านลิตร รวมกับ

ปริมาณนำาเข้าน้ำามันของบริษัท ปตท. 636 

ล้านลิตร  

“กรมได้เตรียมมาตรการรองรับวิกฤต

พลังงาน โดยเตรียมประกาศเพ่ิมอัตราสำารอง

น้ำามันเช้ือเพลิงตามกฎหมาย ให้ปริมาณน้ำามัน

ดิบสำารองเพ่ิมเป็น 5% จากเดิม 4% และน้ำามัน

สำาเร็จรูปสำารองเพ่ิมเป็น 2% จาก 1% ซ่ึงขณะ

น้ีอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากผู้ค้าน้ำามัน 

คาดว่าจะมีข้อสรุปภายใน 1 สัปดาห์ โดย

ยอมรับว่าการเพ่ิมปริมาณสำารองน้ำามันทุก 1% 

ทำาให้ราคาขายปลีกน้ำามันสำาเร็จรูปในประเทศ

เพ่ิมข้ึน 60 สตางค์/ลิตร” น.ส.นันธิกากล่าว 

นายวิศักด์ิ วัฒนทรัพย์ ผู้อำานวยการ 

กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง กล่าวว่า ปัจจุบัน

กองทุนมีสถานะติดลบประมาณ 23,000 ล้าน

บาท ขณะท่ีมีเงินไหลเข้ากองทุน 2,700-3,000 

ล้านบาท/เดือน แต่มีเงินไหลออกประมาณ 

30,000 ล้านบาท/เดือน ซ่ึงล่าสุดกองทุน

ชดเชยราคาดีเซลไปแล้วรวม 14 บาทต่อลิตร  

ส่วนนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัด

กระทรวงคมนาคม กล่าวถึงผลกระทบวิกฤต

พลังงานในภาคคมนาคมว่า มีผลกระทบทั้ง

ด้านการขนส่งทางถนน, ทางราง, ทางน้ำา 

และทางอากาศ จึงได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับสถานการณ์จัดทำา

สรุปรายงานผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์

ความขัดแย้งดังกล่าวในด้านคมนาคมขนส่ง

ที่มีต่อประชาชน ทั้งผู้รับบริการและผู้ ให้

บริการ ทั้งในระยะสั้น และในอนาคตที่อาจ

เกิดขึ้นคือ ระยะกลาง ระยะยาว โดยเน้น

ในเรื่องความปลอดภัย การให้บริการ แนว

โน้มผลกระทบที่มีต่อการปรับราคาในภาค

คมนาคมต่างๆ รวมถึงรายงานผลการดำาเนิน

การรับมือผลกระทบที่หน่วยงานได้ดำาเนิน

การไปแล้ว โดยให้สำานักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รวบรวม

รายงานเสนอต่อนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม พิจารณานำาก่อนเสนอนา

ยกฯ ต่อไป.

ธรรมนัสโอ่

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรัก

ธรรม, นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเพื่อ

ชาติไทย

นอกจากนี้ ยังมีแกนนำาพรรคเล็กของ

พรรคร่วมรัฐบาลที่มี ส.ส.มากกว่า 1 ที่นั่ง

ในสภาเดินทางมาร่วมด้วย ทั้ง น.ส.กวิน

นาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่น

ไท, นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท, นายสมัคร ป้อง

วงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร พรรคชาติพัฒนา รวม

ไปถึงนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

โดย ร.อ.ธรรมนัสกล่าวก่อนรับ

ประทานอาหารว่า เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นาย

สุรทินเรียกตนว่าหัวหน้า และบอกว่าอยาก

ให้หัวหน้ามา จึงได้รับปากว่าจะมา อย่างไร

ก็ตาม พี่น้องเหล่านี้ตนดูแลมาเป็นปีที่ 3 

และไม่ใช่การดูแลแค่เรื่องเงินเรื่องทอง  อีก

ทั้ง  ส.ส.กลุ่มนี้มีพื้นฐานเป็นคนอีสาน ซึ่งตน

ลงพื้นที่อีสานบ่อย จึงคุ้นเคยสนิทสนมกัน 

ไม่ใช่แค่เพียงรู้จัก และเรานัดรับประทาน

อาหารกันทุกเดือนอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีผลถึงตัวเลขการ

สนับสนุนรัฐบาลในอนาคตหรือไม่ ร.อ.ธรรม

นัสตอบว่า ตนมองว่ามันไกลไปที่จะพูดเรื่อง

นี้ ยังไม่รู้ประเด็นและสาระสำาคัญที่ฝ่ายค้าน

จะอภิปรายตัวผู้บริหารของรัฐบาล จุดยืน

ชัดเจนว่าเราต้องดูสาระสำาคัญ ไม่ใช่พอ

ฝ่ายค้านจุดประเด็น แต่ถึงเวลาอภิปรายไม่มี

อะไรเลย ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

เมื่อถามว่า แสดงว่าจุดยืนที่ชัดเจน

คือการทำางานที่แนบแน่นกับพรรคเล็ก  ร.อ.  

ธรรมนัส ระบุว่า เรารักกันมานานแล้ว ไม่ใช่

พึ่งมารักกัน และไม่ใช่พึ่งมาสร้างภาพรัก

กัน อย่าลืมว่าตนเป็นคนชวนพรรคเหล่านี้

มาร่วมรัฐบาล

เมื่อถามถึงกระแสข่าว  พล.อ.ประวิตร  

วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ ระบุกับแกนนำาพรรค

ร่วมรัฐบาล  ว่าพรรคเศรษฐกิจไทยสนับสนุน

รัฐบาลบนโต๊ะอาหาร เมื่อวันท่ี 8 มี.ค. ร.อ. 

ธรรมนัส กล่าวว่า บนโต๊ะอาหารไม่ทราบว่า

คุยอะไรกัน และตนไม่ได้ใส่ใจ แต่เราทำาการ

เมืองเราต้องมีอุดมการณ์เป็นของตัวเอง ไม่ใช่

ชักเข้าชักออก เป๋ไปเป๋มา แล้วความหวังของ

ชาติบ้านเมืองประชาชนจะฝากไว้กับใคร 

ภายหลังรับประทานอาหารเสร็จสิ้น 

ร.อ.ธรรมนัสให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า มีหลาย

คนมารับประทานอาหารร่วมกัน เราเป็น

นักการเมืองพี่ๆ น้องๆ หลายคนที่เป็นหัวหน้า

พรรค มีความผูกพันกันมา ไม่ใช่เฉพาะเวที

การเมืองขณะนี้ พรรคเล็กทั้งหมดตนเป็น

คนเจรจาเราเอาเขามาอยู่ตรงนี้ ทิ้งเขาไม่ได้ 

ส่วนจะชวนมาร่วมพรรคเศรษฐกิจ

ไทยด้วยเลยหรือไม่นั้น ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผย

ว่า “หลายท่านตัดสินใจมาอยู่กับผมแล้ว” ต่อ

ข้อถามว่า  ตัวเลขตอนนี้มากกว่า 18 เสียงใช่

หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่า ประมาณนั้น 

หมายความว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าหลายคน

จะมาอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย 

“หลายคนแม้จะเป็นพรรคเล็ก แต่ผม

ให้เกียรติทุกพรรคไม่ว่าจะมี ส.ส.กี่คนก็ตาม 

กว่าจะรวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลได้ เสียง 20 

กว่าเสียงเมื่อตอนปี 62 มีความสำาคัญมาก 

แต่เวลาผ่านมา 3-4 ปี กลับไม่ให้ความสำาคัญ

กับเขาเลย เป็นสิ่งที่ให้น่าเสียใจ” ร.อ.ธรรม

นัสระบุ

นายพีระวิทย์เปิดเผยว่า เรามาหารือ

กันเกี่ยวกับการแก้กฎหมายลูกเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งว่าจะแปรญัตติกันอย่างไร เราได้

มีการนัดกันก่อนหน้านี้แล้ว พอดีว่า ร.อ.            

ธรรมนัสอยากจะมาพบปะด้วย อย่างไรก็ดี 

การรับประทานอาหารครั้งนี้มีมากันหลาย

สิบคน และหลายพรรคการเมือง เราเป็น

นักการเมืองก็ต้องมาคุยเรื่องการเมืองว่าจะ

ไปในทิศทางแบบไหน อย่างไร

ซักว่า การรับประทานอาหารครั้งนี้ 

จะกดดัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในเรื่องการเมือง

ได้หรือไม่ นายพีระวิทย์ ตอบว่า ตอนนี้เรา

มีอะไรที่ต้องไปต่อรองท่านหรือ จะให้เรา

ไปต่อรองเรื่องไหน ส่วนการอภิปรายไม่ไว้

วางใจนั้น หากนายกฯ และรัฐมนตรีทุกคน

ทำาผลงานเป็นที่ประจักษ์ แก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชนได้ ถ้าพวกเรายังไม่ให้ความเห็น

ชอบพวกเราก็เลวแล้ว จึงขึ้นอยู่ที่ตัวนายกฯ 

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ส.ส.ที่มา และไม่เกี่ยวกับเรื่อง

การต่อรอง นายกฯ ไม่ต้องกลัวอะไร พวก

เราเป็นแต่เพียงอีก 1 กำาลังที่คอยเป็นเสียง

กระตุ้นให้นายกฯ ทำางานอย่างเต็มที่และ

ยุติธรรมที่สุด

เมื่อถามย้ำาว่า ไม่มีการต่อรองเรื่อง

เก้าอี้รัฐมนตรีใช่หรือไม่ หัวหน้าพรรคไทรัก

ธรรมย้อนถามว่า “นายกฯ ให้ไหมล่ะครับ 

เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ ให้ และเราไม่ได้คิด

เรื่องนี้อยู่ในหัวสมอง ยืนยันไม่มีเรื่องเกี่ยว

กับการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี แม้แต่คำาเดียว

ในวงข้าว”

เมื่อถามว่า มองเห็นอะไรในตัว ร.อ.                

ธรรมนัส จึงได้มารับประทานอาหารด้วย 

หัวหน้าพรรคไทรักธรรมช้ีแจงว่า ร.อ.ธรรมนัส

คือคนท่ีมาทาบทามพวกเราตอนร่วมรัฐบาล 

ดูแลพวกเราอย่างดีมาโดยตลอด และการท่ี 

ร.อ.ธรรมนัสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้ว พวกเรา

ไม่คิดจะทอดท้ิง ยังคงให้ความสำาคัญ และขอ

อย่าไปออกข่าวเรื่องแจกกล้วย มันไม่ดี

 ขณะที่นายสุรทินกล่าวว่า ขณะนี้

กลุ่มพรรคเล็กยังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาล

ตามมารยาท เพราะหากถอนตัวจะทำาให้

เกิดปัญหา แต่ยังมีเวลาทบทวนในการร่วม

รัฐบาล โดยกลุ่มพรรคเล็กจะร่วมรับประทาน

อาหารกันอีกครั้งในช่วงเดือน เม.ย.

ถามว่า น้อยใจหรือไม่ที่นายกฯ ไม่ได้

เชิญกลุ่มพรรคเล็กร่วมรับประทานอาหาร

ค่ำาที่ผ่านมา หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่

ตอบว่า ไม่ได้อยากไปร่วมรับประทานอาหาร

ด้วยอยู่แล้ว เพราะเชื่อว่าไม่อร่อย ตนเองจะ

ต้องเลือกทานอาหารที่อร่อย และไม่ได้คิดว่า

มื้ออาหารของนายกฯ นั้นเป็นน้ำาพริกถ้วยเก่า 

เพราะพรรคเล็กก็มีเสียง ส.ส.ในกลุ่ม จึงไม่ได้

ออนซอน หรือให้ความสนใจใดๆ  

หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ยัง

กล่าวว่า พร้อมสำาหรับการเลือกตั้งหากจะ

เกิดขึ้น และพร้อมสนับสนุนให้นายกฯ ยุบ

สภา เพราะเห็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆ 

ให้กับประชาชนได้ หากเกิดการยุบสภาขึ้น 

เชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนถึง

ประชาชน

ด้านนายพิเชษฐกล่าวว่า มาร่วมรับ

ประทานอาหารในนาม พปชร. และกลุ่ม 16 

อย่างไรก็ดี ตอนนี้ตนมาอยู่กับ พปชร.ต้อง

สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้ว ส่วน พล.อ.ประวิตร  

วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะ

หัวหน้าพรรค ก็สนับสนุนและไม่เคยห้ามที่

จะมาทานข้าวกับ ร.อ.ธรรมนัส 

วันเดียวกัน ท่ีสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่น

คำาร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนและมีความ

เห็นกรณี ส.ส.พรรคเพื่อไทยจำานวนหน่ึงเดิน

ทางจากประเทศไทยไปพบนายทักษิณ ชิน

วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ท่ีถือว่าเป็นผู้ต้องหา

หรือนักโทษหนีคดีอยู่ในต่างประเทศท่ีประเทศ

สิงคโปร์ ถือว่าจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า การที่ ส.ส. 

ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนด้าน


